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ดร.พีรพล  ไตรทศาวิทย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓ 

ข้อคิด.... “สุดยอดของนักปกครองคือการเป็นท่ีรักของประชาชน” 
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๑. ข้อมูลประวัติ 

   ด้านการศึกษา 
  - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
  - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน ประเทศ
แคนาดา 
 - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ ค 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การฝึกอบรม 
  - หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่นที่ ๒๗ ได้ล าดับที่ ๑ (ได้รับรางวัล
ผลงาน วิชาการยอดเย่ียมและรางวัลผู้มีลักษณะผู้น าดีเด่น) 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๙ รุ่นที่ ๔ ของส านักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย 
  - หลั กสู ตร ผู้ บ ริ ห า ร  เรื่ อ ง  Fiscal Decentralization in 
Developing and Transition Countries ณ สถาบัน Andrew Young 
School of Policy Studies , Georgia State University 

 ประวัติการรับราชการ 
  งานประจ า 
  มิถุนายน ๒๕๔๑ – ตุลาคม ๒๕๔๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 
  มีนาคม ๒๕๔๓ – ตุลาคม ๒๕๔๕ รองอธิบดีกรมการปกครอง 
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  ตุลาคม ๒๕๔๕ – มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
  ตุลาคม ๒๕๔๖ – ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
  ตุลาคม ๒๕๔๘ – ตุลาคม ๒๕๔๙ อธิบดีกรมที่ดิน 
  ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๑ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๓ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  งานอ่ืน ๆ 
  มิถุนายน ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๓ ประธานกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน                     
และการบังคับใช้กฎหมาย องค์คณะที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ กร รมการ เฝ้า ระวั งและ
ประเมินสภาวการณ์ทุจริตของ ป.ป.ช. 

 เกียรติคุณ : 
  - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก  
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ 

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 - เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งผู้ ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เฝ้ารับ
เสด็จและถวายงาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่เสด็จ           
แปรพระราชฐานมาประทับแรม ณ พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ และ
ได้รับพระราชทาน “เหรียญทองสองพระองค์ล้อมเพชรมหาวิชัย
มงกุฎ” 
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  - ได้รับพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นท่ี ๑ จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
        - ได้รับการคัด เลือกจ า ก  ดร .สุเมธ  ตัน ติเ วชกุล  ให้เป ็น
วิทยากรโครงการตามรอยพระยุคลบาท ในระดับบริหาร (มีผู้ได้รับ
คัดเลือก จ านวน ๒๕ คน) 
   - ได้รับการแ ต่งต้ังให้เป็ น ท่ีปรึกษาด้านการกระจายอ านาจ
ระดับสูง (High - Level Advisory Group of Experts on Decentralization 
: AGRED) ในจ านวน ๑๕ คน จากทั่วโลกตามมติของคณะมนตรี ของ
องค์กรต้ังถิ่นฐานมนุษย์ สหประชาชาติ (UN – Habitat) ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
 - ได้รับการคัดเลือกจาก ก.พ.ร. ให้เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมี
ผลงานดีเด่น และได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร “Senior Managers in 
Government” ณ Harvard University ประเทศสหรั ฐอเมริกาในเดือน
สิงหาคม ๒๕๔๘ 
  - เม่ือครั้งด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัล 
“บุคคลดีเด่นด้านการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ระดับประเทศ ปี ๒๕๔๖” และจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลในระดับ
จังหวัด จากส านักงาน ป.ป.ส. ด้วย 
  - ได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด พ.ศ . ๒๕๔๘ จ ากส านั กงา น ป.ป .ส .          
(จังหวัดนครสวรรค์) 
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  - ได้รับรางวัลจากชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล ประเภท คนดีเชิงประจักษ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเป็นครั้งแรก ที่มีการมอบรางวัลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
     - ได้รั บรา งวัล  “คนดีเมือง ส่ีแคว ประจ าปี ๒๕๔ ๘” จา ก                  
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
  - ได้รั บร างวัล นักทรัพยากรม นุษย์ดี เด่นแห่งประเทศไทย 
(Thailand Top 100 HR Award) ปี  พ . ศ .  ๒๕๕ ๒ จ า กส ถา บั น
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

๒. ผลงานท่ีภาคภูมิใจในช่วงการปฏิบัติราชการวัติ 
  บทน า
 เม่ือผมไ ด้รั บกา รติดต่อให้เขี ยนบทความในหนังสือ คัมภี ร์      
นักปกครองให้ครอบคลุมหลักกา รท างาน  วิธีกา ร ผลงา นที่ภูมิใ จ 
วิสัยทัศน์ เทคนิคการบริหาร การแก้ไขปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จ
เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่นักปกครองรุ่นหลังและแก่นักรัฐศาสตร์ทั่วไป                    
ผมก็มา นั่ง คิดว่ าวิ ธีเ ดินเรื่อ งที่ ดีที่สุ ด  คือ  กา รเอา ภาร กิจ หลั ก ๆ               
ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขเป็นกรอบและไล่เรียงสิ่งที่ คิดว่าดี ๆ ที่ ได้ท าไป    
ในแต่ละภารกิจ และเพ่ือให้เข้าถึง ความรู้สึกในขณะที่ก าลังกระท าภารกิจนั้น  ๆ
จะได้แทรกค าบรรยายบางส่วนเก่ียวกับเรื่องเหล่านั้น พร้อมกรณีตัวอย่าง 
เพ่ือให้เห็นวิธีการท างานและการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเห็นถึง
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าในการสร้างศรัทธา ในฐานะพ่อเมืองพร้อมกันไปด้วย 
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 อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านต้องระลึกเสมอว่าสิ่งที่ปฏิบัติจัดท าไปนั้น    
เกิดในบรรยากาศของการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมในช่วงเกือบยี่สิบปี
ก่อนหน้านี้  จึงควรที่จะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ดีว่าอะไรบ้าง ที่
สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามผู้เขียนม่ันใจว่าแม้ทุกวันนี้จะเป็น                
ยุคดิจิทัลก็ตาม แต่สิ่งที่ดิจิทัลแทนไม่ได้ คือการสร้างศรัทธาในฐานะ                  
พ่อเมืองด้วยการเข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงได้ เพ่ือให้
สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขได้ตรงความต้องการและเร็วท่ีสุด ต่อจากนี้         
ผมก็จะขอไล่เรี ยงหลักในการท างานและภารกิจต่าง ๆ ที่ฝ่ ายปกครอง              
ต้องไปบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขตามล าดับดังต่อไปนี้  

 ๒.๑ หลักและจุดยืนในการท างาน 
 ภาวะผู้น าจากวันท่ีเป็นนิสิต 
 ภาวะผู้น าของผมน่าจะเริ่มสะสมมาต้ังแต่สมัยเป็นนิสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการร่วมกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ จนได้รับ
รางวัลขุนพลดาบสากลของจุฬาฯ และได้รับเลือกเป็นอุปนายกสโมสรนิสิต 
แต่ที่ส าคัญคือการได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการ         
ทางวิชาการของนิสิตจุฬาฯ ครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ ธันวาคม      
พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเป็นการเปิดบ้าน (Open House) ครั้งแรกของจุฬาฯ 
เพ่ือให้ประชาชน นักวิชาการ และนักเรียนทั่วประเทศ  เข้า เยี่ยมชม 
พัฒนาการทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา *  
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 หน้าที่ปร ะธานท า ให้ผมต้องประชุมร่วมกับผู้ แทนคณะ                 
๑๔ คณะ ประธานชมรมวิชาการทุกคณะ ประธานชมรมต่าง ๆ ของ
สโมสรนิสิต รวมทั้งคณะอาจารย์ที่ปรึกษา รวมแล้วผู้ เข้าร่วมประชุม                
รวม ๕๐ คน โดยมีภารกิจต้ังแต่ การหาทุนจัดงานเองทั้งหมด พิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้คณะและชมรมต่าง ๆ ออกแบบผังการแสดง           
(Master Plan) ของทั้งมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์ จัดตารางการ
แสดงของทั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซ่ึงต้องใช้เวลาถึงหนึ่งภาคการศึกษา         
ในการเตรียมงาน 
 ที่ส า คัญที่ สุด คือ เม่ือคณะกร รมการด าเนินการไปไ ด้     
ครึ่งทางแล้ ว เห็นว่างานนิทรรศการนี้ มีคุณภา พ  มีความสมบูร ณ์
เพียงพอ จึงมีมติให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จ       
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ ๙ โดยให้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายนิสิต เป็นผู้ท า
หนังสือกราบบังคมทูล ซ่ึงถือเป็นมิติที่แปลกใหม่มากในยุคปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ซ่ึงเป็นระยะภายหลังรัฐประหารเพียง ๑ ปี  และยังมอบให้ประธานฝ่ายนิสิต        
-------------------------------- 
* นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์ บทความเรื่อง “พ.ศ. ๒๕๑๕ แรกมีนิทรรศการ
ทางวิชาการของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ในหนังสือ “๕๐ ปี 
จามจุรี ๑๒” 
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เป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกด้วย    
และระหว่างงานได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๗ ซ่ึงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงานของนิสิตเป็นการ
ส่วนพระอง ค์ ซ่ึ งการท า หน้ าที่ ข องผมในทั้งสอง โอกา สส าคัญนี้                     
เม่ือมามองย้อนหลังกลับ ไป จะรู้ ว่าถ้า เป็ นข้ารา ชการจะต้องเป็ น
ข้าราชการระดับสูง และเพียงบางคนเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้      
กิจกรรมนิสิต ที่ผมกล่าวน ามานี้  เป็นการสร้างทักษะในการจัดกา ร 
(Management Skills )  ด้วยกา รปฏิบ ัติจ ร ิง ให้แ ก่ตัวผม  และ
ผู้ร่วมงานทุกคนและเป็นการสร้างภาวะผู้น า (Leadership) แก่นิสิต
ระดับแกนน าเพ่ือให้ได้รับความร่วมมือ  ในการท างานจากนิสิตอ่ืน  ๆ         
ที่เป็นเพียงเพ่ือนร่วมงาน (Colleagues) ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใด 
 ภาวะผู้น าแบบเพ่ือนนี้เอง ที่กลายเป็นทักษะส าคัญที่ผมใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ “พ่อเมือง” เพ่ือเข้าถึงประชาชน และให้ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย และได้รับศรัทธาจากประชาชน และข้าราชการที่เป็นคนดี
ทั้งหลาย ดังที่จะได้กล่าวให้เห็นชัดเจนในตอนต่อไป 
 ผมได้คิดประมวลจุดยืนและหลักยึดในการท างานของผม
ต้ังแต่สมัยได้รับเลือกต้ังเป็นผู้น านิสิต ในต าแหน่งอุปนายกสโมสรนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนเกษียณอายุราชการ พบว่าจะหมุนเวี ยน
อยู่ในหลักข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อรวมกันในการปฏิบัติแต่ละภารกิจ 
ซ่ึงเม่ือผมขยายความต่อไปในงานแต่ละมิติพร้อมกรณีตัวอย่าง ผู้ อ่าน    
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ก็จะได้เห็นเองว่าผมได้ยึดหลักใดบ้างในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงพอประมวลได้         
๑๙ รายการด้วยกัน คือ  
 (๑) จะท าอะไรต้องศึกษาข้ อมูล  รั บฟั งให้ชัด เจ น และ
ครอบคลุม ก่อนประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ และจุดยืน 

(๒) ต้อ ง เป็ นนั กแ ก้ปัญหา  ไม่หนี ปัญหา  มีค า ตอบ ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (๓) ต้องไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาและความทุกข์ของประชาชน 
 (๔) ท างานอย่างมีแผนและขั้นตอนในการท างาน 
 (๕) สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจง่าย 
 (๖) ท างานอย่างมีระบบและวางระบบในการท างาน 
 (๗) ให้ ข้ า ร า ชกา รและป ระชา ชน เข้ า มา มีส่ วน ร่ ว ม                
ในกระบวนการส าคัญ 
 (๘) กล้าเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกับ
สถานการณ์วิกฤติ 
 (๙) กล้าตัดสินใจในทุกสถานการณ์ 
 (๑๐) คบง่าย คุยง่ายกับประชาชนและข้าราชการที่เป็นคนเก่ง
หรือคนดี และประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพ 
 (๑๑) รู้ จั ก ค นทั้ ง ที่ เป็ น ป ร ะ ช า ชน  เ พ่ือ น ร่ วม ง า น 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีก่อนก าหนดระดับของฝีมือ จริยธรรมและ
การคบหา 
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 (๑๒) สร้ า งบร รยา กา ศกา รท า งา นที่ ส ร้ างสร ร ค์และ            
อยู่ระหว่างตึง ๆ หย่อน ๆ  
 (๑๓) ไปรับต าแหน่งที่ไหนต้องท าให้ที่นั่นดีขึ้น 
 (๑๔) ยึดหลักการท างานกับสิ่งที่ เป็นแก่น (Core Issues)  
ไม่เสียเวลาไปยุ่งกับกระพ้ี  
 (๑๕) ท างานบนหลักการ เหตุผล พูดตรงไปตรงมา และให้
ลูกน้องทราบว่าเราชอบคนแบบนี้และเป็นที่พ่ึงของลูกน้องได้ 
 (๑๖) ยึดความเป็นธรรม ถูกต้อง และความโปร่งใสในทุกมิติ
ของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑๗) ยึดความรวดเร็ว ถูกต้อง และพิจารณาผลกระทบใน
การท างานด้วย 
 (๑๘) ต้องท าในสิ่งที่พูดออกไป (Action is better than 
words) ไม่แน่ใจอย่ารับปาก 
 (๑๙) รักษาความสง่างามหรือเกียรติศัก ด์ิของข้าราชการ 
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการท างาน 
 ๒.๒ การปฏิบัติงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 (๑) การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  ผู้เขียนได้เน้นและให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต้ังแต่ระดับหมู่บ้า นเพ่ือให้ สา มารถ “ เกาให้ ถูกที่ คัน ”            
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แต่การที่ประชาชนเพียงไม่ก่ีคนหรือ
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กลุ่มเล็ก ๆ อาจส่งเสียง ได้ไม่ดังพอที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้ เช่น     
ยาเสพติด การปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องของข้าราชการในพ้ืนที่ ฯลฯ จึงให้    
มารวมตัวกัน ในรูปของประชาคมหมู่บ้าน (ในทุกจังหวัดที่ผู้ เขีย น     
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยให้ประชาคมหมู่บ้าน  เป็นเวทีกลางที่เป็น
จุดเริ่มและจุดกระตุ้นและอ านวยความสะดวก ให้ชาวบ้านได้มีโอกาส  
มาพบปะกันเพ่ือร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนแนว
ทางแก้ไข 
  ประกอบด้วยองค์ประกอบของประชาคมหมู่ บ้าน 
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ๒ คน กรรมการหมู่บ้าน 
๓ คน ตัวแทนฝ่ายประชาชนได้แก่  ปราชญ์ ชาวบ้ าน ครู สจ. ที่ มีอยู่             
ในหมู่บ้าน ผู้แทนธุรกิจเอกชนที่อยู่ในหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ผู้แทนกลุ่มแม่บ้าน ผู้น าศาสนา อสม./อช./ผู้น า อช. ผู้แทนกลุ่มอา ชีพ    
ผู้แทนเกษตรกร โดยมีเง่ือนไขการด าเนินงานประชาคมหมู่บ้านดังนี้  
  ๑) มีอัตราส่วน  ๕ - ๑๐% ของจ านวนประชากร      
ในหมู่บ้าน  
  ๒) กรณีองค์ประกอบของประชาคมหมู่บ้านมีน้อยให้
เลือกตัวแทนจากกลุ่มหรือคุ้มบ้านในหมู่บ้าน มาเพ่ิมเติม  
  ๓) ปร ะธา นและเลขานุการ เลือกจ ากที่ ปร ะชุ ม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้านต้องจัดให้มีการพบปะพูดคุยกัน
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ๑ - ๒ เดือน/ครั้ง หรือเม่ือมีความจ าเป็น       
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เพ่ือเสนอปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน น าปัญหาของชุมชนที่เกินขีดควา มสามารถเสนอต่อ อบต .          
และส่วนราชการเพ่ือมาแก้ไขให้ 
  ในจังหวัดนครสวรรค์ ประชาคมหมู่บ้านท าหน้าที่ระดมพลัง
ความคิดและความสามารถในการแ ก้ปัญหา  และชุมชน ได้จัด เรี ย ง
ความส าคัญประเภทปัญหาของจังหวัดไว้เป็นล าดับ คือ แหล่งน้ า เพ่ือ
การเกษตร การคมนาคม ราคาผลผลิตตกต่ า ความยากจน การว่างงาน 
ขาดเงินทุน ขาดไฟฟ้า ขาดการติดต่อสื่อสาร และน้ า อุปโภคบริโภค       
ซ่ึงประเภทปัญหาเหล่านี้ได้จัดเป็นฐานข้อมูลในการท าแผนงานและ
โครงการเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ต่อไป     
การก าหนดกรอบกว้าง ๆ ขององค์ประกอบประชาคมไว้เช่นนี้  เจตนา
ของผู้เขียนก็เพ่ือไม่ให้เกิดลักษณะของประชาคมท่ีมาจากบางพวก 
บางกลุ่มเท่าน้ัน เพราะในระยะยาวจะไม่สามารถเป็นองค์กรตัวแทน
ของชาวบ้านได้  
  กา รท า ประชา คมหมู่บ้ า น ไ ด้เริ่ ม ต้ั งแต่จั งหวั ด
นครนายกในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในฐานะที่เป็น จังหวัดน าร่องของรัฐบาล   
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และได้จัดท า “โครงการ    
รวมพลังสร้างนครนายก” ขึ้นเพ่ือผนึกก าลังทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่      
ทั้งภาคราชการและประชาชนหัวก้าวหน้าในพ้ืนที่ ช่วยกันไปกระตุ้น
ชาวบ้านให้ต่ืนอย่างเป็นระบบ โดยใช้สิ่งจูงใจในระยะสั้น คือ โครงการ
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กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ (โครงการมิยาซาว่า) ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณให้
หมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ในการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยให้ผ่าน
องค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนั้นได้อาศัยโครงการพัฒนาต าบล       
ซ่ึงก าหนดให้ต าบลละประมาณสองแสนถึงสี่แสนบาท เป็นสิ่งจูงใจให้
ชาวบ้านมารวมตัวในรูปประชาคม โดยมีนโยบายจังหวัดต้ังแต่เริ่มต้นว่ า
หากประชาคมได้ประชุมเสนอปัญหามาตามต้องการ และได้จัดล าดับ
ความส าคัญแล้วห้ามคณะกรรมการหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้ไขโครงการของชาวบ้านเด็ดขาด โดยให้นายอ าเภอก ากับดูแล ให้
เป็นไปตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพราะหากเราสามารถกระตุ้นให้
ชาวบ้านรวมตัวกันแล้ว ต้องให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการรวมตัวน้ัน 
การรวมตัวน้ันก็จะเกิดความย่ังยืน ซ่ึงนโยบายของจังหวัดนี้ ต่อมาระยะ
หลั ง เจ้ า ของน โยบา ย ในส่ วนกลา ง ก็ ไ ด้สั่ งกา รแ ก้ ไข ให้ เป็ น ไป                 
ในแนวทางของจังหวัดเช่นกัน ส าหรับในระยะกลางและระยะยาว       
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการเกาให้ถูกที่ คัน ผู้ เขียนจึงได้ก าหนด
นโยบายขึ้นเองดังนี้  

 - ปัญหาและควา มต้องการของชาวบ้ านส่ วนใด         
ก็ตามที่ส่วนราชการสามารถแก้ไขได้ ให้รับไปด าเนินการโดยให้อ าเภอ
เป็นแกนกลางติดตามผล 
  - ปัญหาความต้องการของชาวบ้านส่วนที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข ให้น ามารวบรวมจัดท าเป็นแผนพัฒนาอ าเภอ โดยชี้แจง       
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ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าผลจากการรวมตัวนี้จะได้เอาปัญหาความต้องการ   
ไปท าในอนาคต แต่การให้เสนอปัญหามานี้ ให้ชาวบ้านถกเถียงปัญหา
และความต้องการกัน โดยใช้หลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ “จ านวนครัวเรือน
และพ้ืนที่ประสบความเสียหาย ตลอดจนความรุนแรงของปัญหานั้น” 
ประกอบด้วยเพ่ือจะได้เรียงล าดับ   ตามความส าคัญของปัญหาตามเกณฑ์
เหล่านี้  
  ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น าชุดแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนา
อ าเภอ ซ่ึงผู้เขียนเม่ือครั้งด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐกิจและ
สังคม วิทยาลัยการปกครอง  (พ.ศ. ๒๕๒๕) และคณะวิทยากรไ ด้
ร่วมกันคิดขึ้น และท าเป็นคู่มือใช้อบรมวิทยากรจังหวัดและอ าเภอ      
ในสมัยนั้น แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรประชาคมต่างคนต่างคิดอย่าง     
ไร้ทิศทาง  
   การจัดเตรียมวิทยากร
  วิทยากรประชาคมหรือวิทยากรกระบวนการนั้น        
เป็นปัจจัยส าคัญย่ิงต่อความส าเร็จของความเข้มแข็งของประชาคม    
จึงได้มีการเตรียมการตามล าดับดังนี้  
 ๑) ระดับอ าเภอ ให้คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร
หรือผู้ประสานงานประชาคม ท้ังท่ีเป็นข้าราชการ และท่ีเป็นชาวบ้าน
หัว ก้าวหน้า  ในกรณีข้า รา ชกา รให้คัดเลือกข้ าร าชกา รที่ สันทั ด             
ในการท างานกับชาวบ้านเป็นหลัก 
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 ๒) อบรมผู้ ประสาน งา นประชา คมโดยละเ อียด       
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการร่วมกันท างานในโครงการนี้  รวมทั้งสร้าง     
ความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงจะต้อง เล่นบทบาท
ออกเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะในการก่อรูปประชาคม ผู้ประสานงานจะต้อง
ชี้แจงท าความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของการรวมตัว และเข้าช่วยเหลือ
ประธานประชาคมและเลขานุการค่อนข้างมาก และเม่ือมีการประชุม
ประชาชนไปได้สักระยะหนึ่ง ก็เข้าสู่ระยะกลาง คือ ค่อย ๆ ปล่อยให้เขา
ปฏิบัติหน้าที่โดยเราช่วยอยู่บ้าง และระยะสุดท้าย คือ เขาสามารถ              
นัดประชุมและด าเนินการประชุมได้ทั้งหมด โดยข้าราชการเป็นแต่เพียง
ผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
  ผลของการด าเนินงาน 
  ๑) จากการศึกษาเพ่ือประเมินโครงการมิยาซาว่า         
ทั่วประเทศในปี ๒๕๔๒ โดยส านักงบประมาณ ซ่ึงส่วนหนึ่งด าเนินการ  
โดยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่าในการประเมินความพอใจของชาวบ้าน
ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอโครงการ และการเข้ามามีส่วนร่วมดูแลในขั้น
การจัดท าโครงการ จังหวัดนครนายกได้รับการจัดให้เป็นจังหวั ด
ตัวอย่าง ใ นการบริหาร โครง การมิ ยาซาว่าบนความ ต้อง การ          
ของชาวบ้าน 
  ๒) ประชาคมหมู่บ้านทั้งที่นครนายก สกลนครและ
นครสวรรค์ ได้แจ้งจ านวนผู้ค้ายาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดออกมาเป็น
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จ านวนสูงกว่าจังหวัดทั่วไปที่มีขนาดพ้ืนที่และประชากรใกล้เคียงกัน 
และท าให้การปราบปรามการป้องกันและบ าบัดรักษาประสบผลส าเร็จ 
เช่น จังหวัดนครนายกมีสถิติการจับกุมได้เพ่ิมขึ้น มาก ณ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผู้ต้องขังยาเสพติด จ านวน ๕๘๒ คน ได้ยาบ้า   
จ านวน ๑๖,๗๑๘ เม็ด เม่ือเทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเดือนสิงหาคม  
มีผู้ ต้อ งขังย าเสพติดเ พียง  ๖๐ คน  ไ ด้ยา บ้ าเ พียง  ๖,๔๑๕ เ ม็ด            
เป็นผลให้ส านักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัด
น าร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาคกลางในสมัยน้ันด้วย  
  ๓) ที่ส าคัญที่สุด คือ เม่ือผู้ เขียนได้ไปรับต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและได้เข้าเฝ้า  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือรับ
พระราชทานแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นั้น  สิ ่ง แ ร กที่
รับสั่งแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ให้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ  
ยาเสพติด เพราะครูทั้งหลาย มากราบบังคมทูลว่าผู้ ค้ายาขายยากัน                
ข้ามรั้ว โรงเรียนอย่ างเปิ ดเผย  ไม่เกรงกลั วใด ๆ ผู้ เขี ยนจึง ได้วา ง
แนวทางในการรวมพลังชาวบ้าน โดยเน้นการรวมตัวของชาวบ้าน จนการ
ปราบยาเสพติดประสบความส าเร็จได้อย่างน่าพอใจ และเม่ือถึงเวลาที่
ผู้เขียนจะโยกย้ายจากจังหวัดนครนายก ผู้ เขียนได้เข้าเฝ้าเพ่ือกราบบังคมทูล
ลานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระเมตตารับสั่งกับผู้เขียนว่า ผู้อ านวยการ
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โรงเรียนต่าง ๆ ได้ถวายรายงานว่า ผู้ค้ายาที่เคยขายยาข้ามรั้วโรงเรียน
ไม่มีแล้ว ซ่ึงถือสิริมงคลและเป็นก าลังใจแก่ผู้เขียน         เป็นอย่างยิ่งใน
การที่จะท าหน้าที่พ่อเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 
  ๔) เม่ือย้ายมาด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมกา ร
ปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการวางแผนพัฒนา
อ าเภอและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปของคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับประเทศ เพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติของ
รัฐบาล โดย มีการประชุมและสัมมนาข้ าราชการระดับสูง ลงมาถึ ง                
ระดับปฏิบัติ เพ่ือปรับวิธีคิดวิธีท างานและการวางตนภายในระบบการ
ท างาน  ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและอบรมให้ทราบถึงวิธีในการหาปัญหา
จากชาวบ้านด้วย ซ่ึงระยะเวลานั้นเป็นระยะเวลาที่ ทุกอ าเภอจะต้องท า
แผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับการท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับที่ ๙ ผมจึงได้หารือกับอธิบดีกรมการปกครอง (นายอภัย 
จันทนจุลกะ) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพ่ือน ารูปแบบของโครงการรวมพลังสร้างนครนายกมาขยาย
ผลไปท่ัวประเทศ เพ่ือให้มีแผนพัฒนาอ าเภอ ๕ ปี บนความต้องการ
ของชาวบ้านจริง ๆ โดยใช้รูปแบบของประชาคมหมู่บ้านและวิทยากร
กระบวนการที่เคยท าไว้แล้ว  
    ผลจากการท างานนี้ ผู้ เขียนจึงได้รับเชิญให้บรรยาย
ในหัวข้อ “การด าเนินงานเสริมสร้ างความเข้มแข็งของชุมชนระหว่า ง
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ภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด องค์กรพัฒนา
เอกชน และอง ค์กรประชาชน  ณ ตึกสัน ติไมตรี ท าเนี ยบรั ฐบา ล                  
ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓  
  ๕) พลังประชาชนในรูปประชาคมหมู่บ้าน ยังช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ให้ ลุล่ วง  ดังที่ผมได้กล่า วไว้ ในหั วข้ อ
ประสบการณ์นักปกครองแก่นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ว่าในช่วงที่แก้ปัญหาเก่ียวกับเรื่องนากุ้ง ๑๕,๐๐๐ กว่าไร่ที่นครนายก  
ผมก็ใช้ประชาคมเหล่านี้ โดยท าความเข้าใจให้เขารู้ เรื่องว่าถ้าคุณปล่อย
ให้มีนากุ้งแบบนี้ ไร่นาคุณพังหมด ความเค็มที่ไหลไปทั้งทางน้ าและดิน        
เม่ือท่านเอาน้ ามารดต้นไม้ ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหมด ผมไปท าความเข้าใจ กับ
ประชาคมทุ กคนบอกให้ เข้ าใจเรื่อ งนี้  สุ ดท้ายประชาคมก็ มีมติว่ า          
ไม่เอานากุ้ง ขอเลิก ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ เบื้องหลังก็บอกว่าเลิก ผมบอกว่า
นครนายกมีทั้งสวนและน้ า น้ าก็จะเสียหมดแล้ว 
    ผลสุดท้ายนากุ้งต้องหยุดทั้งหมด แต่กว่าจะเลิกได้    
ผู้เลี้ยงกุ้งก็ก่อม็อบมา ๗๐๐ - ๘๐๐ คน มาประท้วงผู้ว่าราชการจังหวัด 
เรื่องเลิกนากุ้ง ทั้ง ๆ ที่ผมประกาศว่าให้เลิกแบบเลิกทาส คือ ผมประกาศ
วันนี้ให้เวลาท่านอีก ๔ เดือน คือ ๑ ฤดูการเลี้ยง หรือที่ เรียกภาษา    
เลี้ยงว่า ๑ ครอป ผมประกาศตอนนั้นยังไม่จบรอบ ที่ก าลังเลี้ยง ซ่ึงก าลัง
อยู่ในระหว่างการจับกุ้ง ผมบอกไม่เป็นไร รอบนี้ให้แล้วไป  ผมให้ท่าน              
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อีก ๑ รอบ และเม่ือครบ ๑ รอบแล้วขอให้เลิก แต่พอถึง เวลาจริง ๆ 
พวกเขาเอาม็อบมาประท้วงผม ซ่ึงมีก านันผู้ใหญ่บ้านอยู่ เบื้องหลั ง 
ปรากฏว่าเม่ือม็อบมาจริง ๆ พบว่าผู้ที่ เสียหายจริง ๆ ที่อยู่ เบื้องหลัง  
ของม็อบคือ บริษัทขายยากุ้ง อาหารกุ้ง เพราะถ้าเลิก ๑๕,๐๐๐ ไร่นี้     
เสียรายได้ไปไม่น้อยเลยในการขายอาหารกุ้งและขายยา ม็อบ ๘๐๐ คน
ที่ยกมานั้น เราให้ต ารวจเช็กแล้ว ปรากฏว่าเป็นคนในพ้ืนที่ไม่เท่าไร      
แต่ขนมาจากจังหวัดปราจีนบุรี พอต ารวจไปตรวจบัตร ประชาชน           
ก็แตกฮือกันหมด เพราะถือบัตรประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด 
แสดงว่าใครขนมาก็พวกบริษัทยาขนมา  ผมก็ลงไปยืนยันกับเขาว่า 
นโยบายบอกว่าให้เลิกและบอกล่วงหน้าแล้ว วันนี้พวกคุณจะชุมนุม      
อยู่ที่นี่ ก็ได้ ผมจะจัดน้ าอ านวยความสะดวกให้ แต่เราจะไม่ยกเลิก           
ที่ประกาศออกไปแล้ว เพราะว่าเมืองนี้ เป็นเมืองสวน เมืองไร่ เมืองนา 
เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะเลี้ยงให้ครอปเดียวแล้วเลิก แต่สุดท้ายเขาก็ถอยไป 
เม่ือสิ้นวั น เพร าะพวกนี้ไ ม่ใช่ ม็อบแบบอาชีพมา ก่อควา มวุ่น วา ย       
เม่ือเขากลับไปในตอนเย็น วันรุ่งขึ้นม็อบที่มา สนับสนุนนโยบายผม        
ให้จั งหวั ดนครนา ยกปลอดนา กุ้งก็มาถึ งประมาณสองพันกว่ าคน 
ประกอบด้วย นักเรียน ครู ชาวบ้าน มาชูป้ายสนับสนุนผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้นครนายกปลอดนากุ้ง เรื่องนี้ก็จบกันไปเพราะว่าก าลังที่มา
สนับสนุนมากกว่า และในท้ายที่สุดก็เลิกหมดแต่เหตุนี้ท าให้ผมต้องปลด
ผู้ใหญ่บ้านไปด้วย เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ เบื้องหลังแล้วไม่ยอมเลิก
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สนับสนุ น  เ ม่ือชา วบ้ า นมา ร้ องผมสองครั้ ง  ผมก็ให้ นา ยอ า เภอ        
จัดประชุมแล้วให้ชาวบ้านออกเสียง ก็มีการถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกไป 
ทั้งหมดนี้คือพลังของประชาคมหมู่บ้านที่ท าให้เรื่องใหญ่ ๆ หลาย ๆ เรื่อง
นอกจากเรื่องนี้ เช่น เรื่องยาเสพติดก็ดี เรื่องอ่ืน  ๆก็ประสบความส าเร็จด้วย 
  ๖) จากการที่ได้ขยายผลเรื่องประชา คมโดย ใช้
ประสบการณ์ของจังหวัดนครนายก มาขยายผลในระดับประเทศคือ 
ท าทุกอ าเภอ หลังจากท าไปประมาณ ๑๐ เดือน ได้มีการประเมินโดยใช้
ตัวชี้วัดต่าง ๆ จากการประเมินผลของ ๔๕ จังหวัด รวม ๕๑๓ อ าเภอ 
พบว่า จากประชาคมหมู่บ้านประมาณ ๓๙,๐๐๐ แห่ง มีป ร ะชา คม
หมู่บ้านในระดับก้าวหน้ามี จ านวน ๑๐,๗๐๐ แห่ง  หร ือร ้อยละ 
๒๘.๒๓  ร ะดับปา นกลา ง  จ า น วน  ๒๓,๐๐๐ แห่ง หรือร้อยละ 
๖๐.๙๑ ระดับที่ ต้องปรับปรุ ง จ านวน  ๔,๐๙๑ แห่ง หรือร้ อยละ 
๑๐.๗๗ ซ่ึงสิ่งนี้ถือเป็น การที่อ าเภอทั้ งหลายได้ร่วมลงมือท า เรื่อ ง
ประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง และถ้าท ากันต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยจ ะเกิดควา มม่ันคงและยั่งยืนอย่า ง
แน่นอน โดยสรุปแล้วงานชุมชนเข้มแข็ง  จะเป็นรากฐานท่ีจะน าไปสู่
การบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ของชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ปัญหาความยากจน 
การพัฒนาด้านทรัพยากรน้ า และพัฒนาด้านสังคม ฯลฯ  ดังที่จะได้
กล่าวต่อไป 
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    ๒.๓ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ยาเสพติดเป็น เรื่องที่ท าลา ยสุขภาพ ท า ลายครอบครั ว        
และก่อให้เกิดอาชญากรรม มากมายในหลากหลายรูปแบบ ผมได้เริ่ม
ด าเนินการเรื่องยาเสพติดต้ังแต่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก        
ซ่ึงเป็นจังหวัดแรก เพ่ือสนองพระราชด ารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังที่ได้กล่าว
ไปแล้ว การท างานเรื่องยาเสพติด ให้ส าเร็จ พอจะประมวลขั้นตอนส าคัญ
ได้ดังนี้  
   ผมออกไปพบ(๑)  การออกสัมผัสเ พ่ือเข้าถึงชาวบ้าน  
ชาวบ้านแบบสุ่มตัวอย่างทั้งรายบุคคล  และรายกลุ่มในพ้ืนที่ที่รู้ว่ า         
มีการขายยาแพร่หลาย โดยถามชาวบ้านว่า ท าไมถึงไม่แจ้งต ารวจ ค าตอบ
คือ ผมแจ้งข่าว ไปเพียง ๒ - ๓ วัน พ่อค้าก็มาลากคอพร้อมข่มขู่ว่า มึงร้องกู
อยากตายหรือ จึงไม่มีใครกล้าร้องอีกเลย และชาวบ้าน  ยังบอกผมด้วยว่า
คนที่กล้าออกมาพูดมีจ านวนน้อย สู้พวกค้ายาไม่ได้ ในนาทีนั้นสิ่งที่ผม
คิดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหา คือ พลังประชาชนที่ผนึกกันและต้องมีจ านวน
ไม่น้อย เพ่ือให้มีเสียงดังชนิดที่ผู้มีอ านาจจะปฏิเสธไม่รับฟังไม่ได้ ผมจึงได้เริ่ม
ออกไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านในทุกต าบล ทุกหมู่บ้านเพ่ือให้เห็น
ประโยชน์ ในการรวมตัวกัน เป็นประชาคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรก  
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    สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการเรื่องยาเสพติด คือ 
ต้องรักษาความลับในทุกขั้นตอนไว้ ต้ังแต่ผู้ให้ข้อมูลลายมือของเขา     
เป็นต้น เพ่ือให้แหล่งข่าวปลอดภัย แต่การที่ชาวบ้านจะส่งข่าวให้ เขาต้อง
ม่ันใจเสียก่อนว่าจะไม่กลับไปถึ งตั ว เข าแน่  การ สร้า งความ ม่ัน ใจ           
แก่ชาวบ้านนั้น ผมต้องบอกอย่างจริงจังว่าที่ผ่านมาท่านอาจจะพ่ึงพา
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ค่อยได้ แต่ช่วยฟังผมสักนิดหนึ่ง ผมจะเอาจริง   
เรื่องนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคน  ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้ผม จะไม่มี
คนอ่ืนเห็นอีกเลย นอกจากผมกับเลขาฯ เท่านั้น ไม่มีทางท่ีลายมือของท่าน 
จะหลุดไปท่ีคนอ่ืน ท่านจ าไว้ถ้าท่านไม่เชื่อ ท่านไม่ต้องใช้ลายมือตัว เอง 
ท่านใช้ลายมือลูกหลานก็ได้ ไม่ต้องลงชื่อ บอกแต่ชื่อผู้ ค้า หมู่บ้านอยู่ที่ไหน 
ชื่ออะไร เด๋ียวผมมาจับเอง ขอให้ท่านลองผู้ว่า ราชการจังหวัด คนนี้              
สักครั้งเถิด  
    นอกจากการหาข้อมูลจากประชาคมหมู่บ้านแล้ว ผมได้
รีบเปิดตู้ไปรษณีย์ “ระฆังพ่อเมือง” ตามแนวทางที่สมัยพ่อขุนรามค าแหง
ให้ชาวบ้านมาร้องทุกข์ ซ่ึงในการบรรยายให้นักปกครองระดับสูง ผมได้
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
    “ช่องทางการสื่อสาร”  คือ การหาข่าวจากชาวบ้าน   
ผมเปิดทุกทางเริ่มต้ังแต่ตู้ ป.ณ. ระฆังพ่อเมืองของผู้ว่า ราชการจังหวัด    
ซ่ึงเคยใช้ที่จังหวั ดนครนายกได้ผลมาก แต่มีเง่ือน ไขอย่างเดียวคือ                 
ต้องท าตู้  ปณ. น้ี ให้ศักด์ิ สิทธ์ิ แต่ ไม่ใช่เอาไปให้ หลวงพ่อปลุกเสก                 
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แต่แปลว่าเม่ือชาวบ้านร้องมาแล้ว ต้องท าให้เขาเห็นทันที  แล้วคุณจะได้ข่าว 
จากตู้ ปณ. นี้เต็มไปหมด ในกรณีของผม หลังจากสร้างความม่ันใจ ให้แก่
ชาวบ้าน ผมคิดในใจว่าชาวบ้านคงต้องรอเพ่ือพิสูจน์ว่าผมท าให้ข่าวที่ เขาให้
เป็นข่าวลับตามที่พูดหรือไม่ หลังจากที่ผมพูดกับชาวบ้าน  ไปแรก ๆ                 
ก็ยัง เงียบอยู่สัก พัก ใหญ่  หลั งจ ากนั้ นก็ มีใบร้อง เรี ยนเข้า มาเ พีย ง         
สองสามใบ ผมก็คิดทันทีว่า ได้เวลา สร้างความศักด์ิสิทธ์ิกันแล้ว ผมก็ให้
ชุดเฉพาะกิจออกติดตาม เม่ือพบว่าใช่จึงจัดชุดซุ่มจับ และจับผู้ ค้า ได้              
น ามาด า เนิน คดี และกระจายข่า ว ให้ สาธารณชนทราบ  จา กนั้ น                    
ใบร้องเรียนก็มาเต็ม ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมืองของผม  
   ข้อมูลจากการทอดแบบสอบถาม  
   นอกจา กข้ อมูลจ าก ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเ มือง และ         
จากประชาคมหมู่บ้านแล้วท่ีจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ในช่วง “๙๐ วันกับ
สงครามยาเสพติด” ผมยังใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
กลุ่ มสตรี  กลุ่ ม อสม. กลุ่ มผู้ บ ริห าร สถา นศึกษาและครูแกนน า          
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดจ านวน ๙,๐๐๐ ฉบับ    
และได้รับคืนมากว่า ๔,๐๐๐ ฉบับ เป็นรายชื่อผู้ ค้าทั้งหมดประมาณ 
๑,๐๐๐ ราย และรายชื่อนี้เราได้ส่งให้อ าเภอตรวจสอบยืนยันอีกชั้นหนึ่ง 
จากการหาข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ จึงท าให้เราได้มีข้อมูลผู้ ค้ายาเสพติด      
ที่ส กลนครถึ ง  ๘๖๙ ร าย  ทั้ ง ๆ ที่จั งหวัดสกลนคร เป็ นจั งหวั ด                       
แห่งศาสนา คนที่ให้ผมคือประชาคมทั้งหมด ในขณะที่จังหวัดชลบุ รี                   
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ส่งรายชื่อมาแค่ ๓๐๐ กว่าคน เป็นไปได้อย่างไรในข้อเท็จจริง โดยหลักแล้ว
จังหวัดชลบุรีมีแหล่งเริงรมย์เต็มไปหมดน่า จ ะมีผู ้ค้า เกินพัน ด้วย ซ้ า                   
ซ่ึงผมได้กล่าว ให้ความเห็น เช่นนี้ในที่ ประชุมผู้ ว่าร าชการจั ง หวั ด                   
ที่กระทรวงมหาดไทยจึงกระทบถึงผู้บังคับบัญชาด้วย เพราะทุกจังหวัด
ที่ เอาตัวเลขผู้ ค้าออกมา ต้องด าเนิน การให้จบสิ้นภายใน ๙๐ วั น    
เรื่องนี้ผมมองว่าไม่สู้จะเป็นธรรม จึงน่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ผมถูกย้ายมา
เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้นไม่นา น ทั้ง ๆ ที่ มี
ผลงานยาเสพติดในระดับสูงและอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ  
  ผมได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง (๒) การปราบปราม 
ในตอนหนึ่งว่า  
   “ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจ แต่ว่าผมท าไม่เหมือนคนอ่ืน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด คนอ่ืนอาจจะเกรงใจต ารวจ แต่ผมจะคุยกับผู้การฯ 
บอกว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ท่านรับสั่งกับเราอย่างนี้ 
เพราะฉะนั้น คุณก็ผู้การฯ (พล.ต.ต.ภาณุพงษ์ สิงหรา ณ อยุธยา) ใหม่ ผมก็
ผู้ว่าราชการจังหวัด ใหม่ถอดด้าม ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ ดีกว่า ผมขอ      
ชุดต ารวจ ๑ ชุดอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผมจะจัดชุดเฉพาะกิจของ
ผมเอง มีป้องกันจังหวัด อส. และต ารวจที่มีข้อมูลจากชาวบ้านว่าเป็น
ต ารวจที่ ดี เป็นชุดเฉพาะกิจ เวลาออกพ้ืนที่ จะมีสื่อมวลชนไปด้วย         
โดยไม่บอกเวลาล่วงหน้า ส าหรับที่ สกลนคร ผมต้ังชุดเฉ พาะกิจ                     
ท้ังจังหวัดและอ าเภอด้วย และในการด าเนินการนั้นเพ่ือป้องกันข้อครหา
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นินทา เพราะเรารู้ว่าเรื่องยานี้ ถ้าเราไปจับแข่งกับต ารวจเม่ือไร เด๋ียวจะมี
ข่าวปล่อยใส่เราว่าชุดเราเป็นชุดล่าเมืองขึ้นอีก เพราะฉะนั้นเวลาเราจับ
สื่อมวลชนที่ไปด้วยจะถ่ายรูปทันที และเรียงยาให้เห็นเลยว่ายามีปริมาณ
เท่าไร ถ่ายรูปทันที เพราะปกติเวลาเขาจับ สมมุติจั บ ๑,๐๐๐ เม็ด                     
แต่เวลาลงบันทึกจะเหลือ ๒๐๐ - ๓๐๐ เม็ด ไม่รู้ที่ เหลือหายไปไหนหมด 
เคยมีกรณีอย่างนี้บ่อย  ๆไม่ได้เป็นทุกราย แต่ว่ามีอย่างนี้ เกิดขึ้นเรื่อย ๆ 
เราก็รู้  ดังนั้น  เวลาเราจับ เราจึงต้องถ่ายรูปทันที เพ่ือเป็นหลักฐาน 
นอกจากการใช้ ชุดเฉพาะกิจแล้ วผม ยังได้ให้นายอ าเภอเข้าควบคุม            
การสอบสวนคดียาเสพติด  ซ่ึงปกติจะไ ม่ค่อยปฏิบัติกัน แต่ผมได้รั บ      
การสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอัยการจังหวัดนครนายกสมัยนั้นซ่ึงเป็น
คนตรง ในการอบรมนายอ า เภอและปลัดอ าเภอถึงวิธีก ารในกา ร                      
เข้าควบคุมคดียาเสพติดและถือเป็นจังหวัดเดียวที่ ด าเนินการเช่นนี้ 
นอกจากนี้ ผมยังได้บรรยายเพ่ิมเติมกับผู้ว่าราชการ จังหวัดทั่วประเทศ  
ในการชี้แจงนโยบายไว้ว่า 
   “กา รท างานของชุ ดเฉพา ะกิจต้อง มีงบประมา ณ
รองรับ ใน รูปของกองทุน ย า เสพติด ซ่ึ งอา จ ท า ไ ด้ โดยการขอรั บ             
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ซ่ึงในสมัยที่จังหวัด
นครนายกนั้ นผมได้รับความร่ วมมือจาก อบต. และเทศบาลทั้งหมด
สนับสนุนต้ังเป็นกองทุนให้ห้าแสนบาท ส าหรับใช้ในการปราบปราม                  
ไปล่อซ้ือ เป็นเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามวิธีใช้งบประมาณต้อง
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โปร่งใส ชัดเจน ให้ผู้บริจาคทั้งหลายเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยเงิน
จ านวนนี้   ใช้ต้ังแต่การหาข่าวจากโรงเรียน วางสายข่าวลับต่าง ๆ                  
ในโรงเรียนนั้นเราต้องให้ครูเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลและดูแลบ าบัด ส่วนการ
ปราบปราม เป็นเรื่องของนายอ าเภอ เรื่องโรงงานเป็นเรื่องของนายอ าเภอ
ต้องหาวิ ธีกา รและกลยุทธ์ ที่แนบเนียนที่จะเข้า ไปตรวจ ปัสสาวะ                 
ในจุดที่สงสัย   แต่ต้องท าด้วยวิธีแนบเนียนเพ่ือไม่ให้ ผลกระทบไปถึง
เจ้าของโรงงาน  ส่วนนักโทษเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการหาข่าวเพ่ือไปสู่
การปราบปรามและการยึดทรัพย์ ต้องน าหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สินทั้งหมด เช่น สรรพากรจังหวัด ขนส่งจังหวัด ที่ดินจังหวัด  ฯลฯ 
มาฝึกอบรมเทคนิคทางข้อกฎหมายโดยฝึกอบรมเป็นทีม ส่วนเรื่องการ
บ าบัดรักษานายอ าเภอต้องลงพ้ืนที่ท าประชาคม น าผู้ เสพยาออกมาให้
สาธารณสุขด าเนินการบ าบัดรักษา และมีการติดตามผล รายงานผลเป็น
ระยะ ๆ การปรา บปรามและการบ า บัดรักษา ต้องท าควบคู่กันไป                      
ผู้ว่ารา ชการจั งหวัดท ามากแ ค่ไหน นายอ า เภอต้องท าเห มือนกัน                     
การปฏิบัติตนอย่าท าตนมีเง่ือนไข พยายามระดมความคิดจากผู้ปฏิบัติงาน
ให้มากที่สุดแล้วท่านก็จะเรียนรู้ไปกับเขาด้วย” 
   (๓) การยึดทรัพย์ของผู้ค้ายาเสพติด   
   ในสมัยนั้น มีผู้ว่ ารา ชกา รจังหวัดนั บคน ได้ที่ สนใจ                  
ท าเรื่องการยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเพราะส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ กลัวถูกฟ้องกลับ               
แต่ถ้าสามารถยึดทรัพย์ได้จะท าให้ผู้ค้าอ่ืนเกรงกลัว เพราะไม่อย่างนั้นผู้ค้า
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จะคิดว่าตัวเข้าคุกก็ยังมีเงินให้ครอบครัวใช้อย่างสบาย ออกจากคุกมา               
ก็ยังมีเงินใช้ แต่ถ้าเรายึดทรัพย์ได้พวกนี้ก็จะน้ าตาตกระลึกถึงกรรมทันที        
แต่สิ่งที่ผมต้องเร่งทันทีคือ การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจไม่รู้  ท้ังของ
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจและหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  
ในข้อกฎหมายและวิธีการในการยึดทรัพย์ ผมจึงได้จัดต้ังชุดตรวจยึด 
อายัดทรัพย์สิน และได้จัดการอบรมเรื่องกฎหมายการฟอกเงินและ
กระบวนการยึดทรัพย์โดยเชิญเลขาธิการส านักงาน ป.ป.ง. และคณะฯ 
มาช่วยบรรยายโดยละเอียดให้กับนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้ก า กับ      
รองผู้ก า กับการ สภอ. และ สภต. หัวหน้าส่วนราชกา รทุกหน่วย            
ที่เก่ียวกับทรัพย์สิน เช่น สรรพากรจังหวัด ที่ ดินจังหวัด ขนส่งจังหวัด 
คลังจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด เป็นต้น และวางข่ายการสื่อสาร      
กับส านักงาน ป.ป.ง. อย่างใกล้ชิดเพ่ือขอค าปรึกษาในทุกกรณีที่ มี       
การยึดทรัพย์ และให้ทุกชุดปราบปรามเข้าใจถึงหลักฐานส าคัญต่าง ๆ   
ที่ชุดยึดทรัพย์ต้องการจากผู้ค้า  
   ผลการจากการเอาจริงในเรื่องนี้ เป็นผลให้จังหวั ด
สกลนครสามารถตรวจยึดทรัพย์สินผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดเป็นราคา
ประมาณการตามรายการทรัพย์สินจ านวน ๑๖๖  ล้านบาทเศษ       
ซ่ึงมากเป็นอันดับหน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   (๔ )  การบ า บัดรั กษา ผู้ติดยา เสพติดและการ ฟ้ืน ฟู

 ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด
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   ด้านการบ าบั ดรักษานั้น เนื่องจากประชาคมและ      
กลุ่มต่าง ๆ สามารถส่งรายชื่อผู้เสพติดออกมาได้ถึง ๓,๔๗๐ คน ซ่ึงน าเข้า
ค่ายบ าบัดรักษาในชุมชน โดยผนึกก าลังทั้งสาธารณสุข โรงพยาบาล วัด 
ฝ่ายปกครอง ต ารวจ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมและกองก าลังหมู่บ้าน
ต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  โดยด าเนินการเป็นหลักสูตรต้นแบบ  ๑๐ วัน 
๙ คืน ใน ๗ อ าเภอ และให้ทุกอ าเภอจัดชุดบ าบัดมาร่วมสังเกตและ
เรียนรู้เพ่ือไปจัดท าท่ีอ าเภอตนเองต่อไป โดยจังหวัดสกลนครสามารถ
บ าบัดรวมทั้ งให้ ค าปรึ กษาไ ด้ครบร้อย เปอร์ เซ็น ต์ ถือ เป็นจั งหวั ด            
ที่มีผลงานด้านบ าบัดรักษาอยู่ในล า ดับต้น ๆ ของประเทศ และได้มี      
การอบรมทักษะในการประกอบอาชีพตอนท้ายของโครงการตามที่
ประสงค์ด้วย  
   สิ่งที่ท าให้การบ าบัดประสบความส าเร็จ คือ 
   ๑) ค่าใช้จ่ายในแต่ละค่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันคือ 
๑,๐๐๐ บาท/คน 
   ๒) การน าบุคคลมาเข้าค่ายด าเนินการร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายปกครอง ต ารวจและสาธารณสุข 
   ๓) น าสมาชิกครอบครัว ประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
มารับตัวในวันปิดค่าย  
   ๔) ระบบ Matrix Program น าครอบครัวมารับทราบ
กระบวนการติดตาม 
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   ๕) ประชาคม ก า น ัน  ผู ้ใ หญ่บ ้า น  น า ผู ้ เ สพของ
หมู่บ้านมาบ าบัดรักษาพร้อมกันที่โรงพยาบาล สถานีอนามัยจนครบ
หลักสูตร 
    เพ่ือให้เห็นแนวทางการท างานให้ครบวงจร ต้ังแต่หา
ข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ การต้ังชุดปราบปราม ชุดยึดทรัพย์ บ าบัดรักษา ส่งตัว
กลับให้ชุมชน และบทบาทของกองก าลังต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติด               
และการด าเนินการในโรงเรียน  
    ผมขอยกค ากล่าวบางตอนในแต่ละกระบวนการ   
มาเพ่ือให้เห็นภาพดังนี้  
    - การพบปะประชาคมเมืองสกลนคร วันที่ ๒๖ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
      “วันนี้เป็นวันที่ เรามาพบกันนับจากที่ผมมาพบ     
กับท่านเม่ือคราวท่ีแล้ว ระหว่างที่ผมพูดกับท่านนี้  เจ้าหน้าที่ของผมจะ
แจกซองจดหมายลับจากผมกับท่าน และขอความกรุณท่านตอบจดหมาย    
ผมด้วย ในจดหมายนั้นจะติดแสตมป์และจ่าหน้าถึงผมไว้เรียบร้อย    
ท่านกรุณาตอบจดหมายลับของผม ยังไม่ต้องอ่านตอนนี้ เลิกงานแล้ว
ไปอ่านเงียบ  ๆและเวลาตอบจดหมายผมก็ไม่ต้องไปบอกใคร ตอบมาเงียบ ๆ 
คนเดียว ไม่ให้ใครเห็น เพราะว่าเป็นข้อมูลซ่ึงส าคัญมาก ผมจะต้องรู้คนเดียว                 
จากท่านเท่านั้น แล้วผมจึงจะด าเนินการต่อไปได้ 
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    เวลานี้จดหมายลับของผมมีถึงประชาคมหมู่บ้านแล้ว
เช่นกัน ไม่ได้มีถึงเฉพาะท่าน ขอให้เขาตอบจดหมายลับของผมเช่นกัน 
เวลานี้เขาตอบกลับมาแล้วเป็น ๒ กล่องใหญ่จากชาวบ้าน ดังนั้น เวลานี้
เรามีรายชื่อผู้ค้าจ านวนหนึ่งแล้วท้ังจังหวัด สิ่งที่ผมต้องการจากท่านก็คือ 
ข้อมูลในส่วนของท่านในประชาคม ในเขตเมือง เพ่ือจะมาตรวจสอบกับ
ข้อมูลที่เราได้จากชาวบ้าน 
    ข้อมูลจากท่านทั้งหลายจะมาอยู่ที่ผม แล้วจะใช้
ลายมืออีกลายมือหนึ่งของลูกน้องผมไม่ใช่ลายมือของท่านแล้วถึงจะส่ง
ต่อไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลท่านจะไม่มีหลุดไปจากผม และผมท าลาย
หมด ฉีกทิ้ง เผาทิ้ง ท าลายทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ขอให้ม่ันใจลายมือท่าน
จะไม่มีการหลุดไปจากผม เม่ือลายชื่อทั้งหลายเรียบร้อยแล้ว ผมก็จะเชิญ                
ผู้ที่มีลายชื่อทั้งหลายมาคุยกันว่าจะออกมาเองหรือจะให้เราเรียกมาพบ 
ถ้าจะค้าต่อก็ให้ออกไปจากจังหวัดสกลนคร  อยู่ที่นี่ ไม่ได้ ถ้าจะอยู่ที่นี่ 
ต้องเลิก ล้าง มือ ถ้ายืนยัน จะค้าต่อก็กลั บไปได้ไม่เป็ นไรเด๋ียวรู้ กั น        
ท่านต้องรับกรรมทางใดทางหนึ่ง เพราะท่านท ากรรมกับประเทศชาติไว้
เยอะมาก ส าหรับผู้เสพเราก็จะเรียกมาคุยเช่นกันว่าจะให้เราจับหรือจะ
ให้เราบ าบัด ถ้าไม่ออกเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูก็จะต้องถูกจับ แต่ถ้าออกมา
แสดงตัวเพ่ือยินดีเข้าสู่กระบวนการบ าบัด จะบ าบัดให้ บ าบัดเสร็จจะ
ส่งกลับไปให้กรรมการชุมชน ในจดหมายลับที่ขอท่านนี้ช่วยบอกด้วยว่า         
ผู้ค้าผู้เสพและแหล่งมั่วสุมท่ีไหนในพ้ืนท่ีของท่าน เพราะจะได้ให้      
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ชุดของเราเข้าไปในทุบแหล่งม่ัวสุ ม เพราะเราไม่อยากให้ผู้ที่ได้รั บ       
การบ าบัดเสร็จแล้ว ส่งกลับไปก็ไปสู่แหล่งม่ัวสุมในพ้ืนที่ อีก กรรมการ
ชุมชนต้องช่วยดู พอบ าบัดเสร็จผมจะส่งรายชื่อบุคคลที่บ าบัดเสร็จแล้ว
ไปยังกรรมการชุมชน เวลาบ าบัดจะไม่เอาเฉพาะเด็ก แต่จะเอาพ่อแม่
มาด้วย เพราะปัญหาจ านวนไม่น้อยอยู่ที่ พ่อแม่ ซ่ึงคุมลูกไม่อยู่หรือ     
เอาแต่ดุด่า บางคนม่ันใจว่า ฉันด่ามันเช้าเย็น นั่นแหละท าให้เด็กเตลิด   
จึงต้องน าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกดี ๆ มาเล่าให้ฟังว่าเขาสื่อสารกันอย่างไร    
มิใช่จิกหัวด่าเช้าด่าเย็นอย่างนี้ลูกก็เตลิดหมด”  
    (๕) ยาเสพติดในสถานศึกษา 
     ส าหรับในโรงเรียนผมได้เชิญผู้อ านวยกา ร
โรงเรียนและผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง จ านวน ๒๐๐ กว่าแห่ง 
ปร ะมา ณ ๑,๐๐๐ คน มา พบกันแล้ ว  ๒ รุ่น  ผมย้ า น โยบายว่ า 
ผู้อ านวยการทุกโรงเรียน ไม่สนใจเรื่องยาเสพติดไม่ได้แล้ว ใครไม่สนใจ
เรื่ อ งยา เสพติด  ไม่สอดส่อ งนั กเรี ยนตน เอง ผมจะท า รา ย งา น                 
ถึงกระทรวงศึกษาทุกโรงเรียนที่ไม่สนใจหลังจากวันนี ้ไป  ผมเคย
เรียนท่านว่า ผู้ปกครองเคยมาเล่าให้ผมฟัง  ว่า เข้าโรงเรียนเทคนิค
หรืออาชีวะ ลูกเป็นเด็กดีไม่เคยเสพยา พอเข้าไปคบเพ่ือน เพ่ือนส่วน
ใหญ่เสพยาก็อยู่ไม่ได้ เลยต้องเสพกับเขาไปด้วย ถ้าสถานการณ์เป็นอย่าง
นี้เด็กที่เข้าไปอยู่ในสถานศึกษาจะต้องเสพเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเด็กดี   
จะเหลือหรือ ผมรับไม่ได้เนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็นศูนย์พัฒนาคน 
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พัฒนานักเรียน ถ้าขืนปล่อยแบบนี้ แล้วเวลานักเรียนที่มาจากจังหวัดอ่ืน 
โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมกลับบ้านไปเสาร์ -อาทิตย์ เช้ามาพกยา         
มาขายพร้อม นี่คือสิ่งที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน 
 
     ผมจึงขอก าหนดไว้กับโรงเรียนคือ  
     ๑)  ผอ . โ ร ง เรี ยน ต้องล งมา เล่ นปฏิ เส ธ        
ความรับผิดชอบไม่ได้  
     ๒)  ครู ที่ โ ร ง เรี ยน ต้ อง เล่ น ไ ม่ ใช่ โ ยน ใ ห้            
ครูผู้ปกครอง ๓ คน  
         ปัจจุบันใช้สูตรอาจารย์ ๑ คน/นักเรียน 
๓๐ – ๓๕ คน ผมถามว่าถ้าอาจารย์ ๑ คนดูแลนักเรียน ๓๕ คน เด็กที่ มี
อาการบ่อย ๆ การเรียนตก เข้าส้วมบ่อย ๆ จะรอดหูรอดตาหรือไม่ 
อาจารย์ ต้องรู้  ดั งนั้น อา จารย์ทั้ งโรงเรี ยนต้องคอยสอดส่ องเรื่อ ง          
ยาเสพติดนักเรียน  
     ๓) ใน โรงเรี ยนให้ท าห้องเ พ่ือท าคลินิกใ ห้
ค าปรึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่เด็กรักเคารพ เป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษา
และแก้ปัญหาเด็กในเรื่องยาเสพติด หลังจากสอดส่องแล้วเด็กคนไหนที่มี
อาการติดยาก็เอาเข้ามาในคลินิกขอตรวจปัสสา วะ เราได้สอนวิธีตรวจ
ปัสสาวะในเด็กให้กับอา จารย์ไปแล้ว ต่อ ไปไม่ต้องให้สา ธารณสุ ข           
ไปตรวจ อาจารย์เขาตรวจเป็น เราจะต้องไปถึงตรงนั้น ขณะนี้โรงเรียน



- ๓๓ - 

 

ทุกโรงเรียนก็ตรวจปัสสาวะ ของเด็กตัวเองได้ สงสัยเด็กคนไหนเชิญเข้ามา
ในคลินิกขอตรวจ พอเขย่าออกมาได้สีรู้ว่าใช่ จะต้องไม่มีการประจานเด็ก 
ไม่ลงโทษเด็ก ต้องคุยกันแบบญาติพ่ีน้อง พ่อแม่ ลูก นั่นคือกติกาที่เรา
ตกลงกัน อาจารย์ต้องไปสร้างบรรยากาศว่าเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน 
เด็กเสพไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ขอให้พร้อมจะมาคุยกัน ยินดีจะให้เลิก ยินดี
จะให้ฟ้ืนฟูบ าบัด เด็กหมดอนาคตทางการเรียนจะไม่มี ประเภทพบเด็ก
เสพติดยาแล้วไล่ออกไม่ให้ท า จะไม่มีการท าอย่างนั้น ขอให้เด็กออกมา 
คนไหนที่ต้องการบ าบัดจะจัดบ าบัดให้ อาจจะบ าบัดในโรงเรียน อาจจะ
รวมนักเรียนมาอยู่ชั้นเดียวกันแล้วบ าบัดก็ได้ เรื่องนี้เป็นการหลงผิดชั่วครู่
ชั่ว ยา ม ถ้า เจ้า ตัวสมัครใจอยา ก เลิ กก็ เปลี่ ยน ได้  เ ร าต้อง คุย กัน              
ทุกโรงเรียนต้องท า วันนั้นเราคุยกันทั้งวันกับคณะครู ผมได้เอาโรงเรียน
ตัวอย่างที่จังหวัดนครนายก จังหวัดเก่าของผมที่ท าส าเร็จ ได้เอามาเล่า
ให้ฟั งว่า เขา สังเกตนั กเรี ยนอย่า งไร  เรี ยกนั กเรี ยนมาคุยอย่า งไ ร         
แล้วตรวจปัสสาวะเด็ก แล้วท าให้เด็กสามารถค่อย ๆ เลิก เล่าให้ฟัง
หมดแล้ว ต่อไปน้ีผมและคณะนายอ าเภอ ต ารวจ จะเข้าไปโรงเรียน
ใหญ่ ๆ ไปติดตามดูท่านทั้งหลาย ท าแค่ไหนบ้าง ผมอาจจะมีการเอา   
เด็กนักเรียนออกมาสัมภาษณ์ โดยเฉพาะในโรงเรียนใหญ่ ๆ เพ่ือถาม
ข้อเท็จ จริง ว่า โรง เรี ยนคุณยั งมีย าเ สพติดอยู่ เย อะไหม เพรา ะถ้ า
ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบอกว่า โรงเรียนผมไม่มีปัญหา ไม่เยอะ จะได้
ยืนยันได้ว่าโกหก โรงเรียนคุณเต็มไปหมด จะท าหรือไม่ท า ถ้าไม่ท า        
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ก็ไ ม่ เป็ น ไร  ผมรายงานรัฐบาล ขอย้ ายผู้ อ านวยการออกนอกพ้ืนที่       
จังหวั ดจึงขอความร่วมมือผู้ บริหารในสถานศึกษา ครู อาจารย์ ทุกคน 
ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของนักเรียน เม่ือพบให้เอารายชื่อเด็กที่มีปัญหาออกมาให้หมด เพ่ือน าเด็ก
เหล่านี้ไปบ าบัดรักษาร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน  ซ่ึงประชาคมหมู่บ้าน      
จะควบคุมดูแลเด็กเหล่านี้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่าง
โรง เรียนกับชุมชน ที่ จะมีการควบ คุมดูแลเ ด็กไ ด้ทั้ง ในเวลา และ        
นอกเวลา”  
   (๖) กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด (ก.ต.ส.)  
 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดใน พิธีเปิดโครงการ   
กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติด อ าเภอพังโคน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “ผมม่ันใจ ว่ าปร ะชาคมที่ มีพลั งจ ะส่ ง เสีย งสู้ กั บ           
เรื่องต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ตรงนี้ก็เลยให้ส่งชื่อทั้งทางลับทางแจ้งก็แล้วแต่  
ของผู้ค้าและผู้เสพ ประชาคมต้องคุยกับครอบครัวพ่อแม่ของเด็กที่เสพยา
ให้เอาลูกออกมารายงานตัว การที่เอาลูกออกมารายงานตัว ติดยาเสพติด
ไม่ได้ลงโทษ เราไม่ประจาน เราจะเอาเขาออกมาบ าบัด เม่ือบ าบัดแล้ว
ส่งกลับมาให้ท่านดูแล การบ าบัดไม่ไปบ าบัดไกลจะท าในต าบลหรือ
ในชุมชน เราจะไปบ าบัดท่ีชุมชน ให้ประชาคมมาดูการบ าบัด ให้พ่อแม่
ของเด็กท่ีมาบ าบัดมาดูแล นี่ คือวิธีการบ าบัดให้หายจากยาเสพติด                 
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พ่อแม่ต้องมาดูด้วย ประชาคมต้องมาดูด้วยเป็นครั้งเป็นคราว เพราะเม่ือ
บ าบัดเสร็จแล้ วเราจ ะส่งผู้ที่ ได้รับการบ าบั ดกลับไปสู่ อ้อมอกของ
ประชาคม ประชาคมรับเขากลับไป และต้องตามดูว่าบุคคลนี้ยังไปเสพ
อีกหรือไม่  
 เรื่องสุดท้ายที่ประชาคมจะต้องท าคือ มีกองก าลังที่
เรียกว่า กองก าลังหมู่บ้านต้านยาเสพติดหรือ (ก.ต.ส.) กองก าลังนี้จะ
เหมือนกองทัพ เหมือนต ารวจบ้านของประชาคม  คอยต้ังจุดตรวจ     
ผมได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอสั่งต้ังโดยใช้อ านาจของผู้ใหญ่บ้าน ถือว่า
กองก าลังนี้เป็นผู้ช่วย ถ้ามีเหตุการณ์อะไร สามารถให้การช่ วยเหลือได้
กับบุคคลที่เป็นกองก าลัง บาดเจ็บขึ้นมาก็มีงบเข้าไปช่วย ถือว่าท่านเป็น
คนที่ช่วยราชการ 
 กองก าลังตรงนี้ เม่ือเข้าอบรมแล้ว หวังว่าคงได้เริ่ม
ด าเนินการเร็ววันที่พังโคน ขณะนี้มีคนออกมารายงานตัวมากที่สุด  
 อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญมากคือ ประชาคมในหมู่บ้านต้อง
สร้างกติกา ต้องบีบบังคับผู้ค้าทุกรูปแบบ ไม่คบค้าสมาคมกับบ้านผู้ ค้ายา 
กองทุ นเ งิน กู้ยื มครอบครั วผู้ ค้ า ยาไ ม่ มี สิ ทธิ์  ก านั น  ผู้ ใหญ่ บ้ า น                    
การอ านวยควา มสะดวก  แก่ลูกบ้าน  เรื่องอะไรก็แล้วแต่  ส าหรั บ
ครอบครัวผู้ค้ายานั้นไม่ให้ความสะดวก หากจะมีการค้า ขายในร้านค้า     
ในหมู่บ้าน ครอบครัวที่ค้ายาห้ามร่วมโดยเด็ดขาด ไม่มีสิทธิ์ เข้าไปขาย
ของ กติกาเหล่านี้ผมอยากให้ประชาคมไปคิดกันเพ่ิมเติมว่ามีอะไร    
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ที่สามารถกดดันครอบครัวผู้ค้ายาได้ นั่นแหละคือตัวที่จะให้ผู้ ค้ายาต้อง
ถอยเลิกไป  โดยยั่งยืน” 
 ค ากล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิธีเปิดค่าย
บ าบัดผู้ติดยาเสพติด ณ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์       
พ.ศ. ๒๕๔๖ ความตอนหนึ่งว่า  
 “เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ออกมาส านึกว่าสิ่งที่ เรา
เสพอยู่นี้ ไม่ดีอยากจะเลิกเป็นความส านึก แรก  ที่ถูกต้อง แม้กระทั่ ง
พระพุทธเจ้ ายังบอกว่ า ไม่มีอะไรประเสริฐที่ สุดเท่ ากับชนะใจตนเอง            
จ าความต้ังใจของท่านไว้ ความต้ังใจของท่านวันนี้ที่ว่า ทุกคนบอกว่า
อยากจะเลิกให้จ าไว้ ถ้าแพ้คราวนี้กลับไปเสพยาอีก ความภูมิใจ ในตัว     
ควรจะหมดไปแล้ว ความเป็นลูกผู้ชายอกสามศอกควรจะหมดไปด้วย 
ท่านทั้งหลายจะแพ้ลูกผู้หญิงอกสามศอก ที่ผมเล่าให้ฟังเม่ือสักครู่นี้ว่า
ยอมเลิกติดยาเพราะสงสารแม่” 
 ส าหรับเม่ือออกจากค่ายแล้วจะแบ่งการติดตามท่าน
ทั้งหลาย ใครที่เข้าค่าย ๙ วัน ๑๐ วัน แล้วคิดว่าพอได้ก็จบ บางกรณี      
ที่ดูแล้วยังจะต้องติดตามต่อ ก็จะให้ท่า นกลับไปที่บ้านแล้วนัดท่าน
ออกมา ถ้าในหมู่บ้านและต าบลหนึ่งมี ๓ – ๔ คน จะต้องจัดรถพาออกมา
หาหมอต่อเน่ือง ไม่ปล่อยให้ต่างคนต่างมา ผมให้อ าเภอกับ อบต. 
ผู้ใหญ่บ้านเวลานี้ช่วยกัน  ที่ผมเคยบรรยายแล้วว่า ให้จัดค่ารถ ค่าน้ า มัน 
ผมอยากให้หมอนัดเช็กให้ตรงกัน หมู่ไหนที่มี ๕ คน ก็ให้มาพร้อมกัน
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ทีเดียว ให้หมอบ าบัดคราวเดียวเลย ถ้าจะมา ๘ ครั้งก็ให้พร้อมกันทั้ง ๘ ครั้ง           
ไปกลับอย่างนี้ไม่ ให้มี ใครขาดไป ผมจ ะให้ ผู้ใหญ่บ้า นกับประชาคม                  
เป็นคนดูแล ที่ท าอย่างนี้เพราะในอดีตให้ผู้บ าบัด  มาเองหรือครอบครัว
พามา  มาไม่ก่ีครั้งก็หาย นอกจากนั้น ท่านทั้งหลายต้องมารายงานตัว
สม่ าเสมอ จะต้องก าหนดวันมารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง รายงานตัวกับ
ผู้ใหญ่บ้านหรือรายงานตัวกับอ าเภอ แล้วแต่จะก าหนด รายงานตัว                   
ก็เหมือนกับลักษณะอยู่ระหว่างคุมประพฤติ เพราะไม่อย่างนั้นเราจับท่านนะ
ถ้าท่านกลับไปเสพ ช่วงนี้ เราจับท่านแล้ว เป็นผู้ ต้องหาเสียประวัติ                   
ส่วนวิทยากรจากอ าเภออ่ืนที่มาสังเกตการณ์ในวันนี้ กรุณาเฝ้าให้ดี ดูให้ดี 
ขบวนการใด ๆ ที่ใช้ ใจผมถ้าเป็นไปได้อยากให้รวบรวมวิธีการที่วิทยากร
ใช้ปลุกเร้าทางจิตใจ รวมทั้งการจูงใจ สารพัดที่จะให้บุคคล เหล่านี้ ต้ังใจ
และมีก าลังใจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเลิก ตรงนี้ส าคัญ นี่คือกระบวนการทาง
จิตวิทยาที่ต้องท า คนที่ฝึกไปแล้วต้องมีศิลปะที่จะใช้ได้ ก็ฝากท่านทั้งหลาย
เฝ้าดูให้ละเอียด เพราะท่านต้องกลับไปท าเอง และเม่ือไปท าเองทุกขั้นตอน
ต้องรู้ การฝึกอบรมวันนี้จึงส าคัญมาก ถ้าทุกคนที่มาฝึกดูแล้วสนใจบ้าง
ไม่สนใจบ้าง คือไม่เฝ้าดูใกล้ชิ ด อาจจะขาดหัวใจบางตอนของการ
ต่อเนื่อ ง การ ฝึกจิ ตใจคน ให้ เข้มแข็ งขึ้น ไป เรื่อย ๆ ถ้ าใช้เทคนิ ค               
ไม่ถูกต้องก็จะตก คือท าไม่ครบทุกกระบวนการ ก็จะไม่ได้ผลตามที่ต้ังไว้ 
 ใครที่เลิกยาแล้ว กลับไปแล้ว ถ้าสามารถกลับไปร่วมกัน
เป็นกองก าลังต้านยาเสพติดได้ยิ่งประเสริฐที่สุด เวลานี้จะมีกองก าลังต้าน
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ยาเสพติด ๒๐ - ๓๐ คน/หมู่บ้าน ถ้าใครเลิกแล้ว อาสาเข้า ไปเป็น     
กองก าลังต่อสู้  เรื่องยาเองนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านจะท าได้ คือ
การท าความดีกับแผ่นดินกับชุมชนของท่าน  
 ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงานข้างต้น จังหวัดสกลนครเอารายชื่อ
ผู้ค้าที่เสนอมาจากประชาชนออกมา   จ านวนสูงมากเป็นอันดับสาม                
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถด าเนินการได้ถึงร้อยละ ๙๗.๔ 
ในด้านดัชนีความพึงพอใจ ต่อผลงานของจังหวัด ปรากฏว่า จังหวัด
สกลนครมาล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ ซ่ึงผู้ เขียนได้กล่าว  ในรายการ
วิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชนไว้ตอนหนึ่งว่า  การประเมินผล  
การท างานของจังหวัดสกลนครเรา เป้าการจับกุมก็อยู่ล าดับที่ ๓ ของภาค 
การบ าบั ดเราก็อยู่ล า ดับที่ ๓ – ๔ ของภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ      
การยึดอายัดทรัพย์เราสูงที่สุดในภาค เขาได้มีการวัดความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ออกมา
ตรวจสอบประเมินความพึงพอใจของทุกจังหวัด ปรา กฏผลเป็นที่         
น่าพึงพอใจว่า จังหวัดสกลนครได้ล าดับที่ ๔ ของทั้งประเทศ มีจังหวัด
ก่อนหน้าเราสามจังหวัด ซ่ึงเป็นจังหวัดเล็กหนึ่งจังหวัด  คือจังหวัด
หนองบัวล าภู และขนาดกลางสองจังหวัดคือ จังหวั ดน่านและจังหวัด
มหาสารคาม ซ่ึงมีขนาดไม่เกิน ๑๔ อ าเภอ ก็เล็กกว่าเรา เพราะฉะนั้น 
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จะว่าไปสกลนครถือเ ป็นจังหวัดใหญ่จังหวั ดแรกท่ีได้ความพอใ จ          
จากประชาชนมากท่ีสุด และถัดจากเราไปก็เป็นจังหวัดอุดรธานี  
 อย่างไรก็ตาม ในแง่ข้อมูลที่เป็นตัวชี้ว่างานของเรา
ได้ผล คือ เม่ือเราจับกุมผู้ค้ามาก ๆ ยาก็เริ่มหายากขึ้น ราคายาในตลาด 
ก็เพ่ิมขึ้น ๒ - ๓ เท่าตัว นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ให้ร้านท าผมสตรีช่วยสดับ
ตรับฟัง จากสุภาพสตรีวัยคุณแม่ทั้งหลายที่มาท าผมพบว่า คุณแม่จ านวน
มากบอกว่าดีใจมากที่ได้ลูกที่ ติดยาคืนมาแล้ว  จึงน่าจะสะท้อนออกมาเป็น
ความพึงพอใจของชาวบ้ านโดยรวมที่สอดคล้ อง กับผลส า รวจ ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ดังกล่าว และตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือ เม่ือครั้ง
ผู้เขียนด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้รับ รางวัลบุคคล
ดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากส านักงาน ป.ป.ส. 
ด้วย และยังได้รับรางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จังหวัด
นครสวรรค์ จากส านักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกัน 

 ๒.๔ การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ 
 การแก้ปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและพวกที่อยู่นอกภาคเกษตรที่ไม่มีงานท าเป็นหลัก              
เป็นแหล่ง หรือพวกที่รับจ้างรายวัน ซ่ึงได้ให้ท าบัญชีคนจนตามนโยบาย
ของรัฐบาล แต่ต้องให้ได้คนจนที่เป็นคนจนจริง ๆ ไม่ใช่คนจนที่เป็นญาติ
หรือพรรคพวกของคนมีบารมีในหมู่บ้าน โดยให้ชี้ระบุเป้าหมายให้ชัดเจน     
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โดยใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นหลัก เพ่ือตรวจสอบกับผู้ขึ้นทะเบียนตามแบบส ารวจ
ความยากจน (สย.) ทีไ่ม่ใช่ครัวเรือนยากจนออก หลังจากนั้นก็ให้ประชาคม
หมู่บ้านมีมติยืนยันคนท่ีเป็นคนจนจริง ๆ ตามบัญชีน้ัน  อีกครั้งหน่ึง 
แล้วจึงค่อยมาแยกเป็นคนจนก้าวหน้า คือ พวกคนจนที่ใจสู้  กับพวก   
คนจนปานกลางคือพอพัฒนาได้  และคนจนล้าหลัง คือพวกที่เมาทั้งวัน
นอนทั้งวัน เพ่ือที่เราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับพวกที่ไม่มีแววไปเปล่า ๆ 
หลังจากนั้นจึงค่อยมาดูว่า คนจนเหล่านี้สนใจจะประกอบอาชีพอะไร 
และโดยสภาพของเขาและครอบครัวเหมาะที่จะท าอะไร ระหว่างพวกที่
จะไปทางเกษตรกับ พวกที่นอกภาคเกษตร 
 อย่ าง ไร ก็ตาม เ ม่ือภา คเกษตรยั งเป็น อา ชีพหลั กของ
ประชากรส่วนใหญ่ ก็ควรจะมีการหาความต้องการจ า เป็น  (Needs) 
ของชาวบ้านทั้งจังหวัดให้ชัดเจน  ได้กล่า ว ไว้แ ล้ว ว ่า  กา ร สร ้า ง
ชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการมีประชาคมหมู่บ้านภารกิจส าคัญประการ
หนึ่งคือ การอภิปรา ยถก เถีย งกันถึ งปัญหาในหมู่บ้ าน โดย ดูจา ก         
ความเร่งด่วน  ของปัญหาความรุนแรงของปัญหา และขนาดพ้ืนที่ที่
เสียหายจากปัญหานั้น ซ่ึงขณะนั้นจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้แต่ละหมู่บ้าน
จัดล าดับมาเพียง ๑๐ ปัญหา และเม่ือน ามาประมวลเข้าทั้งหมด แล้วก็มา
จัดประเภทปัญหาตามล าดับความส าคัญก็พบว่า ๒ เรื่องแรก คือ เรื่อง              
น้ าเพ่ือการเกษตร และน้ าเพ่ือการบริโภค  
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 ดังนั้น ผมจึงได้เชิญทุกฝ่ายมาหารือทั้งเกษตรกร ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง สมาชิกประชาคมหมู่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้านในทุกพ้ืนที่ กรรมการลุ่มน้ า รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน  
แต่ละเขต เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์น้ าดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตร์น้ าและผังน้ าของจังหวัด  
 จังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นที่ราบต่ าอยู่ตรงกลาง
จา กเหนื อลง ใต้  และตะวั น ออกตะวั น ตก  ไหลผ่ านลงตรงกลา ง              
วิธีที่จะต้องท าก็คือ เหนือลงใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาในอนาคตก็คือ จัดท า
ประตูน้ ากันไว้ตามจุดต่าง ๆ เช่น ประตูน้ าที่บ้านเสือคะเม็ง เป็นต้น      
จะมีประตูน้ า ๓ – ๔ ประตู เม่ือน้ าท่วมน้ ามากก็ปล่อยให้น้ า ไหลผ่านไป
สักพัก ก็ปิดประตูน้ าเพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง เพราะปกตินครสวรรค์
ด้านบนของจังหวัดแถบอ าเภอชุมแสงน้ าจะท่วมมากแต่จะเป็นที่รู้ กันว่า 
ปีใดหากอ าเภอชุมแสงน้ าไม่ท่วม นครสวรรค์จะแล้ง เพราะฉะนั้น         
พอน้ าท่วมแล้วก็ไหลไปก็ท าประตูน้ าขวางไว้ ๓ ประตู แต่วิธีนี้ ต้อง   
ลงทุ นสูง  ส่วนภาคตะวัน ตกซ่ึ งมี อ่าง เก็บน้ า  คลองโพธิ์ ทาง ด้า น          
ก่ิงอ าเภอแม่เปิน ก่ิงอ าเภอชุมตาบง และอ าเภอแม่วงก์ ปัญหานี้เรื้อรังมา
หลายยุคหลายสมัย  เพราะเดิมติดปัญหาว่า อ่างเก็บน้ าราคาประมาณ                
ห้าร้อยล้านบาท ต้องจ่ายค่าที่ดินและต้นไม้ที่ปลูกไว้อีกห้าร้อยกว่าล้านบาท   
ซ่ึงตรงนี้ไม่มีใครอยากจะท า มีการซ้ือที่ ดินเก็งก าไรและปลูกต้นไม้ไว้แน่น
ผิดมาตรฐานในการปลูกต้นไม้ทั่วไป เพราะหวังค่าชดเชย ผู้ว่าราชการ
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จังหวัดหลายสมัยจึงไม่กล้าท าต่อ เพราะโอกาสผิดกฎหมายสูง อ่างเก็บน้ า
คลองโพธิ์ทางทิศตะวันตกด้านล่าง ซ่ึงดูแลหลายหม่ืนไร่  โซนนี้ เป็นโซน    
ที่ยากจน ผมได้พยายามแก้ปัญหาโดยการจัดต้ังทีมส ารวจที่ดินว่าใครเป็น
เจ้าของเก่า ที่ดินของใคร เป็นที่เช่าที่ดินของใครเป็นของใหม่แล้วมาปลูก
ต้นไม้หวังค่าชดเชย ได้ลงไปพบกับประชา ชนในรูปของประชาคม
ทั้งหมด ถามว่าอยากได้อ่างเก็บน้ าคลองโพธิ์หรือไม่ ถ้าอยากได้แล้วต้นไม้   
จะท าอย่างไร ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ให้ไม่คิดต้นที่ตายแล้ว เพราะปลูก
กันไว้นานหลายปี เพ่ือหวังเก็งก าไร แต่โครงการนี้ท าไม่ได้ เม่ือท าไม่ได้
ต้นไม้ก็แห้งตาย ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ที่ตายแล้วไม่คิดก็เป็นสิ่งที่ดี ก็เลยได้
ส ารวจทั้งหมดส าหรับต้นไม้ที่มีอยู่ในเวลาเดียวกันก็มีมติคณะรัฐมนตรี
บอกว่า ต้นไม้จะต้องปลูกก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไม่มีใครรับประกันว่า
ต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนจะเป็นของปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เลยต้องมาคิดวิธีใหม่           
ทีพิ่สูจน์ไม้ได้ คือ ตัดต้นไม้เพ่ือดูอายุวงรอบปีของไม้ข้างใน ก็เลยรีบตัด
ต้นไม้ในทุกหมู่บ้าน ต้นไม้ ๕ – ๖ ประเภท ที่เราจะจ่ายค่าชดเชย โดยให้
ตัดต้นไม้ตัวอย่างต้นใหญ่ที่สุดแล้วไปพิสูจน์วงปีกัน และเ ม่ือพิสูจน์
เรียบร้อย ก็ ไป คุยกับชา วบ้ านว่ ายอมรั บกติกานี้ ไหม ชาวบ้ าน มี       
กา รตกลงและมีการแก้ปัญหา  มีการ ส า รวจและมีการ น า มา คิด
ค่าชดเชยทั้งหมดใหม่ทั้งค่าต้นไม้และค่าที่ ดิน เพ่ือให้การแก้ปัญหา     
ในภาคตะวัน ตกตอนล่างสามารถท าได้ เสียที ในขณะนั้นตกลงกัน
หมดแล้วเรื่องราคาต้นไม้ กรมชลประทานมาร่วมประชุมเห็นบรรยากาศ
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เป็นไปได้ก็เลยต้ังงบประมาณให้แล้วส่วนหนึ่งรอการจ่ายเงินอย่างเดียว 
ส่วนในด้านภาคตะวันตกตอนบนเรื่องของเขื่อนแม่วงก์  ขณะนั้นยังอยู่ที่
สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราแก้ปัญหาก่อน คือการขุดลอกล าน้ าแม่วงก์ทั้งหมดแล้ว
ท าประตูน้ าทั้งหมด  ส่วนด้านตะวันออกก็ขุดลอก ๑๗ ล าน้ าสาขาของ     
บึงบอระเพ็ด เพ่ือดึงน้ ามาบึงบอระเพ็ดให้มากที่สุด เกษตรกรจะได้อาศัย
น้ าใช้เหนือบึงและใต้บึง ส่วนทางด้านล่างทา งใต้ที่น้ าไหลลงไป 
ยุทธศาสตร์ของการท าน้ าจะต้องเป็นการท าน้ าเลี่ยงเมือง ไม่ให้ไหลท่วม
เมือง มีการขุดลอกทั้งหมด ส่วนโซนที่มีดินดี ๆ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่นั้น   
ก็จะมีการขุดลอกบึงขนาดใหญ่กระจายเพ่ือให้เกษตรกรต่อท่อน้ าไปใช้ได้ 
คือยุทธศาสตร์  ที่ท า กันไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะนั้น จังหวัดได้ต้ัง
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ปลายปีจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้เริ่มท า
ยุทธศาสตร์น้ าตามผังน้ านี้  ยุทธศาสตร์นี้ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคี                   
ทั้ งส มา ชิ กส ภา ผู้ แท นร า ษฎ ร  เนื่ อ งจ า ก ผู้ รู้ เ รื่ อ งน้ า ร ว มทั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย อยู่ด้วยกันหมดและเห็นตรงกันว่า ฝ่ายใด
ก็ตามได้งบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ า ให้ลงไปตามผังน้ านี้  โดยจังหวัด
นครสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาทเศษ ได้น าไป
จัดท าเรื่องน้ า ๒๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ คาดว่าจะ
ได้รับ ๖๐๐ - ๗๐๐ ล้านบาท ก็เตรียมที่จะไปท าเรื่องน้ า ๕๐๐ ล้านบาทเศษ 
เพ่ือไปบูรณาการเรื่องน้ า ดิน กับพืชในทุกพ้ืนที่  
 (๒) การจัดท าผังการเกษตร พืชไร่ และทางน้ าท่ีต้องการ 
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 เม่ือจัดท ายุทธศาสตร์ผังน้ าโดยรวมแล้ว ก็ต้องมาดูอาชีพ
ของคนจนซ่ึงร้อยละ ๗๐ – ๘๐ ยังท าการเกษตรอยู่ ดูบัญชีคนจนแล้วไป
ถา มทั้ งเกษตรกรที่จ นและไ ม่จ นว่ าต้องกา รท า กา รเกษตรอะไร     
ประเภทดิน เป็นอย่ างไร เหมา ะกับพืชอะไรบ้ าง ต้องมาพูดเรื่อ ง        
การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ได้จัดประชุมชาวเกษตร นายอ าเภอ
และส่วนราชการทุกอ า เภอโดยมีนายอ า เภอและ เกษตรต าบล                  
ทุกต าบล และส่วนราชการท่ีเ ก่ียวกับ การ เกษตรท้ังหมด ไ ด้แ ก่                      
กรมพัฒนาที่ดิน ชลประทาน และเกษตรจังหวัด มาร่วมกันวาง ผัง
การเกษตรเป็นรายอ าเภอ ดูว่าชุดดินแต่ละแห่งเป็นอย่างไร  เหมาะกับ
พืชอะไรบ้าง ที่ไหนมีที่ปลูกพืชไปแล้วไม่เหมาะกับดิน  ก็ต้องจูงใจโดยใช้
งบประมาณจังหวัด ซ้ือเมล็ดพันธ์พืชใหม่ไปแจก แล้วให้ปลูกพืชใหม่ให้
ได้ผลผลิตดูก่อน และเม่ือได้รายได้ชัดเจนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็น พืชชนิดใหม่
ต่อไป ซ่ึงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนความคิดและความเคยชินของเขา 
ขณะนี้ทุกอ าเภอมีผังการเกษตร พืชไร่และทางน้ าที่ ต้องการพัฒนา              
พร้อมแล้ว 
 (๓) การดูแลเกษตรกรยากจน 
 เกษตรกรยากจนที่ไ ร้ที่ ท า กินและประสงค์จะท า
การเกษตร รัฐบาลได้จัดงบประมาณให้มาฝึกปลูกพืชผักในโครงการสร้าง
แปลงเรียนรู้ควบคู่กับการผลิตเพ่ืออาชีพ โดยการจ่ายค่าแรงงานรายวัน              
วันละ ๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๙๐ วัน/คน อ าเภอละ ๒๐ คน ซ่ึงงบประมาณ
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นี้สามารถใช้อบรมได้เพียงครั้งเดียว  ก็จะจบสิ้นไป ผู้ เขียนได้หารือ              
ผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพ้ืนที่ให้ช่วยท า
แปลงสาธิต โดยไปช่วยด าเนินการขุดสระ และจัดท าแปลงปลูกพืชให้  และ
ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาสอนท าการปลูกพืชผัก โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ขอให้
ตลาดผู้รับซ้ือมาสอนวิธีตัดแต่งผัก และวิธีใส่ถุงให้ดูสวยงาม โดยขอ
ควา มร่ วมมือจ า ก  ผู้ เ ข้ า ฝึ กอบ รมว่ า  เ ม่ือข า ยผลผลิ ต ไ ด้แล้ ว                 
ขอความร่วมมือหักรายได้ส่วนน้อยไว้ส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นกองทุนพัฒนา
อาชีพเกษตรกร เพ่ือใช้ในการพัฒนาอาชีพคนจนรุ่นต่อ ๆ ไปในบัญชีคน
จนที่เหลือ เป็นผลให้ทั้ง ๑๓ อ าเภอ  ๒ ก่ิงอ าเภอ สามารถอบรมได้ถึง   
ปีละ ๓ แปลง แปลงละ ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน รวมฝึกอาชีพคนจน      
ในสาขาเกษตรได้ถึงปีละ ๒,๗๐๐ คน โดยเท่ากับเราใช้เงินของรัฐบาล
เป็นเพียงหัวเชื้อเท่าน้ัน และน ามาปรับปรุงและท าให้ย่ังยืนต่อไป 
 (๔) การขยายผลการท าการเกษตรปลอดสารพิษ 
 เนื่องจากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในด้าน
ความปลอดภัยของอาหารทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนผู้ผลิตที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองในด้านสุขอนามัย
ที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติอ่ืน ๆ ดังนั้น จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้
ก าหนดให้การผลิตพืชท่ีปลอดภั ยจากสาร พิษท่ีปราศจากปุ๋ยเคมี
และสารเคมีใ ห้เป็นนโยบายของจังหวัด โดยการ รณร งค์การใช้            
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ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนของการผลิต ลดรายจ่ายของเกษตรกร ให้เกิด
การร วมกลุ่ มของการผลิตปุ๋ย อินทรี ย์เสริ มสร้า งชุมชนให้เข้มแข็ ง       
ช่วย ให้สิ่ งแวดล้อมกลั บคืนมา ผลผลิต  ทา งกา รเกษตรปลอดภั ย       
มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์       
มีอา ชีพหลัก  คือการเกษตร มีพ้ืนที่ ท าน าประมาณ ๒.๗ ล้า นไร่                          
พืชเศรษฐกิจอ่ืน  ๆเช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง ๑.๖ ล้านไร่ และไม้ผล
พืชหลัก ๑.๘ แสนไร่ และตลาดมีความต้องการผลผลิตที่ปลอดภัยจาก
สารพิษไม่จ ากัดจ านวน เม่ือจังหวัดมีนโยบายเช่นนีก็้มีกระแสตอบรับในการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วน เช่น สถานศึกษา ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์    หมอดินอาสา อาสาพัฒนาชุมชนกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ 
NGO ทั้งหลาย กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมา ณ
จากงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัด CEO จากงบประมา ณด้า น 
SML ข อง ร ัฐ บา ลจ ากงบประมาณของ อบต.  ในการฝึกอบรม
หลักสูตรการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ซ่ึงแต่ละกลุ่มกิจกรรมได้ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ  ที่มีความหลากหลายวิธีการ เช่น ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยหมักจากบ่อก๊าซชีวภาพ น าไปใช้ประโยชน์ในไร่นาตนเอง 
ซ่ึงผลที่ได้รับ คือ 
 ๑) เกษตรกรมีความพอใจเพราะลดต้นทุนประมาณ 
๒๐๐ - ๓๐๐ บาท/ไร่  
 ๒) ต้นพืชแข็งแรงไม่หักไม่ล้มง่าย แมลงไม่รบกวน 
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 ๓) ผลผลิตไม่ลดและปลอดภัย 
 ๔) สภาพดินร่วนไม่แน่น 
 ๕) ท าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 ๖) ที่ส าคัญเกษตรกรมีสภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่
ป่วยเหมือนครั้งใช้สารเคมี 
 โครง การน้ี เริ่ มจากการท า เกษตรปลอดภั ยจาก
สารพิษ ๒ หมื่นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนเพ่ิมกว่าแสนไร่ในปี พ.ศ. 
๒๕๔๘  ซ่ึงมากกว่าที่จังหวัดได้ท าข้อตกลงไว้กับส านักงาน ก.พ.ร.                 
หลายเท่า นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์                 
ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือลดต้นทุนการท านา 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและภัยของสารเคมีและมี
ความสามารถในการอ่าน เขียน การแสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักเก็บและวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา
ตนเอง โดยเริ่มทดลองในโครงการที่ ๔ ต าบล ของอ าเภอพยุหะคีรี และให้
ผู้ร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกรทั่วไป   ผู้ขึ้นทะเบียนคนยากจนและ             
ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ลงมือท าแปลงนาสาธิตด้วยตนเองและเรียนรู้            
ในกระบวนการท าเรื่องปลอดสารพิษ ผลจากการสรุปการเสวนา เม่ือวันที่ 
๒๐ ก รกฎา คม พ .ศ .  ๒๕๔๘  พบว่ า เกษ ตรกร มีควา มพอใ จ                            
ในกระบวนการเรียนรูท้ี่ได้รับ ผลผลิตจากแปลงนาสาธิตได้ข้าว ๖๘ ถัง/ไร่ 
ในขณะที่ ข้าวจากแปลงเปรียบ เทียบ ไ ด้ข้า ว ๙๐ ถั ง/ไ ร่ แ ต่เม่ือ
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เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแปลงนาเปรียบเทียบใช้ต้นทุนไร่ละ ๓,๙๑๖ บาท 
แปลงนาสาธิต ใช้ต้นทุนไร่ละ ๒,๖๐๐ บาท สามารถลดต้นทุนได้ ๑,๓๑๖ บาท 
ในขณะที่เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องใช้แรงงานมากในกา ร                  
ฉีดพ่น ผลสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ชาวนายอมรับว่า ในอนาคตต้องมีการ
ท าบัญชี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ไม่เผาฟาง คัดเมล็ดพันธุ์ท่ีดีเหมาะสมและมีการ
ท าปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นทดแทน การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเองสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้   จากการเสวนานี้ เกษตรกรได้เรียนรู้และ
เปรียบเทียบว่า แม้แปลงนาสา ธิตจะได้ผลผลิตน้อยกว่าเล็กน้อย         
แต่ ต้น ทุนการผลิตลดลง ไปมาก สุขภาพของช าวนา น้ัน ดีขึ้ น 
โดยเฉพาะสภาพดินในแปลงนานั้นร่วนซุย  ไม่แข็งกระด้างแตกต่าง    
จากเดิมอย่างเห็นได้ชัด  
 เพ่ือเป็นการขยายผลการท า เกษตรปลอดสารพิษ         
ให้กว้างขวาง ผมได้จัดงบประมาณให้มีการขยายผล โดย NGO ที่ท าเรื่อง
เกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้วร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    
ไปขยายผลในโซนหนึ่งครอบคลุมครึ่งหนึ่งของจังหวัดเป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท 
และอีก ๑๐ ล้านบาท เกษตรจังหวัดไปท าในอีกครึ่งหนึ่งของจังหวัด และ
หลังจากที่ผมได้จัดงบประมาณไปแล้ว ผมก็ได้ย้ายออกมาจากจังหวัด
นครสวรรค์มารับราชการในส่วนกลาง และเม่ือเกือบหนึ่งปีผ่านไปผมก็ได้
กลับไปติดตามผลก็พบว่า ของ NGO และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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คืบหน้า และขยายผลได้รวดเร็วกว่าของเกษตรจังหวัดมากพอสมควร  
ซ่ึงอาจเป็นเพราะระบบราชการของเรานั่นเองที่ท าให้เกษตรจังหวัดไม่
สามารถท างานได้เร็วเท่าของ NGO ร่วมกับของราชภัฏนั่นเอง  
  (๕) การต่อยอดกลุ่มอาชีพ 
 นอกจากเกษตรกรยากจนแล้วเรายังต้องหันมาดูแลกลุ่ม
อาชีพต่าง  ๆ  ท้ั งขนาดเ ล็กและขนาดใหญ่ท่ีมีแวว  เพร าะมีผล                     
การประกอบการที่ดีในระยะที่ผ่านมา อาทิเช่น 
 (๑) ชาวไร่อ้อย ผมได้หารือกับกลุ่มชาวไร่อ้อยว่ า     
กลุ่มมีปัญหาอะไร  และจะให้จังหวัดสนับสนุนอะไรได้บ้าง ซ่ึงก็ไ ด้
รับทราบว่าการปลูกอ้อยต้องใช้น้ าพอควรและมีผลวิจัยจากมหาวิทยา
เกษตรว่า หากมีน้ ามากกว่าปัจจุบันจะมีผลผลิตต่อไร่จาก ๗ – ๘ ตัน/ไร่ 
เพ่ิมเป็น ๑๕ ตัน/ไร่ จึงให้ชมรมชาวไร่อ้อยท าโครงการขุดสระน้ าในจุดที่
เขาต้องการเพ่ือให้เขาต่อท่อไปแบ่งกันใช้ได้ ซ่ึงก็มีผลให้เขาได้ผลผลิตเพ่ิม
ตามผลวิจัยจริง ๆ  
 (๒) ปัจจุบันกลุ่มอาชีพโคนมที่นครสวรรค์มีปัญหาคือ 
ไม่สามารถขายนมได้มาก หลาย ๆ ครั้ง    ต้องเทนมที่เหลือทิ้ง ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาแล้วเหตุมาจากกลุ่มอาชีพโคนมขาดที่สต็อกน้ านมดิบเวลามี     
นมมาก ขาดตู้เย็นที่จะเก็บน้ านมได้เพียงพอ จึงได้อนุมัติโครงการตู้แช่นม
ให้สหกรณ์โคนมและซ้ือเครื่องมือที่จะขยายก าลังผลิต  ให้แก่วิทยาลัย
การ เกษตร  เพรา ะเม่ือผลิ ตไ ด้มา กขึ้ นก็ส ามา รถรับซ้ือไ ด้มา กขึ้ น          
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ลดปัญห า เรื่ อ ง ของกา ร เทนม ทิ้ ง  ไ ด้ ครบวง จ ร ใน ร ะ ดับหนึ่ ง                         
เรื่องนมโรงเรียนเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซ่ึงผมคิดว่า ที่จังหวัดสกลนคร                   
น่าพอใจในความร่วมมือที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ ผมทราบดีว่านมโรงเรียนนั้น
ทุจริตกันแบบไหน เพราะเคยเป็นกรรมการสอบการทุจริต  เรื่องนมมา                
ในส่วนกลาง เม่ือผมมาที่จังหวัดสกลนครก็ได้เจรจากับท้องถิ่นทุกองค์กรว่า 
วันนี้ที่ผมมานี่ คือเรื่องการเรียกร้องค่าใช้จ่ายของชมรมนมในส่วนต่าง ๆ 
ตอนนี้รัฐบาลขอให้หยุดทั้งหมด เพราะฉะนั้น เม่ือผู้ขายนมไม่ต้องจ่ายใคร    
ในส่วนกลาง ผมเองก็มาขอความร่วมมือพวกเราในพ้ืนท่ีว่าไม่เรียก
ด้วยได้ไหม เพราะผู้จัดซ้ือคือ ท้องถ่ิน และโรงเรียนท้ังหลายไม่เรียก
และอย่ารับใครมาเสนอ ใครมาเสนอก็ไม่ต้องรับได้ไหม ซ่ึงปรากฏว่า
ได้รับความร่วมมือดีมาก โดยขอทุกคนว่าเราเชิญโครงการ นมภูพาน              
ตามแนวพระราชด าริและสหกรณ์วาริชภูมิ  ซ่ึงเป็นโครงการพระราชด าริ
เช่นเดียวกัน เชิญทั้งสองโครงการมาเจรจาต่อรองราคาให้ลดลงมากที่สุด 
ปรากฏว่า  เขาสามารถลดราคาลงต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์                    
ซ่ึงไม่มีจังหวัดใดท าได้ ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนมา จังหวัดสกลนคร               
เป็นจังหวัดเดียวท่ีต่ ากว่าราคากลาง ๒๕ สตางค์ แล้วทุกท้องถิ่นก็ซ้ือตามนี้ 
ผมได้ให้ข้อคิดว่านมเป็นประโยชน์ ต่อลูกหลาน นมกล่องจะมาจา ก                
นอกพ้ืนที่ นมกล่องเป็นนมที่มีคุณภาพรองจากนมสด นมถุง  เป็นนมที่มี
คุณภาพที่สุด บ ารุงลูกหลานทั้งสมองร่างกายมากที่สุด เราอยากให้
ลูกหลานเราเจริญเติบโตทั้งแข็งแรงและสมองดี ต่อไปจะได้มี วิศวกร 
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แพทย์ และคนเก่งมาก ๆ ที่สกลนคร ถ้าเราต้องการอย่างนั้นต้องอาศัยนม 
ถ้าอย่างนั้นรัฐบาลจ่ายงบประมาณมาแล้วเพ่ือซ้ือนม เหตุไฉนเล่าเรามี
สหกรณ์ผลิตนม ฟาร์มโคนม อยู่ในจังหวัดสกลนคร จังหวัดที่โชคดีอย่างนี้ 
มีไม่ก่ีจังหวัดในประเทศไทย ท าไมไม่เอาความโชคดีตรงนี้มาท าให้
ลูกหลานเราได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ระบบนมโรงเรียนในจังหวัด
สกลนครเวลานี้น่าจะดีที่สุดในประเทศแล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการ        
ส านักนายกรัฐมนตรี ก็สอบถามว่าเราท าได้อย่างไร อันนี้ เป็นสิ่งที่ผมว่า
ทุกฝ่ายท าร่วมกัน ต้องภูมิใจร่วมกัน  ไม่ใช่ผมคนเดียว ถ้าผมพูดแล้ว    
ท่านไม่ท าก็ไม่เกิด แต่ทุกท่านเห็นด้วยในหลักการจึงได้ท ากันได้ นอกจาก
เราจะให้เด็กได้ด่ืมนมสดแล้วเรายังอุดหนุนเกษตรกรที่ท าโคนมในพ้ืนที่
เกษตรกรที่รีดนมขายสหกรณ์ทั้งหมดนี้ เป็นวงจร ที่ เป็นประโยชน์มาก
ตามแนวพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 แล้วเม่ือเราสามารถซื้อในราคาถูกกว่าราคากลางก็มี
งบประมาณเหลือ งบประมาณที่เหลือ  ผมก็บอกให้ไปซ้ือนมเพ่ิมให้เด็กด่ืม 
หลังจ ากเราประหยั ดได้  ๒๕ สตา งค์ ต่อมา ปีใหม่รัฐบาลไปปรับ
งบประมาณ และปรับราคาราคากลางใหม่ลดลง  ปรากฏว่าปรับราคา
กลางใหม่แล้ว จังหวัดสกลนครเราก็ยังซ้ือได้ถูกกว่าราคากลางใหม่ 
๑๐ สตางค์อยู่ดี เพราะฉะน้ัน เราสกลนครก็ยังเป็นแม่แบบเรื่องน้ีอยู่ 
 (๓) การต่อยอดการผลิตอาหารของกลุ่มเล้ียงปลา
ต าบลเกรียงไกรและกลุ่มอ่ืน ๆ 
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  พ้ืนที่ ต า บล เกรี ยง ไกร  อ า เภอเ มือง  จั งหวั ด
นครสวรรค์ มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๑,๐๕๐ ครัวเรือน ประกอบอาชีพด้าน   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน ๗๘๐ ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการประมง 
๒,๑๕๐ ไร่ มีบ่อเลี้ยงปลาจ านวน ๓,๒๕๐ บ่อ ผลผลิตปลาท้ังหมดปี
ละ ๑๒,๐๐๐ ตัน มูลค่าผลผลิต ๙๐ ล้านบาท และจะต้องซ้ืออาหาร
ส าเร็จรูปซ่ึงในแต่ละปีจะใช้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ถุง คิดเป็นเงิน ๗๐ ล้าน
บาท ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจึงได้รวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มขึ้น เพ่ือด าเนินการ
ผลิตอาหารปลาขึ้นมาใช้เอง เนื่องจากอาหารส าเร็จรูปแพงขึ้นทุกวัน 
ประกอบกับราคาปลาก็ไม่แน่นอน ดังนั้น การผลิตเองจึงอาจจะสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต  กลุ่มก็ใ ช้วิ ธีระดมเงิ นทุนของกลุ่ม ได้จ านวน 
๗๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของการเพาะเลี้ยงปลา
ได้ร้อยละ ๒๐ คิดเป็นเงินประมาณ ๑๔ ล้านบาท และยังสามารถช่วย
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ ที่ได้น ามาเป็นวัตถุดิบ เช่น 
ข้าวโพด ร า ปลายข้าว อีกด้วย แนวความคิดอันนี้  เป็นแนวความคิดที่
สอดคล้องกับเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม      
ผู้เล้ียงปลาจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับเป็นงบลงทุนใน      
การจัดซ้ือเครื่องมือการผลิตอาหาร ซ่ึงโครงการนี้นับเป็นโครงการหนึ่งที่
จังหวัดจัดให้มีการต่อยอด หรือเข้าไปพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน
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ให้เข้มแข็งขึ้น ในจ านวนโครงการหลาย ๆ โครงการในการต่อยอดของ
กลุ่มต่าง ๆ  
 (๔) การต่อยอดผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาในพ้ืนท่ี หมู่ ท่ี ๑ 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เกือบทั้งหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านที่มีเชื้อสายมอญ และท าเครื่องปั้นดินเผาอยู่แล้ว ผมได้เข้าไปช่วยดู            
พบว่าชาวบ้านเคยปั้นโอ่งขนาดใหญ่ที่คนลงไปนั่งในโอ่งได้ แต่ราคาเพียง   
ใบละ ๗๐๐ บาท ต้องใช้ดินมาก ดินแถวนั้นเป็นทรัพยากรที่ ดีมากปั้นได้ดีมาก
แต่มีข้อจ ากัด วันหนึ่งมันต้องหมดและใช้ดินมากในการปั้น ผมก็ไปหยิบเอา
จานเล็ก ๆ ที่ได้มาจากที่ อ่ืนมา ผมบอกเขาว่า เขาขายราคาใบละ                  
๒๐๐ บาท จานนิดเดียวลายสวย ถามเขาว่าอย่างนี้น่าสนใจไหม เขาบอกว่า
น่าสนใจ ก็เลยน าบริษัทเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาเพ้นท์จาน  การพ่นสี 
อะไรต่าง ๆ ชาวบ้านเริ่มท าเป็นเพ้นท์แจกันได้ เริ่มทดลองท าของชิ้น
เล็กแล้วราคาแพงกว่าชิ้นใหญ่ สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราประชุมกับประชาคม
ชาวบ้านก่อน  พอบอกว่าเราจะมาช่วยตรงนี้ เขาพร้ อม  จะท าไหม                    
เขาแสดงให้เราดูเลยโดยร่วมกันหยุดงาน ๑ วัน  ยกอาคารหนึ่งมาต้ัง
เป็นศูนย์ฯ ทุกคนเข้ามาบอกพร้อมกัน ที่จะท าเป็นศูนย์ ช่วย กันท า              
ศูนย์แสดงสินค้า และรับปากว่าจะไปจัดร้านและแต่งหน้าร้านตนเองใหม่
โดยเราหาผู้รู้มาแนะการจัดให้ ส่วนจังหวัดเองก็จะเร่งการพัฒนาพ้ืนที่
ส่วนกลางและภูมิทัศน์ให้สวยงาม เม่ือมีพลังความร่วมมือความพร้อม
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แบบนี้ จังหวัดก็ได้เข้าด าเนินการร่วมกับกลุ่มเขาโดยเน้นการพัฒนา ๓ ด้าน 
คือ การพัฒนาคน พัฒนาสถานที่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น 
  ส่วนที่หนึ่ง ให้ชุ มชนด าเนินการเอง ประกอบกับ     
การแบ่งคุ้มการพัฒนาออกเป็น ๑๓ คุ้ม มีคณะกรรมการบริหารคุ้มและ
จัดท า ซุ้มในแต่ละคุ้ม ตกแต่งบริ เวณหน้าบ้า น จัดระเบียบร้าน ค้า 
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยสะอาดตา  
  ส่วนที่สอง จังหวัดสนับสนุนโดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนก็คือ  
  เ รื่ อ งกา ร พัฒน า คน  คือ  กา ร จั ดอบรมด้า น           
การบริหารจัดการและพาไปทัศนศึกษาดูงาน  ที่บ้านด่านเกวียน จังหวัด
นครร าชสีมา และที่บ้า นเกา ะเกร็ ด จังหวั ดนนทบุรี  อีกทั้ งอบรม
ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนและสมาชิกในหมู่บ้าน พร้อมทั้งอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้อีกด้วย  
  เรื่ องกา รพัฒนา อา คา รสถานที่ จ ะช่ วยสร้ า ง
พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ อาคารแสดงสินค้า อาคารส านักงาน ซุ้ มทางเข้า
หมู่บ้าน จุดสัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์  
  เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยพัฒนามาตรฐาน
สินค้า ระบบการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมจริง ๆ เราใช้เวลาตรงนี้        
ไม่ก่ีเดือน ด้วยความพร้อมของชุมชน ความพร้อมที่พัฒนาตนเองก็
สามารถด าเนินการเปิดเป็นหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวในช่วง
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เดือนกันยายน ๒๕๔๘ และได้น าหมู่บ้านเข้าประกวดหมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลระดับภาคด้วย โดยใช้เวลาลงมือท า
ร่วมกันเพียงไม่ก่ีเดือน 
 (๕) การต้ังกองทุนเงินหมุนเวียน 
 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการการสนับสนุนจากจังหวัด
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงอาจช่วยพัฒนา
ฝีมือ หรือการหีบห่อสินค้า หรือการหาตลาดให้ แต่ก็ ต้องดูทักษะหรือ
ความถนัดของกลุ่มก่อน ประกอบกับการดูว่าตลาดต้องการสินค้าแบบ
ไหน เช่น กรณีการส่งเสริมการท าดอกไม้จันทน์แข่งกัน   ในอดีต หรือการ
ท า     ผ้าไหมแข่งกับจังหวัดอ่ืนที่ผ้าไหมของเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว ซ่ึงน่าจะไป
ไม่รอด เป็นต้น ซ่ึงหมายความว่าเม่ือดูองค์ประกอบของทั้งสองอย่างแล้ว       
กลุ่มน่าจะเป็นไปได้ก็ถือว่ามีแววเม่ือพัฒนาฝีมือแล้วแต่ยังขาดเงินทุน
ประกอบการ ผมได้ขอให้องค์กรบริหารส่วนต าบลทั้งหลายช่วยกัน
พิจารณาต้ังกองทุนเงินหมุนเวียนของ อบต. เพ่ือไปต่อยอดให้กลุ่มเหล่านี้
กู้ยืมไปในระยะสั้ น โดยจะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ ได้  ซ่ึงก็ได้รั บ        
ความร่วมมือ จาก อบต. จ านวนหน่ึงได้ร่วมกันต้ังงบประมาณรวมกัน
ประมาณ ๑๕ ล้านบาท สามารถท่ีจะช่วยต่อยอด กลุ่มอาชีพท่ีมีแวว
ไปจ านวนไม่น้อยทีเดียว 
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 (๖) การต่อยอดศูนย์ข้าวชุมชน 
 ในกระบวนการปลูกข้าวประจ าปี สิ่งหนึ่งที่ มีปัญหามาก 
คือ การหาพันธุ์ข้าวซ่ึงจะต้องไปซ้ือ ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่กระจายกันอยู่ในแต่ละภาค ซ่ึงก็ไม่สามารถท าให้
เกษตรกร   ได้ทัน ผมก็ถามเจ้าหน้าที่ เกษตรและชาวบ้านที่ ศูนย์ข้าว
ชุมชนว่าท าอย่างไรเราจะท าเมล็ดพันธุ์เองได้บ้าง ข้าวพันธุ์ ดีของเราก็มี 
ชาวบ้านก็ตอบว่าเราก็ท าเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ขอลานตากข้าวเพ่ิมได้ไหม 
เพราะจะต้องใช้ตากข้าวจะได้เคลียร์เมล็ดพันธุ์ให้สะอาด ไม่ใช่ตากกับ
พ้ืนดินเช่นปัจจุบัน ถ้าท าได้ก็จะลดจ านวนการไปซ้ือที่ ศูนย์ข้าวที่ เกษตร            
ที่ทุกจังหวัดต่างก็มารุมกันซ้ือในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้  จึงได้ จัด
งบประมาณไปสร้างลานตากข้าวเพ่ิมอีกจ านวนหน่ึง โดยเน้นให้ไปท า
ในศูนย์ข้ าวชุ มชนท่ีอ ยู่แนวหน้า  ด้านการบริห าร ศูนย์ และมีผล         
การท างานที่ดีเป็นหลัก จากงบประมาณที่จัดให้กับการพัฒนาการเกษตร
โดยรวมกว่า ๒๐ ล้านบาท ท าให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึ งกับพูด
ในที่ประชุมกระทรวงต่าง ๆ ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้ว่า 
CEO ที่ให้งบประมาณด้านการเกษตรมาก  
 (๗) การรวมพลังปราชญ์ชาวบ้าน 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถเกาได้ถูกที่
คัน และสามารถแก้ไขได้โดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สะสมมาจา ก        
การลองผิดลองถูกมาเป็นเวลานาน จนเป็นองค์ความรู้  จึงให้ประชาคม
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หมู่บ้าน ท าการคัดเลือกคนในชุมชนที่มีความรู้  ประสบการณ์และ
ควา มสา มา รถ โด ดเ ด่นจ า กทุ กห มู่ บ้ า นแล้ ว ขึ้ นทะ เ บียน เป็ น                     
ปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดนครสวรร ค์ รวมท้ังส้ินกว่า ๕๐๐ คน 
และได้แบ่งปราชญ์ชาวบ้านตามความรู้ความสามารถออกเป็น ๘ สาขา 
ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาหัตถกรรมและอุตสาหกรรม สาขาบริหาร
จัดการเงินชุมชน สาขาดนตรี สาขาทอผ้า ย้อมผ้า ตัดเย็บ สาขาช่าง สาขา
แพทย์แผนไทย สมุนไพร สาขาอาหารและเครื่องด่ืม หลังจา กขึ้ น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานปราชญ์ชาวบ้าน โดยจัดค่ายปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้น าปราชญ์ชา วบ้านเข้าค่ายสัมมนา       
รวม ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน เพ่ือแลก เปลี่ยนเรียน รู้ประสบการ ณ์            
และภูมิปัญญา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ กัน โดยทุกคนได้
ปฏิญาณตนว่าจะร่วมกันถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาที่ได้สะสมมา  
เพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถมีอาชีพและมีรายได้
เพ่ิมขึ้น และรับนโยบายแก้จนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงาน
ระดับจังหวัด และมีการคัดเลือกคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับ
อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอละ ๒ คนร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการอ าเภอ/
ก่ิงอ าเภอ และคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการปราชญ์ชาวบ้านระดับ
จังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการบูรณาการจังหวัด เพ่ือท างานตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านทั้งหมดได้เข้าร่วมในกิจกรรม     
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แก้จน ต่าง  ๆ เช่น  ได้ ต้ังสถานี วิทยุ ชุมชนปร าชญ์ ชาวบ้านแก้จ น       
คลื่น FM 93.75 เพ่ือให้ปราชญ์ ได้เวียนกันพูดออกอากาศถ่ายทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาของตนเอง และขั้นตอนการปฏิบัติได้จริงสู่ครัวเรือน
ยากจน ทุกวัน ได้น าปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมคาราวานแก้
จนระดับอ าเภอ จังหวัดทุก เ ดือน และร่วมใน กิจ กรรมส่ ง เส ริ ม         
การเรียนรู้แก่เกษตรกรยากจน ให้ได้เรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริงในแปลง
รวม เรียนรู้ระดับอ าเภอ   ทุกอ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ และการถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับเรื่องการจัดท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์แ ละการเพาะ
เห็ดน างรม และความรู้ ในด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งหมด ๑๔ โคร งกา ร 
นอกจากนี้ ได้ให้ปราชญ์ชาวบ้านออกไปท างานช่วยแก้จนและพัฒนา
อาชีพนอกพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเอง ได้ท าเรื่องนี้ได้โดย จัดงบประมาณ
เป็น เบ้ีย เล้ียงเ พ่ือใ ห้ปราช ญ์ชาวบ้านสามารถกระจายก าลังไป
ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างท่ัวถึง และยังได้จัดห้องท างานบนศาลากลาง
จังหวัดใ ห้เ ป็น ท่ีต้ัง ศูน ย์ปราช ญ์ช าวบ้าน เ พ่ือปร ะสา น งา น กับ   
ราชการและชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลืออีกด้วย ซ่ึงได้รับทราบจาก
หน่วยงานประเมินผลงานว่า มีเพียงจังหวัดนี้จังหวัดเดียวท่ีมีการจัดองค์กร
ปราชญ์ชาวบ้านถึงระดับนี้  และมีการจัดที่ท างานให้ด้วย ซ่ึงถือเป็น    
การ รวมพลั งของทุ นมนุษย์ ของสังคม และซ่ึงน า มาประโยชน์ใน          
เชิงพัฒนาชนบทอย่างเป็นรูปธรรม 
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 (๘) การจัดต้ังศูนย์การส่งออกเบ็ดเสร็จและการวางระบบ    
โลจิสติกส์การขนส่งข้าว 
 เรื่องนี้เป็นผลงานที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) พูดถึงกันมาก เพราะยุทธศาสตร์ของ
นครสวรรค์ คือ เป็นศูนย์ธุรกรรมข้าวของประเทศ และเราเป็นเจ้าภาพ
ของกลุ่มจังหวัดที่ดูแลการค้าข้าวของกลุ่ม โดยกลุ่มนี้ผลิตข้าวเป็นล าดับสอง
ของประเทศ และเ ป้าหมายคือ ขยายการส่งข้าวออกตรง ไปยัง
ต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพฯ ท่ีเรียกว่า หยง  
 เพ่ือให้สามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย สิ่งแรกที่ต้องรู้
คือ ผู้ ค้าข้าวทั่วโลกอยู่ที่ใด จะติดต่อเขาได้อย่างไร จึงตัดสินใจต้ั ง       
ศูนย์ส่ง ออกข้ าวบนศาลากลางจังหวัด และจัด ให้มีร ะบบ Video 
Conference ซ่ึงพ่อค้าข้าวสามารถเจรจากับทูตพาณิชย์และผู้ค้าทั่วโลกได้ 
ค าถามก็ยังค้างอยู่ว่า เราจะรู้ว่า  ผู้ประสงค์จะซ้ือข้าวเกรดต่าง ๆ                      
อยู่ที่ใดบ้าง ได้ประชุมกับพวกชมรมโรงสีและผู้ ค้าข้าว จึงทราบว่า          
มีศูนย์กลางข้าวของโลก (Rice Hub) อยู่ที่ประเทศอินเดีย ต้องเสียค่า
สมัครสมาชิกปีละหม่ืนกว่าบาท ซ่ึงถ้าเป็นแต่ก่อนจังหวัดก็จะได้แต่นั่งใบ้ 
แต่ ในยุ คนั้ นรั ฐบา ล ไ ด้จั ดงบบริ หา ร เผื่ อเหลือ เผื่ อขา ดไว้ ให้ แ ก่                
ผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๐ ล้านบา ท ซ่ึงได้ใช้งบนี้ส่วนหนึ่งท าระบบ       
Video Conference เพ่ือส่ งออกแล้ว  จึง ได้ ใช้ เงินที่ เหลือนี้ส มัคร
สมาชิกของ Rice Hub ด้วย พอเป็นสมาชิกเสร็จ  กดเข้าไปปรากฏ
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รายชื่อของผู้น าเข้าข้าวจากทุกประเทศขึ้นมาเต็มจอ พ่อค้าข้าวของเราก็
เริ่มเห็นลู่ทางติดต่อ แต่พ่อค้าข้าวรุ่นพ่อทั้งหลายก็ติดปัญหาเรื่องภาษา 
ดังนั้นเพ่ือให้งานเดินได้ในช่วงต้น จึงให้ใช้อีเมลของผมเป็นที่ติดต่อสื่อสาร        
ไปก่อน และบรรดาพ่อค้าข้าวท้ังหลายผู้ซ่ึงเคยค้า แต่กับผู้ ซ้ือรายเดิม ๆ 
พอจะต้องเปิดตลาดใหม่อาจมีปัญหาเรื่องเครดิตคือความน่าเชื่อถือ 
เพราะต่างก็ไม่รู้จักกันพ่อค้าข้าวก็เลยอยากให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ช่วยเป็นหลักประกันให้ในกรณีที่พ่อค้าเราไม่รับผิดชอบ ให้เขาแจ้งมาที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยจัดการให้ เลยกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกับ
พ่อค้าต้องมารับผิดชอบร่วมกัน พ่อค้าแคนาดามาจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอ
กินข้าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด พ่อค้าจีนมาก็ขอกินข้าวกับผู้ว่า ราชการ
จังหวัด  ร ะหว่า งกินข้ าว ก็เจร จาธุ รกิ จไป มีอยู่ครั้งหนึ่ งร ะหว่า ง                    
นั่งกินข้าวเย็นกับพ่อค้าจีนและประธานชมรมโรงสีของนครสวรรค์         
ประธานชมรมโรงสีก็ยุให้ผมขอโควต้าข้าวจากพ่อค้าจีน ผมก็ลังเล         
แต่ก็ลองดูเพราะไม่มีอะไรจะเสีย  พอดีผมพอพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้บ้าง   
เลยถามเขาว่าปีหน้าช่วยซ้ือข้าวเราสัก ๑๐,๐๐๐ ตันได้ไหม เขาคิดอยู่
พักหนึ่งแล้วตอบว่ าตกลง ท าให้ชมรมโ รงสี ดีใจ แทบตาย  ผมเอง               
ก็พลอยท าให้ เป้า การ ส่งออกข้ าวที่ ตกลงไว้ กับส านัก งาน  ก.พ.ร .       
ทะลุ ไป ด้วย  ความ สัม พัน ธ์ ๓  ฝ่ายระหว่ า ง ผู้ข าย  ผู้ ซ้ื อ จาก
ต่างประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดน้ีเอง ท่ีท าให้ขายข้าวหอมไปได้
ถึงประเทศแคนาดา ประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นครั้งแรก  จึงเป็นเรื่อง
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ส าคัญมาก เพราะพ่อค้านครสวรรค์เคยขายแต่กับประเทศที่ด้อยพัฒนา
หรือก าลังพัฒนาแบบเรา แต่ยังไม่เคยขายกับประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงหาก
ขายได้ก็แปลว่าไปขายประเทศพัฒนาแล้วประเทศอ่ืนก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
กว่าจะขายได้ก็ใช้เวลาในการสื่อสารพอสมควร รวมทั้งการส่งตัวอย่างข้าว     
ไปให้ทดสอบ และต้องปรับปรุงขจัดสารเจือปนหลายครั้งกว่าจะตกลง
กันได้ โดยมีเง่ือนไขว่าถ้าสินค้างวดใดไม่ได้ตามมาตรฐานขอแจ้งมาทาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขให้ เม่ือท าให้เขาเชื่อถือได้จึงได้ยกคณะกันไป
เซ็นสัญญากันที่ประเทศแคนาดา ก่อนไปเซ็นสัญญาข้าวในคราวนั้น   
เราก็ได้รี บให้ผู้รู้ เ รื่องภาษาต่างปร ะเทศ ท าโบ รชัว ร์สินค้า OTOP      
เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วย และผมก็ได้
รับทราบจากทูตไทยในประเทศเดนมาร์กว่ามีเพียงจังหวัดนครสวรรค์
เท่านั้นในขณะนั้นที่ท าโบรชัวร์สินค้า OTOP เป็นภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่ืน     
ยังไม่ได้ท ากัน  
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 เม่ือท าการตลาดในการขายข้าวได้พอสมควรแล้ ว      
ส่ิง ท่ีจะท าให้การขายท าไ ด้ย่ังยืนก็คือราคาขายของข้าวของเ ร า       
ผมก็ถามพ่อค้าข้าวในการประชุมว่า ทุกวันนี้ เราขนข้าวไปส่งท่าเรือ    
ด้วยวิธีไหน ค าตอบคือรถบรรทุก ราคาน้ ามันก็แพงขึ้นทุกวัน ในขณะที่
ยุทธศาสตร์ของเราเสนอให้ขนส่งทางน้ า เพราะนครสวรรค์มีท่าเรือ       
ที่สร้างไว้ต้ังแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ พร้อมกับรางรถไฟที่ เชื่อมจากท่าเรือ
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ไปสถานีรถไฟปากน้ าโพ แต่หมอนไม้ก็ผุหมดแล้ว และในอดีตเคยขนส่ง
น้ าตาลทางเรือ แต่ปรากฏว่าระดับน้ าตรงสันเขื่อนที่อ าเภอพรหมบุรี         
จังหวัดสิงห์บุรีแตกต่างกันท าให้เรือสินค้าหัวทิ่มลงเป็นผลให้สินค้า
เสียหาย หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่าเรืออีกเลย  เราได้เสนอสร้างเขื่อน
ยกระดับน้ าเพ่ือการเดินเรือ แต่ต้องใช้งบประมาณสูง ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
ขอพิจารณาก่อน 
 ผมจึงคิดว่าในระหว่างนี้น่าจะหาทางออกที่ดีกว่านี้      
เลยมาคิดเรื่องระบบโลจิสติกส์ทางรถไฟควบคู่ไปด้วย ผมก็สงสัยว่าท าไม
ไม่ขนข้าวทางรถไฟเพราะนครสวรรค์มีทางรถไฟผ่านมา ต้ังนานแล้ว 
นั่งประชุมกันหลายคน พ่อ ค้าภา คเอกชนก็บอกว่า ที่ ผู้ว่าร าชกา ร
จังหวั ดพูดน่ าคิด ก็มีคนถา มขึ้ นว่ าแล้ว ต้นทุน การขนส่ งทางรถไฟ
ประมาณเท่าใด ผมก็ต่อโทรศัพท์ถึงผู้ว่าการรถไฟทันทีเพ่ือขอทราบ
ข้อมูลว่าตู้รถไฟ ๑ คอนเทรนเนอร์ ค่าขนส่งเท่าไร หลังจากนั้นไม่นาน
เขาก็โทรกลับมาบอกราคา ปรากฏว่าประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน                  
ตันละร่วม ๒๐๐ บาท ทุกคนเห็นด้วยทันทีว่าการขนส่งทางรถไฟน่าจะ
ประหยั ดกว่ า ค่ าขนส่งทา งร ถบร รทุก  ข้ อดี ในขณะนั้น  ก็คือว่ า 
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก าชับทุกส่วนราชการและรัฐวิสาห กิจว่าให้  
ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยรวดเร็ว จึงท าให้เราได้
ค าตอบนี้ โดยไม่เสียเวลา  จากนั้ นเรา ก็เริ่ มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์         
ด้านโลจิสติกส์ด้วยทางรถไฟ ปรากฏว่ามันมีรางรถไฟจากสถานีขนส่ง
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ทางน้ าไปยังสถานีรถไฟปากน้ าโพ ซ่ึงปรากฏว่าเม่ือไม่ ได้ใช้นาน ๆ 
หมอนไม้รถไฟก็ผุหมด ผมก็ให้ทางการรถไฟประมาณราคาว่าจะซ่อม
ทางรถไฟนี้ให้วิ่งได้ต้องใช้เงินเท่าไร ทางการรถไฟเอาไปคิดสักพักใหญ่ ๆ 
ก็บอกว่า ต้องใช้งบซ่อมประมาณ ๑๔ ล้านบาท ตอนนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีงบประมาณแค่ ๑๐ ล้านบาท จะท าอย่างไรดี ตอนนั้นผม
เหลื ออยู่ เ พียง  ๗ ล้ า นบา ทจ า ก  ๑๐ ล้ า นบา ท  พอ ดีท่ า น รอง
นายกรัฐมนตรี  (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) มาตรวจราชการจังหวัด
นครสวรรค์ ผมก็ชี้แจงยุทธศาสตร์ด้านรถไฟให้ท่านฟัง ท่านก็เห็นด้วย  
และสนับสนุนงบประมาณให้ ๗ ล้าน รวมกับงบของผู้ว่าราชการจังหวัด       
อีก ๗ ล้าน รวมเป็น ๑๔ ล้านบาท ก็ท าให้สามารถปรับปรุงเปลี่ยน  
ไม้หมอนทางรถไฟได้ แต่ต้องใช้เวลา ๖ เดือน ระหว่างรอซ่อมทางรถไฟ 
ผมก็ถามพ่อค้าว่าท าไมเราต้องรอในเม่ือพวกคุณก็ขนข้าวด้วยรถบรรทุก  
อยู่ทุกเดือน เขาก็ตอบว่าใช่ แล้วผู้ว่า ราชการจังหวัด จะเอาอย่างไร        
ผมก็บอกว่า ขนข้าวด้วยทางรถไฟเด๋ียวนี้เลย ทุกโรงสี ก็นึกถึงแต่สถานี
รถไฟปากน้ าโพซ่ึงเป็นสถานีเล็กไม่มีรางหลีกให้ขนข้าวใส่คอนเทรนเนอร์ได้ 
ผมก็ยกทีมไปประชุมร่วมกับผู้ว่าการรถไฟ โดยไปแจ้งความประสงค์ว่า
เร าไ ม่อย า กรอ เพร าะขนทา งรถไฟจะเซฟกว่า ทางร ถยน ต์มา ก             
แต่มันติดปัญหาตรงสถานีรถไฟปากน้ าโพ มันเล็ก ก็มีผู้รู้คนหนึ่งของการ
รถไฟเสนอว่า ท าไมไม่ใช้สถานีรถไฟนครสวรรค์ เท่านั้นเองพ่อค้าทุกคน
บอกได้ เพราะสถานีนครสวรรค์มีรางหลีกใช้ส าหรับตู้คอนเทรนเนอร์     
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มาจอดขนข้าวได้ ผมก็ก าหนดวันดีเดย์ปล่อยขบวนรถไฟขบวนแรก    
เม่ือวันที่ ๗ กันยายน หลังจากที่ตกลงเรื่องนี้ เพียง ๒ เดือน โดยเราท า
เป็นศูนย์ส่งออกข้าวเบ็ดเสร็จ โดยให้ทุกหน่วยท่ีต้องตรวจสอบข้าว 
ในกรุงเทพฯ มาตรวจสอบท่ีน่ีให้เสร็จ แล้วปิดคอนเทรนเนอร์ไปลง
เรือท่ีแหลมฉบังเลย หลังจากนั้นก็มีการขนข้าวทางรถไฟ  เดือนละ ๓ – ๔ 
ขบวน โดยเราได้แบ่งแยกภารกิจให้ฝ่ายพ่อค้าไปประสานกับการรถไฟ       
เพ่ือจองคอนเทนเนอร์มาให้ได้ แล้วผมกับการรถไฟจะดูแลเรื่องของสถานี
รถไฟ เร าก็ เปิดขนขบวนแรกวั นท่ี ๗ กันยายน และหลังจากนั้ น             
ก็มีการขนข้าวทางรถไฟ นอกจากข้าวแล้ ว ก็ยังมีพืชไร่อย่างอ่ืนมาใช้ 
อย่างเช่น มันส าปะหลังจากต าบลสลกบาตร จังหวัดก าแพงเพชรก็มา     
ขนถ่ายที่นี่ เพราะอย่างไรแล้วขนทางรถไฟก็ถูกกว่ารถบรรทุก  
 แต่เป็ นที่น่าเสียดายว่าระบบโลจิสติกส์ด้ วยทางรถไฟ            
ซ่ึงส าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของหลายฝ่ายโดยเฉพาะ
นโยบายของรัฐบา ลและการ รถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้ น           
ซ่ึงถือเป็น Critical Factor คือปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จ ว่าจะสามารถ
จัดคอนเทรนเนอร์ให้ผู้ส่งออกในจ านวนและเวลาที่เขา ต้องการไ ด้
หรือไม่ และการรถไฟฯ ยังเป็นผู้ควบคุมการเดินและระบบรางไว้ทั้งหมด
ด้วย โครงการนี้ส าเร็จได้แล้ว  เม่ือปี ๒๕๔๗ ภายใต้นโยบายการเอาจริง     
ของรัฐบาล แต่ความยั่งยืนของ โครงกา รนี้ย่อมขึ้นอยู่ กับนโยบา ย         
ของแต่ละรัฐบาล ซ่ึงมักจะมีนโยบายที่เน้นหนักไม่เหมือนกัน  
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 ๒.๕ การพัฒนาท่องเท่ียวแบบยึด Demand  
 (๑) จังหวัดนครสวรรค์โดยพ้ืนฐานเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ     
แต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจที่น่ามาเที่ยวอยู่หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม
เม่ือรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมด้วยการท่องเที่ยว 
ในขณะที่เดิมท าการท่องเที่ยวโดยกระจายงบประมาณไปพัฒนาแบบ   
เบี้ยหัวแตก ไม่ได้ผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าจะพัฒนาการท่องเที่ยว     
จริง ๆ เราน่าจะคิดใหม่หมด ด้วยการถามว่านักท่องเท่ียวว่าเขาคิดถึง
ทรัพยากรการท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของเราอย่างไร  แล้วค่อยมา
วางงบประมาณกัน  ผู้ ที่ตอบค า ถามเร าไ ด้ดีที่สุ ดก็ คือบริ ษัททัว ร์     
ทั้งหลาย เพราะบริษัททัวร์จะรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไร เขาบอกเลย
ว่ามาที่นครสวรรค์ไม่ได้ต้องการมาเที่ยววัดเพราะเขาเที่ยวที่อยุธยามา
พอแล้ว มาที่นี่จะดูอย่างอ่ืน มีเว้นอย่างเดียวคือพิพิธภัณฑ์จันทร์เสนที่มี
เมืองโบราณ ยุคทวาราวดี เขาจัดอันดับความส าคัญมาให้เรา ต้ังแต่             
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม  (ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ าโพ) 
เขาบอกว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีคนมากราบไหว้
มากมายทั้งในและนอกประเทศ บึงบอระเพ็ดดีแต่ต้องพัฒนาอีกมาก 
และนั่นยังเป็นรีสอร์ทของเราทางการท่องเที่ยว ส่วนข้างบนภูเขามีที่ใหม่
แห่งหนึ่งคือวัดคีรีวงศ์ ที่มีเจดีย์ดาวดึงส์ ซ่ึงพัฒนาจนสวยงามสามารถ
มองเห็นวิวจังหวัดทั้งหมด ซ่ึงคนนครสวรรค์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยขึ้นไป 
สถานที่พัฒนาไว้ดีมากพร้อมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ข้างบนสามารถ
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ท าร้านอาหารดี  ๆดูวิวตรงนั้นจะสวยงามมาก จากนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์จันเสน 
มีเขาหน่อที่ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ ค้างคาวนับล้านตัว  บินออกจากถ้ า
แบบเป็นแถวเป็นแนว และยังมีฟอสซิลที่เขาถ้ า เพชร อ าเภอตากฟ้า                   
ซ่ึงแต่เดิมพอไปถึงถ้ าเพชร ถ้ าทอง ทุกคนก็บอกว่า ไอ้แสงที่ส่องลงมาจาก
ข้างบนเป็นจุดไฮไลท์แต่บริษัททัวร์บอกว่าไม่ใช่เลย ฟอสซิลต่างหาก    
ที่เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้นไม้โบราณที่อยู่ข้างบนด้วย 
นี่ คื อข้ อ มูล ด้า นกา รท่ อ งเที่ ย วที่ เ ร า ไ ด้มา จ า กกา ร เชิญสมาคม               
การท่องเท่ียวมา ๓ สมาคม พาบริษัททัวร์ ๒๐๐ บริษัท และมาประชุม
กันท่ีน่ี ทุกที่ท่ีเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีขายได้ เขาจะบอกเราด้วยว่า 
แต่ละสถานที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเป็นรายที่ ว่าขาดอะไรบ้าง ต้ังแต่วัน
นั้น น่ันคือ Master Plan ของการท่องเท่ียวของนครสวรรค์ เราจึง
เริ่มใส่งบประมาณไปพัฒนาต้ังแต่ปี ๒๔๕๗ เวลานี้ก็มีหลายโครงการที่ได้
ท าไปแล้ ว โดย ใช้ งบประมาณแบบ  CEO เรา จึง ได้ปรับปรุงแบบ                    
ไม่สะเปะสะปะ และจัดงบประมาณให้ตามล าดับความส าคัญของสถานที่
ท่อ ง เที่ ยวหลา ยอย่ า ง  เ ม่ือ เร า จั ดงบประมา ณทยอยลง พัฒนา                   
แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เช่น ต้ังแต่การท าต้นน้ า เจ้าพระยาที่หน้าศาล
เจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม ท าเขื่อนหน้าศาลให้สวย มีป้ายต้นน้ า
เจ้าพระยา คนมาเที่ยวก็จะได้ถ่ายรูปว่านี่ คือแหล่งก าเนิดเจ้า พระยา                
แล้วจัดวงรอบของการท่องเที่ยวของเราโดยจะเริ่มต้ังแต่มาดูต้นน้ า
เจ้าพระยา ต่อจากนั้นก็ไปบึงบอระเพ็ด ไปวัดคีรีวงศ์ ไปหมู่บ้าน OTOP               
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ที่บ้านแก่ง ซ่ึงเป็นหมู่บ้านชาวมอญ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเป็น
การพัฒนาแบบสอบถามความต้องการผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวเป็นหลั ก                 
อย่างนี้จะท าให้การจัดแหล่งท่องเที่ยวของเราขายได้แล้วงบประมาณ                   
ก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกต้ังแต่บัดนี้ไป  
 (๒) การต่อยอดบทบาทของจังหวัดสกลนครในฐานะเป็น
เมืองแห่งธรรมะ เม่ือผมไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนั้น 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้แง่คิดว่า จังหวัดสกลนครน่าจะมี
บทบาท  ๒ เรื่อง คือ เรื่องการศึกษา และเรื่องการศาสนาวัฒนธรรม ผมเอง
ได้ยินเรื่องการแห่โคมในวันวิสาขบูชามานานแล้ว ผมก็เคยบอกว่าท าไม  
เราไม่เริ่มท าให้ดี พอดี ททท. มากระตุ้นแต่เขาก็ไม่มีงบประมาณมาช่วย 
แต่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ผมก็ได้น าเรื่องนี้มาประชุมหารือกับหอการค้า
จังหวัดและแกนน าภา คเอกชนและมูลนิธิต่า ง ๆ เพ่ือฟังความเห็ น          
ก็ปรากฏว่าทุกฝ่ายเห็นด้วย แต่ก็รู้ว่างานจะหนัก เพราะเก่ียวข้องกับทุก
ฝ่ายในจังหวัด จึงได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนน า ผมก็บอก
ว่าถึงแม้ว่าผมจะมาใหม่ ก็ยินดีที่จะเป็นแกนกลางในการประสานแรงใจ  
จากทุกภาคส่ วนของชาวจังหวัดสกลนครทั้งมวลให้ร่วมกัน ฟ้ืน ฟู
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีที่เคยรุ่งเรืองมาในอดีตให้กลับมาปรากฏต่อสายตา คน
ทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง ได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะท าก็คือ                                                                           
 - การแห่โคมเทียนจากประตูเมืองมายังพระธาตุเชิงชุม  
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 - การประกวดโคมบูชาขนาดใหญ่โดยเทศบาลทุกแห่ง 
แล้วโคมและตุงทั้งหลายก็น าไปแขวนอยู่เหนือถนนตลอดเส้นทางแห่เทียน
สู่พระธาตุเชิงชุม 
 - จัดพิมพ์หนังสือค าสอนย่นย่อของพระอริยสงฆ์ในอดีต  
 - มีนิทรรศการแสดงการใช้ชีวิตของพระป่า ณ วัดป่าสุทธาวาส  
 - การอุปสมบทและการนั่งสมาธิ 
 - หอการค้าจัดทัวร์ธรรมะ 
 งานนี้ส าเร็จลงได้โดยการรวมพลังของคนทั้งจังหวัด       
นับจากคณะสงฆ์ คณะนายอ าเภอ หอการค้า เทศบาล อบต. อบจ. 
สถาบันราชภัฏและโร งเรียนต่าง  ๆ แต่ถึงแม้จะเป็นงานใหญ่และ           
มีปริมาณงานที่จะต้องประสานมาก ภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวพุทธ
ทั้งหลายซ่ึงเดิมเตรียมไว้ไม่ก่ีพันคนกลายเป็นภาพแสงเทียนจากดอกบัว
บูชาระยิบระยับกว่า ๑๓,๐๐๐ ดวง ที่เคลื่อนไปตามถนนสายธรรมเข้าสู่
องค์พระธาตุเชิงชุม ท าให้ผู้ร่วมงานทุกคนปลื้มปิติหายเหนื่อยเป็น      
ปลิดทิ้ง เจ้าคณะจังหวัดซ่ึงเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมด้วยได้กล่าว  
กับผู้ เขียน ว่า ขอใ ห้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิใจ เพราะว่ าน่ีถือเป็น
ประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครในฐานะเมืองธรรมะ  และที่เคยท ามา
ก็มีคนไม่ก่ีร้อยคนที่มาแห่เทียนกัน งานนี้จึงเป็นประวัติศาสตร์จริง ๆ 
และนับจากปีนั้นเป็นต้นมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็ได้บรรจุ
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งานประเพณีเทศกาลแห่เทียนพรรษาในวันวิสาขบูชาของจังหวัด
สกลนครลงในปฏิทินการท่องเท่ียว  
 สิ่งที่น่าเสียดายคือ ในปีต่อมาการจัดงานนี้ ก็ลดขนาดลง
และหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปจัดในแต่ละพ้ืนที่ตามที่เห็นเหมาะสม
เท่านั้น อาจจะเป็นเพราะภาระในการจัดงานนี้รวมที่เดียว ณ จั งหวัดนั้น      
อา จจ ะขาดแกนน าที่ จะเป็ นผู้ ปร ะสานทั้งหมด จึงจัด ได้ยิ่ง ใหญ่                      
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 ๒.๖ การพัฒนาสังคม 
 จากแนวคิดที่จะให้ เกิดการมีส่วนร่วมของภาคราชกา ร 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคม
ต่าง ๆ อย่างจริงจัง เพ่ือร่วมกันค้นหาวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหา 
และได้จัดให้มีการประชุมเสวนาทั้งการระดมสมองระหว่างผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านสังคม มีการเสวนาในกลุ่มย่อย ชี้ให้เห็นปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน 
ครอบครัว และผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ผลจากการระดมสมอง ที่ประชุมต่าง
มองเห็นว่าปัญหาเด็กและเยาวชนนับเป็นปัญหาท่ีส าคัญและต้องเร่ง
แก้ไขป้องกันอย่างเร่งด่วน  ซ่ึงน าไปสู่การระดมความคิดเห็นและ      
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนภา ยใต้คณะกรรมการบริหารจังหวั ด      
แบบบูรณาการ เป็นกลไกกลางที่จะให้มีการแก้ปัญหาเรื่องเด็กและ
เยาวชนโดยผมได้เร่งด าเนินการด้านหลัก ๆ ดังนี้  
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 (๑) การด าเนินการด้านจัดระเบียบสังคม  เนื่องจากจังหวัด
นครสวรร ค์เป็ นศูนย์กลา งกา ร ศึกษา ในเขตภาคเหนื อตอนล่ า ง                    
มีสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงหลายแห่งในทุก ๆ ระดับการศึกษา ซ่ึงมีเด็ก
และเยาวชนในเขตอ าเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง ได้เดินทางมาศึกษา
เป็ นจ านวนมาก การด าเนิ นการในด้านการจั ดระเบียบสั งคมไ ด้เน้ น      
การบูรณาการกับหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายปกครอง สรรพากร 
สาธารณสุข ต ารวจ เขตพ้ืนที่การศึกษา เทศบาล และส านักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยการจัดต้ังเป็นทีมปฏิบัติงา น        
จัดระเบียบสังคมออกตรวจตราสถานบริการ  ๓ ด้าน ได้แก่ หอพัก    
ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นก็เป็นการควบคุมดูแลการท างาน
ของสถานบริก ารต่า ง ๆ ตามที่ กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ จังหวั ด
นครสวรรค์    ยังมีนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยการ
จัดท าข้อมูลเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมก่อปัญหาสังคมออกเป็น
ประมาณ ๕ ประเภท อาทิ เด็กที่ชอบทะเลาะวิวาท กระท าการรุนแรง 
เด็กชอบแข่งรถจักรยานยนต์ เด็กหนีเรียน เด็กมีพฤติกรรมทางเพศไม่
สมวัย และยาเสพติด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะอาศัยกระบวนการ
ประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงมีโครงสร้างตามเป้าหมายของจังหวัดเป็น ๓ ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายอาชีพ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม จะเน้นให้คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับ
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ต าบล ซ่ึงจังหวัดได้จัดต้ังขึ้นเป็นแกนในการรับผิดชอบด้านพัฒนาและ
สวัสดิการชุมชน  
 การจัดต้ัง ศูนย์ครอบครั วต าบลของศูนย์เย าวชน    
ขึ้นนั้นเพราะปัญหาเรื่อ งเด็กที่เป็นปัญหาเร่ง ด่วน โดยเฉพาะเรื่อ ง      
เด็กเกเร เราจึงต้องการให้มีศูนย์ครอบครัวต าบลขึ้นเพ่ือเป็นที่ปรึกษา
ปัญหาในครอบครัว โดยให้ศูนย์อนามัยเขต ๘ ซ่ึงเก่งในเรื่องจิตวิทยา
ร่วมกับพัฒนาสังคมจังหวัดร่วมกันท า เพราะเดิมก็ต่างมีชื่อโครงการ    
ของตนเอง จังหวัดได้ริเริ่มเรื่องนี้ขึ้น ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ ใน ๔๐ ต าบล 
โดยน า ๒ หน่วยมาร่วมกันท า ใช้พ้ืนที่ เป้าหมายเดียวกัน  เอาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นหลักโดย คัดเลือกนายก อบต. ท่ีมีแนวคิดด้าน
สังคม  มา ท าความเข้าใจ กัน จัดต้ังที่ท า งานใน อบต. แล้ว ก็จะมี
อาสาสมัคร พ่อแม่ พ่ีน้อง คนที่มีขีดความสามารถน ามาเข้าหลักสูตร
อบรม บุคคลเหล่านี้ให้ อบต. เป็นผู้คัดเลือกมาอบรมโดย ๒ หน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของเรื่อง และเริ่มท างานภายใต้ค าแนะน าของ ๒ หน่วยงานนี้ 
ปรากฏว่าได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถให้ข้อแนะน าในเรื่ องผัวเมีย      
มีปัญหากัน พ่อแม่กับลูกจะท าอย่างไร ให้ค าปรึกษาแก่ครอบครัวท่ีมี
ปัญหาเด็กท่ีมีปัญหา ปี ๒๕๔๘ จะขยายผลมาแก้ปัญหาสังคม เช่น      
แก๊งมอเตอร์ไซค์ซ่ิง แก๊งอันธพาล เยาวชนที่ยังคงเป็นหัวโจก สิ่งที่อยาก  
จะท าคือ การท าบัญชีเป็นรายหมู่บ้านให้มีข้อมูลเยาวชนที่ต้องใส่ใจ เช่น 
เกเรเรื่องอะไร เป็นใคร เยาวชนที่ถูกข่มเหงรังแกในบ้านตามข่า ว          
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ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น และศูนย์ครอบครัวต าบลต้องท าหน้าที่ตรงนี้     
เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกับประชาคม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต. 
ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ปัญหาครอบครัวในพ้ืนที่มีอะไร อย่างไร มา
ช่วยกันแก้ปัญหา ถ้าแก้ไม่ได้ในระดับต าบล อ าเภอ ก็เป็นหน้าที่ของ
ต ารวจแล้ว ถ้าเราแก้แบบนี้ เราก็มีข้อมูลรายชื่อของประชาชนท่ีมี
ประวัติอ ยู่ท่ีหมู่ บ้าน เม่ือ เราพยา ยามให้เขาแก้ไขอย่างเ ต็มที่แล้ ว                   
วันหน่ึงก็จะต้องแยกว่า พวกหน่ึงแก้ได้กับแก้ไม่ได้ ข้อมูลจะต้องไปถึง
ศาลเยาวชน ถ้าหากเด็กมีจิตใจโหดร้ายอยู่ในสันดาน ให้โอกาสแล้วยังท า 
เช่น ไปรับจ้างฆ่าฟันอยู่  ก็ต้องรับโทษตามโทษานุโทษตามกฎหมาย                    
แต่ในกฎหมายปัจจุบันเยาวชนอายุไม่ครบ  ๑๘ ปี จะท าผิดอะไรโทษ                   
ยังเบาอยู่มากเพราะเห็นว่าเป็นเด็ก จนกระทั่งในกลุ่มเยาวชนพูดกันว่า 
ถ้าใครอยากลองท าผิดอะไรให้ท าเสียก่อนอายุ ๑๘ ปี คนที่จะต้อง
เสียใจก็คือผู้ปกครองและตัวผู้กระท าผิดเอง และในหลายกรณี เม่ือเรา
ปล่อยมาก็มาท าผิดใหม่ ฉะนั้นก็ไม่ควรลดโทษ ไม่สมควรจะให้อภัยอีกแล้ว 
ก็เป็นเรื่องที่ควรกระท าอย่างจริงจัง ไม่ใช่รอให้เรื่องเกิดขึ้นมา ค่อยเสียใจ 
ระบบที่คิดจะท า คือ ศาลเยาวชนกับเด็กเยาวชนท่ีมีปัญหาต้องมี
ข้อมูลถึงกัน รวมทั้งเรื่องปัญหาที่เกิดกับเยาวชนที่มีปัญหาซ่ึงชาวบ้านรูเ้หน็ 
คณะกรรมการพัฒนาเยาวชนจังหวัดทราบสามารถแยกลูกออกจาก
พ่อแม่ได้ หากเรามีระบบข้อมูลที่ดี เช่น ถูกพ่อเลี้ยงข่มเหง เป็นต้น  
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 (๒) การจัดระเบียบหอพัก สกลนครได้เริ่มด าเนินการมา
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นต้นมา เพราะทราบข่าวต้ังแต่ย้ายมา
ว่ามีการม่ัวกันทางเพศและยาเสพติดในหอพัก มีการร้องเรียนกันมาก 
และในขณะที่จังหวัดเป็นทั้งจังหวัดศูนย์กลางการศึกษาและเป็นจังหวัด
แห่งธรรมะ ถ้าเราปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ที่นี่จะกลายเป็นเด็กเสียคนไป
หมด แหล่งการศึกษาคงเสื่อม ผู้ปกครองจะว่าได้ว่าส่งนักเรียนมาเรียน
สกลนครแล้วก็เสียตัวและติดยาด้วย จึงได้เรียกเจ้าของหอพักมาประชุมกัน   
มีทั้งหอพักที่เป็นบ้าน หอพักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แ ละ
หอพักที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย  
 ผมได้ประกาศว่าต้ังแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้อง
ไม่มีหอพักช ายและหญิงปนกัน  มี แต่หอพักชายหรื อหอพักหญิง     
ตาม พ.ร.บ. หอพัก ได้จัดชุดออกตรวจหอพัก รวมทั้งได้เชิญประชุม
อธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน มาประชุม
กัน ขอให้ช่วยท าบัญชีที่พักของเด็กทั้งหลายที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
แต่ละแห่ง เพ่ือจะน ามาเช็กกับรายชื่อที่ มีการพักอยู่ในหอพักต่าง ๆ 
ส าหรับที่นครสวรรค์ ได้เชิญหอพักจ าน วน ๑๖๒ แห่ ง มาประชุ ม
เช่นเดียวกัน ว่ามีการท าผิด พ.ร.บ. หอพัก เพราะปกติหอพักชายห้ามหญิง
เข้า พบได้แต่ข้างล่าง หอหญิงห้ามผู้ชายเข้า ถ้านักศึกษามีการม่ัวสุมกัน
เจ้าของหอพักต้องรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ระบุอยู่ใน พ.ร.บ. 
หอพัก เรื่องนี้ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาราวหนึ่งปี หอพักที่นครสวรรค์ก็
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เข้าสู่มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหอพักที่เรามี คือ ๑๓๑ แห่ง ที่ มี
ปัญหาคือหอที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างเป็นหอพักไม่ได้ขออนุญาตจาก
เทศบาลบางแห่ง เป็นหอพักที่เอกสารสิทธิ์ ไม่เรียบร้อย พวกนี้ไม่ มี     
การอนุญาตชัดเจน แต่ตอนหลังเราตกลงกันว่าให้มายื่นจดทะเบียนก่อน
แล้วเราจะประสานหน่วยที่เก่ียวข้องเข้าไปดูเอง เพ่ือให้หอพักทั้งที่      
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบก่อน ปัญหาใหม่ที่ เกิดขึ้นก็คือ 
พวกนักศึกษาชายหญิงที่ เคยอยู่ ด้วยกันก็เริ่มย้ายหนีจากหอพักไปอยู่     
บ้านเช่า เราจะต้องจัดทีมออกไปตรวจบ้านเช่าต่าง ๆ ว่านักเรียนพักกัน 
ที่ไหน แล้วขอเช่าพักก่ีคน อยู่จริง ๆ ก่ีคน ก็เป็นเรื่องของการที่เรา
จะต้องไปตา มไล่ปัญหาที่ เห ตุให้ ได้ แต่สรุปแล้วทั้งสกลนครและ
นครสวรรค์เม่ือมีการประชุมมีการกวดขันและมีการคาดโทษเจ้าของ
หอพักว่ามีการท าผิด เตือนแล้ว  ถ้ายังไม่แก้ไขก็จะปิดหอพัก ทุกอย่าง
ก็เข้าสู่ระบบท้ังสองจังหวัด ส าหรับที่สกลนครเป็นจังหวัดแรกที่ท า
หลังจา กด าเนิน กา รแล้ว  กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  ไ ด้มี หนั งสือ                     
มาขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีให้ความสนใจแก้ปัญหาเรื่องหอพัก 
และกระทรวง พัฒนา สัง คมฯ  ได้ เวี ยนใ ห้ ทุก จัง หวั ดพิจารณา
ด าเนินการในแนวทางน้ีด้วย 
 (๓) การสร้ างจิตส านึกให้กับนักเรี ยนท้ังชายและหญิง
เก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
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 หลังจากท าเรื่องหอพักซ่ึงเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแล้ว 
ได้เคยปรารภในที่ประชุมหลายแห่ง  ว่าฝากให้ช่วยกันคิดว่าเราจะ        
แก้ต้นเหตุนี้ได้อย่างไร คือการสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนทั้งชายและหญิงว่า         
การมีเพศสัมพันธ์ก่ อนวัยอันควรเป็นเรื่องที่ไม่ถู กต้อง โดยผู้ เขีย น                     
มีประสบการณ์ตรงในระหว่างการบรรยายเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยแก่
นักศึกษาและนั กเรียนมัธยมปลาย  ซ่ึ งผู้ เ ขีย นไ ด้ถ ามผู้ เข้ าอบรม      
อย่ างตรง ไปตร งมา ว่า นัก ศึกษา /นั ก เรี ยนที่ เคย มีปร ะสบกา ร ณ์                 
ด้านเพศสัมพันธ์แล้วให้ยกมือขึ้น ปรากฏว่า กว่าครึ่งยกมือ ผมก็ถามว่า
ที่เหลืออยู่ประมาณ ๓๐ - ๔๐% คิดอย่างไร พวกกลุ่มนี้ยังไม่ทันตอบ 
แต่กลุ่ม ๖๐% ตะโกนตอบมาว่า พวกนี้ซ่ือบื้อ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
ว่า ๓๐% หรือ  ๓ คน ใน ๑๐ คน จ ะอยู่ได้นานเท่ าไร ที่ จะรักษา                  
ความบริสุทธ์ิไว้ ถ้าบรรยากาศในโรงเรียนยังเป็นเช่นนี้  นักเรียนที่ ดี ๆ 
เข้ามา   ก็จะถูกกลืนไปหมด เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะเพ่ือน ๆ          
ก็เสียตัวหมดแล้ว เราจะท าบ้างมันจะผิดอะไร เราต้องการ จะเปลี่ยน
กระแสตรงนี้ กับอีก ๓ คนที่เหลือ ให้ยืนหยัดด้วยความม่ันใจแล้วก็ขยายผล
ไปถึง ๖ คนที่ท าพลาดไปแล้วดึงกลับมา แต่ไม่มีผู้ใดสามารถหาวิธีแก้ไข   
ต้นเหตุนี้ได้ จนกระทั่งมาได้ยินเรื่องผลงานของสมาคมครอบครัวไทย     
ที่ได้ไปท าให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จึงได้เชิญมาหารือว่าจะท า
โครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” และจะให้มาอบรมในโรงเรียน      
ขนาดใหญ่ประมาณ ๔ โรงเรียนก่อนในเขตเมือง ๒ โรงเรียน อ าเภอ       
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รอบนอก อีก ๒ โรงเรียนเพ่ือเป็นโรงเรียนน าร่องก่อนจะได้ดูผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมต่อนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และผมได้ขอให้โรงเรียน
ต่าง ๆ ส่งวิทยากรมาร่วมสังเกตกระบวนการทางจิตวิทยาที่วิทยากร  
ของสมาคมใช้เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกของนักเรียน เพ่ือเตรียมไปเป็นครู ข 
ในโรงเรียนตนเอง ผมเองได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรม และเห็น
ตัวอย่างค าถาม เช่น ขอถามนักเรียนชายว่า “ถ้าคุณมีแฟนอยู่แต่ภายหลัง    
ได้ทราบมาว่าแฟนคุณเคยเป็นของคนอ่ืนมาแล้ว คุณจะแต่งงานกับเขาไหม” 
ผู้ชายตอบพร้อมกันเลยว่าไม่ ซ่ึงเป็นค าตอบที่ช็อกความรู้สึกของฝ่ายหญิง
ให้คิดทบทวนการปฏิบัติตนใหม่ เป็นต้น ซ่ึงวิทยากรก็บอกว่าเรามารักษา
ความบริสุทธ์ิรอบสองกันใหม่เถิด เพราะยังไม่สายเกินไปที่จะรักษา     
ผลท่ีเห็นชัดเจนคือ เนื่องจากงบประมาณของจังหวัดมีจ ากัดไม่สามารถ 
จัดให้เขาไปอบรมได้ทุกโรงเรียน เราสามารถจัดให้ได้บางส่วนของนักเรียน
ชั้นโตบางส่วนเท่านั้นในแต่ละโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์ จังหวัดจัดงบประมาณให้ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ คน ปรากฏ
ว่าผู้ปกครองเม่ือได้เข้าใจและได้ทราบถึงผลกระทบของโครงการนี้        
ต่างยินดีควักกระเป๋ าสบทบจ่ ายเพ่ิมให้ ลูกแต่ละคนให้ลูกได้เข้าและ         
ได้พูดกันอย่างชั ดเจนว่ า หลักสู ตรนี้ท าให้ได้คิดได้เห็นและตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการรักษาความบริสุทธ์ิ และท าให้รู้ถึงผลเสียว่าเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง เช่น การเรียนเสีย มีการท้อง โรคภัยไข้เจ็บ หลายคนได้คิดและ
ให้ค าม่ันสัญญาใส่กระดาษไว้ในกระเป๋าสตางค์ ซ่ึงเรื่องนี้สถาบันได้ท ามาตลอด                
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ซ่ึงมีประสบการณ์ในหลายปีที่ผ่านมาว่า นักเรียนรุ่นเก่า ๆ เจออาจารย์ 
วิทยากร ก็ชูกระดาษและบอกว่ายังรักษาตรงนี้อยู่นะครู อาจารย์ใน
โรงเรียนก็ยอมรับกับนักเรียนว่า ตอนที่โครงการนี้ เข้ามาใน โรงเรียนก็
ไม่ได้หวังอะไรแต่เมื่อเข้าหลักสูตรเรียบร้อยครูก็สารภาพว่า ครู ซ้ึงถึง
กระบวนการในเรื่องน้ีแล้ว ต่อไปน้ีครูจะลงมาท าในเรื่องน้ีเอง โดยไม่ต้อง
ให้ใครมากระตุ้นมาจี้ เป็นความรับผิดชอบของครูที่จะต้องรักษาเยาวชนไว้ 
ซ่ึงรวมลูกของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนด้วย ถ้านักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่
รักษาเรื่องนี้ไว้เอง ปฏิบัติ ให้ถู กต้องเราก็ไม่ ต้องไปห่ วงเรื่องปลายเหตุ                     
ที่หอพักอีก 
 ผลโดยรวมของโครงการนี้  ท าให้เกิดความ ต่ืนตัว       
ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยเฉพาะการ ร วมตัวของน ัก เร ียน      
ที่ เดิมเป็นกลุ่มน้อย เริ่มก่อ ตั ้ง  Pur ity Club ซึ ่งมีขน า ดใหญ่ขึ ้น       
ครูทั้งหลายเริ่มเข้ามาให้ค าปรึกษาและดูแลเด็กทั้งหมด เพ่ือให้เกิด
ควา มคิดใหม่ปฏิ บัติใหม่ที่ มีพลังขึ้ นภา ยในโร งเรี ยน  ควบคู่ไปกับ        
การต่อต้านยาเสพติดที่ด าเนินการไปพร้อมกันด้วย 
 ๒.๗ การพัฒนาการศึกษา 
 จ ังหวัดนครสวร รค์ มีมหา วิทย า ลัย อยู ่ถ ึง  ๗ แห่ง            
มีสถานศึกษาในระดับอาชีวะ ระดับ มัธยมศึกษา รวมจ านวนนักศึกษา 
นักเรียน ประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ กว่าคน ดังนั้น เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็ น  
เรื่องส าคัญมาก เม่ือต้นปี ๒๕๔๘ ผมจึงได้เชิญคณะผู้บริหารการศึกษา 
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ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจและบุคคลที่ส า คัญด้านสังคมเข้าประชุม
ปรึกษาหารือที่ห้องประชุมของโรงเรียนโพธิสารศึกษา  เพ่ือที่จะก าหนด
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับจังหวัดให้มีทิศทาง   
ที่ชัดเจนเป็นเอกภาพ 
 ผลการเสวนาในวันน้ันได้ข้อสรุปพอสังเขปว่า  
 ประการแรก  
 - การจัดการศึกษาจะต้องให้ มีผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ     
ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับความพึงพอใจ นั่นคือผู้ปกครองพึงพอใจที่ลูกหลาน
ได้รั บการ พัฒนา ตร งตา มศักยภา พและได้รับการ ดูและเอาใจใส่          
อย่างจริงจัง 
 - ผู้บ ริหา รกา รศึกษา (ครู  อาจา รย์)  พึงพอใจที่ไ ด้จั ด
การศึกษาตรงตามปรัชญาทางการศึกษา  
 - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นผลสัมฤทธิ์ของสังคม 
เป็นผู้มีความสุข เป็นคนดีใฝ่เรียนรู้ 
 ประการท่ีสอง  
 การจัดการศึกษาต้องมุ่งเน้นให้ สนองตอบยุ ทธศาสตร์ ของ
ประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในที่นี้หมายถึงการจัดการศึกษา
ของจังหวัดนครสวรรค์สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้จังหวัดนครสวรรค์      
เป็นเมืองการศึกษาที่มีความพร้อม นอกจากจะจัดให้เป็นเมืองการศึกษาแล้ว 
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ยังมุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ออกมารับใช้บ้านเมืองตรงตาม       
การพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์จังหวัดในอนาคตด้วย เช่น การพัฒนาให้
เก่งเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ทั้งนี้เพราะปัจจุบัน
จังหวัดสามารถส่งสินค้าออกขายในต่างประเทศได้เองแล้ว  
 เม่ือได้หลักการทั้ง ๒ ประการแล้ว ผมก็เชิญประชุมด้วย    
มิติใหม่ คือเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน ท้ัง ๔๐๐ กว่าโรงเรียน มาท า 
Workshop โดยขอฟังว่า ทุกวันนี้มีปัญหาอะไรในโรงเรียนบ้างที่กระทบ
คุณภาพการศึกษา เผื่ อว่ามีอะไรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถ
สนับสนุนได้เนื่องจากมีงบประมาณของจังหวัดแล้ว   ซ่ึงเรื่องหนึ่งคือ
การพัฒนาที่คุยกันอยู่คือ การพัฒนาครูผู้สอนเฉพาะด้าน ซ่ึงหมายถึง
ภาษา อังกฤษ ค านวณ วิทย าศา สตร์ เป็นต้น และเรื่ องที่ส องที่ มี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าเรื่องการพัฒนาตัวครูเฉพาะด้าน ก็คือ        
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีความสามารถและมีภาวะผู้น าใน      
การบริหารโรงเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ทางการศึกษาโดยผู้ มีส่วนได้    
ส่วนเสียทั้ง ๓ ฝ่าย คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพอใจ เพราะ
ผมเองต้องด าเนินการด้านรับร้องทุกข์เก่ียวกับตัวผู้อ านวยการโรงเรียนต่าง ๆ     
มาไม่น้อย ซ่ึงส่วนหนึ่งมักจะเกิดจากเรื่องการทุจริต แต่ส่วนหนึ่งที่ส า คัญ   
ก็คือการขาดความสามารถทางการจัดการ หรือคือความสามารถ             
ทางการบริหาร และอีกส่วนหนึ่ง คือขาดความสามารถในเนื้อหา
การศึกษาด้านต่าง ๆ ดังนั้นผมจึงถามว่า ถ้าจะให้ผมช่วยในการพัฒนา
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ผู้บริหารให้เก่งในภารกิจต่าง ๆ ของผู้อ านวยการ ท่านสนใจกันไหม 
ค าตอบก็ คือ เข าต้องการให้มีการพัฒนานักบริหาร แต่เป็นแบบ 
Outside In คืออย่าท าแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ จัด แต่ขอให้
หน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถสูงมา ท า เช่น มหาวิทยาลั ย        
ผมก็รั บปากและประสา นให้ท างมหาวิ ทย าลั ยธรรมศาสตร์ ซ่ึง มี
ประสบการณ์ในการอบรมผู้บริหารการศึกษามาก่อน โดยมุ่งเน้น ให้
ผู ้บ ร ิห า ร  มีวิสัยทัศน์ทันโลกทันการเปลี่ยนแปลงและน าตัวอย่า ง       
การบริหารการศึกษาที่มีความส าเร็จ ทั้งในโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก
และมีความพร้อมน้อยมาประกอบด้วย ซ่ึงปรากฏผลว่า การอบรมเป็นเวลา   
๒ วันนั้นเป็นที่พออกพอใจของผู้บริหารโรงเรียนมาก โดยมีผลการประเมิน
เกิน ๘๐% ในทุกด้านและผู้รับการอบรมทั้งหมดแทบไม่ขาดการอบรม
เลยตลอด ๒ วัน เรื่องที่ เคยพูดมาแล้ วคือเรื่องการอบรมครูเฉพาะด้าน                 
ซ่ึงเราได้เน้นก่อนในเรื่องของครูภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ   
ซ่ึงจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้มาก ดังนั้น ผมจึงได้มอบหมายให้อธิการบดี
มหาวิ ทยา ลัยรา ชภัฏนครสวรร ค์และคณะครุศา สตร์ จุฬาลงกร ณ์
มหา วิทย า ลัย เป็น ผู้ จั ดคณะวิทย ากรและหลั กสู ตรจ า กสถา บั น              
ที่ มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้การอบรม เพ่ือให้ครูรู้ทั้งภาษา  และเทคนิค     
การสอนภาษา เพ่ือให้ได้นักเรียนที่เก่งภาษามาท าด้านท่องเที่ยวและ
ธุรกิจค้าขายข้าวและอ่ืน ๆ กับต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนภาษานี้มีผู้เข้าอบรมทั้ง ๓ เขตการศึกษา พ้ืนที่การศึกษา
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รวม ๖๔๔ คน  เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ส าหรับการพัฒนา                
ตัวผู้บริหารที่ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาท านั้น มีผู้บริหารการศึกษา
เข้าอบรมทั้งหมด ๗๐๐ กว่าคน ใช้เงินทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ   
ในเรื่อ งการ พัฒนา ครู เฉพา ะด้านนั้น สิ่งที่น่ าสั งเกต ก็คือ จังหวั ด
นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ถือว่ามีคุณภาพการศึกษาค่อนข้างสูง มีครูใน
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลหลายคน หรือโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
โดยเฉลี่ยค่อนข้างสูงก็มีหลายแห่ง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นจังหวัดที่ มี
มาตรฐานการศึกษาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามผมสัมฤทธิ์ที่ได้รับนี้ยัง
กระจายไปไม่ทั่วถึงทุกโรงเรียนวันนี้ถึงแม้เราจะมีครูดีเด่นและรับรางวัล
ต่าง ๆ มาก    แต่ครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอ
เมือง ประเด็นก็คือ ท าอย่างไรให้ครูที่สอนภาษาอังกฤษเก่ง ๆ หรือสอน
ค านวณเก่ง ๆ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปยังโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ได้ เราจึงน ายุทธศาสตร์การแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ในปี ๒๕๔๘ ผมก็
ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งมาพัฒนาทางด้านการศึกษา โดยมาสนับสนุน
ด้า นที่ ส ามคือ การสนับสนุน เครื อข่ายทาง วิช าการการ ศึกษา                           
ซ่ึงนครสวรร ค์มีอยู่จ านวน ๔๙ เครือข่ าย เครือข่า ยละประมา ณ                    
๑๐ กว่าโรง เรียน เครือข่ายการศึกษานี้แต่ก่อนมีเ งินอุดหนุนจา ก
กระทรวงศึกษาธิการ    แต่ต่อมาเงินหมด ทางจังหวัดก็เข้าไปดูว่า                     
เขาท างานกันอย่างไร ปรากฏว่าหลายเครือข่ายท า งานเข้มแข็งช่วยเหลือ
กันเอง มีโรงเรียนแม่ข่าย  มีการจัดครูเก่ง ๆ ไปเวียนสอนตามโรงเรียน     
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ต่าง ๆ ที่มีครูไม่เก่งหรือขาดแคลนครูเก่ง มีการท าคู่มือการสอน มีการท า
ซีดีบรรยายวิชาความรู้ ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นแนวทางของจังหวัดก็คือ                 
ถ้าเครือข่ายการศึกษาใด มีความสามารถท่ีจะท าได้ เราก็อุดหนุนเงิน
เลยเครือข่ายละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะพัฒนาเครือข่ายอย่างไรก็ให้ไปท า
เพ่ือเสริมมาตรฐานของโรงเรียนในข่าย งบประมาณประเภทน้ีเราไม่ได้จัด
ไปให้ผูกขาดไว้ท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แต่หลายเรื่องเราจะให้
เครือข่ายโรงเรียนเอกชนไปท า  เช่น เครือข่ายบางแห่งไปจ้างคณะ      
ครุศาสตร์มาท าต้ังแต่เรื่องครูอนุบาล ให้มีคุณภาพคล้ายกับประเทศ    
หลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ขณะนี้ครูอนุบาลเราจะไม่ได้
เงินเดือนเท่ากับครูอนุบาลของญี่ปุ่น แต่เครือข่ายโรงเรียนบางแห่ง ก็ให้
ความส า คัญกับกา รปลูกฝั ง การฟูมฟักเ ด็ก โดยเริ่ มต้ังแต่ยั งเล็ก ๆ 
เพราะฉะนั้น เราก็เลยให้เครือข่ายเอกชน  ซ่ึงเก่งในเรื่องอนุบาลเป็น   
แกนน า เพราะเราถือว่าโรงเรียนเอกชนก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชนในจังหวัด วันนี้เราก็เลยให้เอกชนท าบางเรื่อง โรงเรียนหลวง
ท าบางเรื่อง แล้วก็มาแข่งขันเปรียบเทียบกันว่าฝ่ายใดเร็วฝ่ายใดช้า 
ฝ่ายใดมีคุณภาพในเรื่องใดดีกว่ากัน ฝ่ายที่ช้ากว่า ก็ต้องเร่งการท างาน  
ให้ทันฝ่ายที่เร็วกว่า สนับสนุน   การกระจายครูเก่ง ๆ ไปสอนในโรงเรียน  
ที่ขาดครูด้านนั้น ๆ ครูเฉพาะด้านบางด้าน และเราก็ยังน าครูสอนค านวณเก่ง  ๆ
หรือสอนภาษาเก่ง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เอามาสอนเพ่ิมความรู้ให้      
ครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอีกด้วย 
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 การจัดท าหลักสูตรให้มีวิชาเก่ียวกับการบริหารโรงสี 
 จากการเสวนาเก่ียวกับการปรับการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนา เศรษฐ กิจ สังคม กับอาชี พของคน ในจังหวัด และ                      
ด้วยเหตุผลที่ นครสวรร ค์เป็ นศู นย์ เรื่ อ งการ เกษตร โดย มีข้ าวถึ ง 
๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าตัน จึงเห็นว่าเราควรจะท าอย่างไรที่จะปรับหลักสูตร
การศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้มีส่วน
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในด้านนี้ด้วย จากการหารือกับภาคเอกชน               
ก็เห็นปัญหาว่า นับวันเราจะขาดแคลนบุคลากรท่ีจะมาท าธุรกิจโรงสี
มากขึ้น จึงได้หารือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยการอาชีพ
ให้จัดท าหลักสูตรร่วมกับชมรมโรงสีหลายวิชาต้ังแต่การผลิตข้าวเป็นวิชา
บังคับ   ที่ต้องเรียนระดับสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  ต้องเรียนวิชาโรงสี                   
คนที่เรียนสายช่างต้องเรียนวิชาเครื่องจักรกลในโรงสี สุดท้ายคือวิชา    
การเงินการบัญชีของโรงสี และวิชาการดูข้าว โดยเฉพาะวิชาการดูข้าว
เป็นสิ่งที่ขาดบุคลากรมากในปัจจุบัน  
 ผลจากการที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้เข้าไป
สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้สนองความต้องการของ  
วงการศึกษาในด้านต่าง ๆ ท าให้ผมได้รับเลือกจากเครือข่ายครูให้เป็น
ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต ๑ คือในเขตเมือง ต้ังแต่ปี ๒๕๔๘  
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 ๒.๘ กลไกและความรวดเร็วในการรับทุกข์ของประชาชน 
 หน้าที่ส าคัญและเป็นหัวใจของภารกิจฝ่ายปกครอง คือ 
การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แต่การปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ให้บรรลุได้ก็ต้องรู้ใ ห้
ได้ว่าทุกข์คืออะไร และต้องรู้ให้เร็วด้วยจึงจะบ าบัดทุกข์ให้ได้ทันการ  
ผู้ เขียนได้กล่าวไว้แล้วว่าได้ใช้ประชาคมหมู่บ้ านเป็นกลไกรับฟังปัญหา
ชาวบ้าน ซ่ึงเป็นทุกข์ในเชิงการพัฒนารวมทั้งข้อมูลยาเสพติด การรับรอง  
คนที่ยากจนจริง ซ่ึงจะช่วยให้เราแก้ทุกข์เชิงพัฒนาได้อย่างถูกต้องด้วย 
แต่มีทุกข์อีกประเภทหนึ่ง คือ ทุกข์ที่ต้องไปแก้ให้ทันท่วงที เราจึงต้องมี
วิธีการรับการร้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ให้รวดเร็วด้วย สิ่งที่ผมปฏิบัติอยู่       
ในการรับทุกข์มีอยู่ ๗ ช่องทาง ในการชี้แจงนโยบายให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้งหลาย ความตอนหนึ่งว่า สิ่งที่ผมท าในการรับทุกข์ของเขาคือ 
 (๑) เบอร์โทรศัพท์ของผม 
 (๒) เบอร์โทรศัพท์ของผมอีกเบอร์ที่เลขาฯ ถือ 
 (๓) ส านักงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๔) เบอร์โทรศัพท์ท่ีจวน 
 (๕) ร้องทุกข์ต่อรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน 
 (๖) ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมือง 
 (๗) มาร้องทุกข์ที่ห้องท างานโดยตรง 
 ถ้าท่านมีการสื่อสารผ่าน ๗ ช่องทางนี้ ผมไม่ห่วงว่าทุกข์
ชาวบ้านจะรอดหูรอดตา เช่น การร้องทุกข์กรณีลูกทรพีพยายามจะฆ่าพ่อ 
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ซ่ึงผมไ ด้ตรวจสอบที่เข าร้ องทุกข์แ ล้ว ก็ปรากฏว่ าเป็น ความจริ ง        
ผมก็แก้ด้วยโทรศัพท์กริ๊กเดียวตามจับจนได้ หลังจากที่ไล่ฟันพ่อมาเป็น
เวลา ๒ ปี จนพ่อต้องหนีไปพิษณุโลก ผมได้ให้เบอร์ โทรศัพท์ไว้แล้วบอกว่า       
ถ้าเห็นลูกอยู่ที่ไหนให้โทรศัพท์บอกเลยเด๋ียวจะเอาคนไปจับ เม่ือเขา
โทรศัพท์มาจริงเราก็สามารถจัดชุดเฉพาะกิจออกไปจับได้ทันท่วงที คุณพ่อ
คนนี้ก็หมดทุกข์ ส่วนลูกก็โดนด าเนินคดีไป อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีร้องทุกข์        
ว่าข้าวหนึ่งแสนไร่ขาดน้ า ถ้าพ้นจ า กนี ้ไปอีก  ๗ วัน ถ้า น้ า ไม่มา   
ข้าวทั้งแสนไร่จะตายหมด คิดเป็นเงินแล้ว ร่วมห้าร้อยล้านบาท ผมก็
เลยบอกให้กลุ่มที่ร้องทุกข์รออยู่ตรงนั้น ผมจะให้ นายก อบต. ปลัดอ าเภอ 
นายอ าเภอ ไปพบ ผมต้องการเพียงทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ก็ให้
โทรศัพท์มารายงานผม กรณีนี้ เป็นกรณีของราษฎรต าบลหนองกระโดน 
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เม่ือคณะที่ผมให้ออกไปดูปรากฏว่าข้าวแดง  
จริง ๆ จะแย่อยู่แล้ว ผมก็ชวนนายก อบจ. เข้าไปดู และส ารวจเส้นทาง
ว่าน้ าที่ไม่มานั้นไปติดอยู่ที่ใด ก็เดินจากอ าเภอเมืองนั้นไปจนพบแหล่งน้ า
อยู่ที่อ าเภอบรรพตพิสัย ปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ประตูน้ าที่อ า เภอบรรพต
พิสัย ข้างบนนั้นน้ าสมบูรณ์เพราะปิดประตูไว้ใช้ น้ าไม่มาข้างล่าง และ
นอกจากนี้ ด้านล่างนี้เองทางไหลของน้ า เส้นทางน้ า ก็แคบมาก น้ าไหล
มาได้น้อย ถ้ามัวแต่รอ ๗ วันจัดซ้ือจัดจ้าง เปิดทางน้ ามาไม่ทันข้าว
ตายแน่ จึงหารื อบอกนายก  อบจ.  ว่ า มีวิธีจ ะท าก่อนไ ด้หรื อไ ม่            
ในท้ายที่สุดทุกคนก็ตัดสินใจลงขัน ทั้งนายก อบจ. นายก อบต. ช่วยกัน
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เอารถขุด รถตักมาไล่ขุดตลอดทาง ๑๐ กว่ากิโลเมตร เพ่ือเปิดทางน้ า 
และผมก็ขึ้นไปพบกับชาวบ้านอ าเภอบรรพตพิสัยข้างบนเพราะว่าเม่ือ
ตอนเดินไปชาวบ้านข้างล่างที่ไม่มีน้ าใช้ก็ตามกันขึ้นไปด้วยก็จะตีกัน    
ผมก็เลยต้องขึ้นไป ก็มีนายอ าเภอ มีนายกฯ ทั้งหลายพร้อมบอกเอาอย่างนี้
ขอให้เลิกปิดทางน้ า เรามาเจรจากันว่าถ้าน้ าถึงระดับนี้ คุณพอใช้แล้ว      
คุณต้องเปิดประตูน้ าให้น้ าไหล ลงไปข้างล่าง ผมจะเอาต ารวจมายืนเฝ้า
ประตูน้ าตรงนั้น ถ้ายังปิดประตูน้ าผมก็ต้องจับ ผมเอาต ารวจไปยืนเฝ้า
ประตูน้ าตรงนั้น ๖ วัน น้ ามาถึงข้าว ๑๐๐,๐๐๐ ไร่รอดหมด ถามว่าถ้าข้าว
แสนไร่นี้ล่ม ชาวบ้านเป็นหนี้เท่าไรที่ไปเชื่อข้าวเชื่อปุ๋ย พอแก้ปัญหานี้ได้ 
กุศลเกิดแก่ผู้แก้ทุกคนที่ร่วมกันท า เพราะฉะนั้นเหล่านี้ บางทีถ้าเราอยู่
ในราชการ ในต าแหน่งที่พอท าประโยชน์ให้ประชาชนได้ ถ้าได้ท า        
สิ่งเหล่านี้  สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกรรมผจญก็อาจจะเฉียดไป  เฉียดมา     
โดนบ้างแล้วก็หาย แล้วก็อาจจะโดนอีกก็ได้ แต่ว่าสิ่งนั้นจะท าให้เรา
แคล้วคลาด ซ่ึงก็ประสบกับตัวผมเอง มาหลายครั้ง เพราะ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่  
ท าให้เขามีรายได้เพ่ิมขึ้นมาหลายร้อยล้านบาท ท าให้ชาวนาที่ชีวิตอยู่ กับ     
นาข้าวรอดไปด้วย  
  ส าหรับกรณีที่มาร้องทุกข์ที่ห้องท างานสมัยก่อนนั้น 
ก่อนที่ผมจ ะอายุมาก  ผมพบชาวบ้ านทุก รา ย แต่ตอนหลั งใช้วิ ธี
บริหารงานใหม่ ผมคิดว่าชาวบ้านต้องการพบผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือต้องการหลักประกันการแก้ไขปัญหา  เพร า ะฉะนั ้น ผมจัดทีม
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หน้าห้องประมาณ ๓ – ๔ คน เม่ือชาวบ้านมาร้องทุกข์เป ็น กลุ ่ม 
ผมให้เจ้าหน้าที่คุยกับเขาเลย ซักให้ละเอียดว่าเรื่องนี้ เกิดที่ ไหน ใครท า 
ส่วนราชการไหนรับผิดชอบ และเก่ียวข้องกันอย่างไร แล้วให้โทรศัพท์  
ไปถามเลยว่าเรื่องปัญหาอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร เม่ือข้อมูลพวกนี้
เรียบร้อยทั้งหมดผมก็มาพบกับเขา คุยกัน ไม่เกิน ๑๕ นาที โดยผมให้
เจ้าหน้าที่สรุปให้ฟัง ๓ – ๔ นาที แล้วคุยกับเขาอีกไม่ก่ีนาทีก็จ บ 
เพราะว่าผมจะบอกเขาว่าผมรับเรื่องเขาหมด เวลานี้รู้แล้วว่าเป็นปัญหา
อย่างไร แล้วเราจะแก้อย่างไรบ้าง เรื่องไหนสั้นเรื่องไหนยาวแล้วผม
รับปากว่าผมจะแก้ให้ตามนี้  แล้วก็ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ชาวบ้าน       
จะติดต่อกับผมหรือหน้าห้องได้ ถ้ายังไม่มีข่าวให้เขาโทรมาหา ชาวบ้านได้
รับค ารับประกันจากผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นนี้  เขาก็อุ่นใจ แล้วถ้าท่าน     
ท าให้เขาได้ตามก าหนดหรือช้าเพียงเล็กน้อย แต่ท าได้ตามสัญญาเป็นเรื่อง  ๆไป      
ชาวบ้านก็บอกปากต่อปาก ศรัทธาท่ีมีต่อฝ่ายปกครองก็จะไม่ขาดสาย 
 กรณีการรับข้อมูลจากนายอ าเภอ เพ่ือให้การข่าวไว    
ผมมีกติกากับนา ยอ าเภอว่ า อย่า ให้ผมรู้ เรื่อ งจากส่ือก่อนรู้ จาก
นายอ าเภอ ไม่อย่างนั้นนายอ าเภอมีปัญหาแน่ เพราะแปลว่าข่าวในพ้ืนที่ คุณ 
คุณรู้ช้ามาก เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องวางสาย เครือข่ายข่าวสาร ถ้าคน
ในพ้ืนที่โทรหาผมก่อนไม่โทรหานายอ าเภอ แปลว่านายอ าเภอปิดโทรศัพท์ 
ลูกน้องนายอ าเภอปิดโทรศัพท์ หรือรับโทรศัพท์เขาแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องอะไร 
นายอ าเภอไม่ไปด าเนินการอะไร  
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 ในกรณีวันหยุด ผมให้นายอ าเภอออกนอกพ้ืนที่ได้บ้าง
ในยามจ าเป็น แต่ต้องวางคนรักษาเหตุการณ์ไว้ที่อ า เภอ และหากมี
เหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นท่ีอ าเภอ ผมต้องตามนายอ าเภอได้ และผมก็ได้
ใช้วิธีสุ่มโทรศัพท์ หรือให้ลูกน้องสุ่มโทรศัพท์ถึงนายอ าเภอในวันหยุด
เป็นระยะไปถึงนายอ าเภอแต่ละคน เพ่ือ ซักซ้อม ความพร้อมไว้ด้วย 
ด้วยกติกาดังกล่าวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่ง ซ่ึงผมได้กล่าวใน           
การบรรยายกับนักปกครองระดับสูงไว้ดังข้อความตอนหนึ่งว่า เช้าวันหนึ่ง
เวลา ๐๗.๐๐ น. เม่ือผมอาบน้ าเสร็จก็มีโทรศัพท์จากนายอ าเภอท่านหนึ่ง
แจ้งว่า เม่ือตอนเช้ามืดมีการฟันมือในพ้ืนที่ตอนตีห้ากว่า ต ารวจคิดว่าเป็น
เรื่องการทะเลาะวิวาทจึงไม่ได้รายงาน  โชคดีที่นายอ าเภอไหวทันไป
ตรวจ พบว่ า เป็ นการทวงหนี้  ฟันมือทวงหนี้ ก็เข้า ข่ายผู้ มีอิทธิพล       
เป็นคดีอุกฉกรรจ์  ที่ต ารวจต้องรายงานผู้ว่า รา ชการจังหวัด และ        
ผู้บังคับการด่วน นายอ าเภอรีบโทรแจ้งผมประมาณ ๐๗.๐๐ น. ผมก็
ซักถามนายอ าเภอจนได้รายละเอียดพอควร  จึงลงมาทานข้าวเช้า 
ก่อนหน้ า จ ะรั บประทานอา หา ร เช้า ก็ มี โทร ศัพท์ เข้า มา บอกว่ า            
ท่านนา ยกรั ฐมนตรีจะขอ พูดสาย ด้วย พอผมรับสายท่ านก็บอกว่ า           
ผู้ว่าราชการจังหวัด รู้ไหมเม่ือเช้ามีการฟันมือกันในพ้ืนที่ ผมก็เรียนว่าทราบ
ครับและเล่าให้ท่านฟังต่อว่าลักษณะเป็นอย่างไร ท่านถามต่อว่าได้ข่าวมี
นายต ารวจเก่ียวข้องด้วยใช่ไหม ผมก็ใจหายว่าท าไมท่านรู้ เยอะจัง                
แต่ผมก็เรียนว่าไม่ใช่ต ารวจหรอกแต่ว่าเป็นภรรยาน้อยต ารวจ แต่ก็
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เก่ียวกับต ารวจนั่นแหละ ได้ยินท่านหัวเราะหึ ๆ มาทางสาย แล้วผมก็บอกว่า
เราเฝ้าคนฟันอยู่ครับ บ่าย ๆ เราจะจับขณะนี้รอหลักฐานอีกชิ้นสองชิ้น     
เราจะจับท่านรอฟังก็แล้วกัน พอบ่ายสามโมงเราจับ จับเสร็จเราก็แถลงข่าวเลย 
 ผมถา มว่า ถ้ า ท่ าน เป็ นน ายจ ะ Happy ไหมถ้ า มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้ นี่คือค าที่ปัจจุบันเขา เรียกว่า Accountability 
คือการรั บผิดชอบตรวจสอบได้ คือมอบอ านาจ มอบงบประมา ณ      
มอบอะไรให้หมดแล้ว ขออย่างเ ดียว ให้รับผิดชอบตรวจสอบได้คือ       
ถามอะไรต้องรู้ ไม่ใช่แบ๊ะ ๆ แต่หลักความจริงก็คือว่า ถาม ๑๐ เรื่อง    
ควรจะรู้สัก ๗ เรื่อง ไม่ใช่ถาม ๑๐ เรื่อง รู้  ๓ เรื่อง อีก ๗ เรื่องไม่รู้ 
เพราะฉะนั้นนี่คือการวางความรวดเร็วในการรับข่าวรับข้อมูล 
 ในท้ายที่สุดเพ่ือให้การข่าวในจังหวัดครบวงจร ผมมี
หมายเลขโทรศัพท์ของแกนน าประชาคมหมู่บ้านในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ง
แกนน าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และกลุ่มสตรีในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ เพ่ือไว้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ในกรณีจ าเป็น เช่น กรณี      
โจรขโมยรายใหญ่ กรณีผู้มีอิทธิพล กรณีการชดเชยภัยแล้ง กรณีคนชรา    
ที่ควรได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น  
 ๒.๙ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง 
 ในชีวิตข้าราชการโดยเฉพาะตอนเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาที่จะน าไปสู่การขัดแย้ง
รุน แร งหลา ยครั้ง  ในที่ นี้จ ะน า ปร ะสบการ ณ์บา งป ระสบกา ร ณ์                  
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ที่ผมเผชิญมา และได้บรรยายให้นักปกครองระดับสูงฟัง โดยมีเทคนิค
และหลักปฏิบัติปรากฏอยู่ด้วย ดังนี้  
 (๑) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

 ตอนสมัยผมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ปี ๒๕๓๘
วันหนึ่ งเกิดน้ าท่ วมใหญ่ที่อยุธยา  ปี ๒๕๓๘ ปรา กฏน้ าท่วมเมือง                 
ตลอดทางเข้าเมืองจากสะพานปรีดี -ธ ารง พอลงจากสะพานก็ท่วมหมด                   
๒ - ๓ กม. ร ถเล็กผ่านไม่ ได้ต้อ งรถบร รทุกขน าดใหญ่ถึงจะผ่านไ ด้ 
รัฐมนตรีสมัยนั้นซ่ึงเป็น ส.ส.อยุธยา มาตรวจ ท่านถามว่าน้ าท่วม
นานอย่างนี้ตกลงใครดูแล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ตอบว่าถนนมอบ
ให้แขวงการทาง เรื่องน้ าท่วมมอบให้ชลประทาน รัฐมนตรีเลยบอกว่า 
“น้ าท่วมอย่างนี้  รถเข้าเมืองไม่ได้ ท าอะไรไม่ได้เลย เอาอย่างนี้นะ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มอบให้รองคนใดคนหนึ่ง รับผิดชอบจัดการ
แก้ไขปัญหาถนนและน้ าท่วมเข้าเมืองนี้” ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยัง
อึกอักอยู่ ท่านรัฐมนตรีเลยบอกว่า ง้ันมอบให้รองฯ พีรพลได้ไหม ท่านผู้ว่า
ราชการจั งหวัด บอกว่า “ง้ันก็ได้” จากนั้นผมก็ได้เป็นเจ้าภาพ เรียก                   
ส่วนราชการต่าง  ๆมาประชุมแก้ปัญหา  แต่พอไปได้เดือนกว่า  ๆท่าจะไม่ไหวแล้ว
แบบนี้ ภารกิจประจ าวัน คือ วางกระสอบกันน้ าท่วมเรียบร้อยโดยใช้คน
วันละ ๔๐๐ คน ทุก ๆ วัน ทั้งทหาร ต ารวจ ประชาชน และผมมาก ากับ
อยู่บนเกาะกลางถนน เรานั่งคุยกันทุกเย็นรบกับน้ า ต้องท างานหนัก
เหมือนมีสงครา ม ผมขอพบทุกคนที่ได้รั บมอบหมายงานตอนเย็ น                 
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ที่โรงแรมเพราะนัดประชุมที่อ่ืนไม่ได้น้ าท่วมทุกที่ โดยพบกันที่โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ ที่น้ าท่วมไม่ถึง เราคุยกันว่าไม่ไหวแล้วนะแบบนี้  เราอุดมันเข้า 
เราสูบมันไหลเข้า ไม่รู้เม่ือไหร่จะหาย ไม่รู้เม่ือไหร่จะจบ 
  ผมพอรู้ สาเหตุว่ามาจ ากแม่น้ าหลังอาคาร ร้านค้า                  
ย่านการค้าหลักของเมือง คือย่านหัวรอ น้ าเข้าหลังร้านแล้วออกหน้าร้าน
มาที่ถนนเข้าเมืองทั้งหมดเลย ถ้าเราอุดก็คือพวกเขาค้าขายไม่ได้ ถ้าปิด
ต้องปิดหน้าร้านทั้งหมดเลย ต้องท าพนังปิดหน้าร้านทั้งหมดเลย แต่เรา
ไม่มีทางเลือกผมเลยบอกว่าต้องเอาแล้วละเป็นไงเป็นกัน  คือทีแรกไม่ท า
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไปดูปัญหาน้ าท่วมสัก ๒ อาทิตย์ก่อนหน้า
เพ่ือแก้ปัญหาที่วัดแห่งหนึ่งโดยเสนอให้มีการก้ันพนัง แต่ถูกพระและ
ประชาชนประท้วง ท่านก็เลยเข็ด ท่านไม่เอาอีกแล้ว พวกเราดูแล้วบอกว่า  
ถ้าอย่างนี้ใช้คนวันละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ทรัพยากรทุกอย่างที่ใช้ ก็สูญเปล่า 
ต้องคิดนอกกรอบว่าสู้เป็นสู้ 
  ผมเรียกเอามวลชนทั้งหมดมาบอกว่า ขอเชิญแกนน า
ท้ังหมดท่ีใหญ่ ๆ ในย่านการค้าต้นเหตุของน้ าท่วม รวมท้ังแกนน า       
ในเขตเมืองท่ีเสียหายมาพบประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน ไปเอามาให้หมด 
เอารถเอาเรือ ไปแจ้ง ให้มาพบกันที่โรงแรมเวลา ๕ โมงเย็น ผมเรียน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าเย็นนี้นัดแกนน าทั้งหมดของย่านการค้าจะมา
ประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถามว่าใครนัด ผมบอกว่าเป็นคนนัดเอง 
แล้วท่านบอกว่า “นัดมาท าไมนัดให้มาด่าเรา” ผมบอกว่าต้องยอมให้เขาด่า



- ๙๒ - 

 

เพราะน้ าท่วมมาเดือนกว่าแล้ว เราท าอะไรไม่ได้เลยต้องยอมให้เขาด่า  
แต่ถ้าไม่พบกันเรื่องนี้ ก็ไม่จบ อีก ๓ เดือนก็ไม่จบ “คือผมจ าต้องยืน  
ไม่สนใจแล้ว เพราะตอนนั้นผมร่วมกับที่ประชุมนัดไปแล้ว ผมเป็น
ผู้จั ดการตร งนี้  ถ้ าสั่ งเลื่อนนั ด ผมก็เสีย คน ” ท่า นก็ เดินกลับ ไป                   
ด้วยความหงุดหงิด ท่านไม่อยากพบพวกนี้ เพราะเคยโดนประท้วงมาก่อน 
“ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ท่านไม่ต้องมาก็ได้ เด๋ียวผมจัดการเอง ผมจะคุยเอง” 
  ปรากฏว่าพอ ๕ โมงเย็นถึ งเวลานัดผมก็นั่งล ง     
เห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเดินดุ่ม ๆ เข้ามาท่านบอกว่า “ผมรับผิดชอบ
เพราะเป็นเจ้าเมืองผมต้องมา” ผมบอกว่า “ไม่เป็นไรท่านนั่งเป็ น
ประธาน ผมจัดการเองเด๋ียวผมจะน าอภิปรายเอง” เราค่อย ๆ คุยกับ
ชาวบ้านเหมือนเราเป็นชาวบ้านเหมือนกัน บอกว่าต้นเหตุของน้ ามาจาก
ย่านการค้าทางโน้น ที่เชิญท่านทั้งหลายเพ่ือมาคุยถึงเรื่องนี้ว่ามันเสียหาย
หมดแล้ว ทั้งเมืองด้วยทั้งบ้านด้วย  คุยไปคุยมา ๑๐ – ๑๕ นาทีแรก                  
เขาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายกันเสียงดังลั่น เหมือนเขาจะมาด่าเรา ก็ไม่เป็นไร 
ปล่อยให้เขาด่าไปประมาณ ๒๐ นาที ต่อมาถามกลับว่าปัญหาเกิดอย่างนี้ 
ถามว่าวันนี้ถ้าจะให้น้ าหยุดต้องไปก้ันหน้าบ้านท่าน  จะท ากันอย่างไร 
ปรากฏว่าคานกัน ๒ ฝ่าย ฝ่ายพ่อค้าที่อยู่ในเมืองถูกท่วมเละมาแล้ว
เดือนกว่า ลุกขึ้น มาอภิ ปราย เป็น แถวสุ ดท้าย  ๙๐% บอกว่ ายอม        
ตกลงถ้ามันจ าเป็นก็จ าเป็นนะ วันนี้จะไม่ใช่แค่ท่านนะ ต่อไปจะไม่มี  
อะไรกิน เพราะรถขนส่งสินค้า  เขาจะเข้ามาไม่ได้เลย รถขนเนื้อ ไข่ 
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อาหารเข้าเมืองไม่ได้เลย สรุปส่วนใหญ่ยอมหมด ผมบอกว่าเอาล่ะ    
๙๐% กว่ายอมเหลือบางท่านเท่านั้นที่ไม่ยอม ผมขอร้อง เราจ าเป็นต้อง
เริ่มคืนนี้แล้ว อย่าให้เห็นพวกท่านที่ไม่ยอมพามวลชนเดินออกมานะ
เพราะว่าเราถือกติกาประชาธิปไตยแล้ว ในเม่ือ ๙๐% กว่ายอมแล้ว      
ผมลงมือแล้วนะคืนนี้ 
  เม่ือเลิกประชุม รถบด รถตักทั้งหมด รวมทั้งรถขนดิน
พร้อมเดินต้ังแต่สองทุ่มไปเลย ขนดินไปกอง ๆ ไว้รอรถตัก ปรากฏว่า     
ก่อพนังได้ถึงเกือบห้าทุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดโทรมาบอกว่าให้หยุดก่อนนะ 
ผมถามกลับไปว่าท าไม ท่านบอกว่ามีคนโทรมาว่าจะเอาม๊อบมาประท้วง 
เรื่องที่เราท าพนังหน้าร้าน ผมบอกว่าหยุดไม่ได้แล้วมันลงไปหมดแล้วทั้ง
ดิน/พนัง รถขนลงไปหมดแล้ว ผมถามว่าใครคุยกับท่าน ท่านบอกชื่อผมมา
ได้ไหม ท่านบอกชื่อมา ผมบอกว่าไม่เป็นไร ผมจัดการเอง ผมบอกแกนน า
ประชาชนว่าไปจัดการกันเองนะ สุดท้ายเขาก็ไปเอาตัวมันมาจริง ๆ 
ปรากฏไม่มีพวกเลย ตัวคนเดียวไปขู่ผู้ว่าราชการจังหวัด พอก้ันตรงนี้ เสร็จ
ภายในคืนเดียว อีก ๗ วันเราสูบน้ าออกแห้งหมด ถนนเข้าเมือง ๒ - ๓ กม. 
แห้งหมด ถ้ามัวแต่กลัวก็แก้ปัญหาไม่จบ 
  เพราะวิธี สู้กับม๊ อบกับมวลชนต้องใจเย็นเอาเหตุผล                
เข้าไปพูดอย่าโวยวายใส่ แต่ถ้าถึงเวลาทุบโต๊ะ ก็ทุบโต๊ะ เพราะว่าเม่ือ
ประเมินสถานการณ์ว่า ส่วนใหญ่ร่วมกับเราแล้ว  ที่ เหลือส่วนน้อย                  
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ก็ไม่ต้องทุบโต๊ะแล้ว ถ้าพวกนั้นออกมาเจอกันเพราะส่วนใหญ่ร่วมกับ  
เราแล้ว นี่คือปรากฏการณ์ในการแก้ข้อขัดแย้ง 
 (๒) กรณีมวลชนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดสกลนคร    
ที่สกลนครมีมวลชนผู้ก่อการร้ายเก่าที่ เรียกว่าผู้ พัฒนาชาติไทย เขามี
ปัญหาเรื่องที่ดินอยู่พอสมควร เราก็แก้ให้เขาไม่ได้ ยืดเยื้อมานานมาก 
เพราะข้อกฎหมาย ปัญหายืดเยื้อแล้วก็รู้ว่าแก้ไม่ได้แต่เขาจะมาพบ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็ต้องให้พบจะคุยสองชั่วโมงก็ได้สามชั่วโมง     
ก็ได้ ไปเยี่ยมเขาที่พ้ืนที่ของเขาผมก็ไปเยี่ยม อย่างน้อยก็ให้เขาเห็นว่า
เรามีน้ าใจ เราไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของเขา แต่เป็นส่วนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่ต้องแก้ไข ในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็ต้อง
เตรียมใจไว้แล้วว่าทางจังหวัดให้คุณได้ไม่จบ ถ้าเราท าให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้
เราก็ไม่เดือดร้อน แล้ววันไหนที่เขาจะเข้ากระทรวงเกษตรฯ และก่อม็อบ
จะขนกันไปหลายคนเขาจะมาบอกผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน พวกผมจะ
ไปแล้วนะผู้ว่าราชการจังหวัด ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปด้วย 
ไปอ านวยความสะดวกแต่อย่าสร้างความวุ่นวายก็แล้วกัน อย่าท าให้เสียชื่อจังหวัด 
เขาก็รับปาก ก็ไม่มีอะไร เรากับเขาก็มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน วันไหน     
ก็ตามที่เขาจะไปจัดม็อบเขาจะมาบอกล่วงหน้า เราก็บอกว่าถ้าจะมาศาลากลาง 
ก็มาเลย ห้องน้ าห้องส้วมมีให้เรียบร้อย ถ้าจ าเป็นจะต้องให้ลงไปคุย    
ผมก็ลงไป พอถึงเวลาเลิกก็ OK เข้าใจจบกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเราท าอย่างนี้ 
จะไม่มีปัญหากับม็อบ ไม่ใส่อารมณ์ต่อกันบางเรื่องที่แก้ไม่ได้ใส่อารมณ์  
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ลงไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ค่อย ๆ  คุยกันดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องม็อบอย่างที่
ผมกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น เช่น กองทุนฟ้ืนฟู เรื่องอย่างนี้ เกิดทุกปี 
แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ต้องแสดงพลัง ถึงเวลาแสดง ก็ต้องออกมาหน้าศาลากลาง
แล้วก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดไปพูดคุยกับชาวบ้าน ผมก็ลงไปเขาก็
ปรบมือกันกราวใหญ่ บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเขา เพราะที่จริง
นั้นไม่ใช่เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ 
สาระส าคัญตรงนี้ก็คือว่า ม็อบทุกม็อบอย่าตัดเย่ือตัดใย ถ้าคุณตัดเย่ือตัด
ใยกับม็อบโดยปฏิเสธเลย วันหน่ึงเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณ    
 น้ าตกสาริก า       (๓) กรณีน้ าตกสาริกาจังหวัดนครนายก 
ที่จังหวัดนครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดแต่มีปัญหายืดเยื้อ
มายาวนานนับ ๑๐ ปี เป็นปัญหาที่สะสมหลายเรื่อง ทั้งปัญหาแนวเขตที่ดิน               
การอ้างครอบครอง กลุ่มอิทธิพล ความขัดแย้งของกลุ่มค้าขาย ความแออัด 
ขาดความเป็นระเบียบ สภาพแวดล้อม  เสื่อมโทรม มีสภาพเหมือน      
ศูนย์อพยพ การเรียกเก็บเงินและแย่งลูกค้าจอดรถ ราคาสินค้าแพง     
ซ่ึงมีการร้องเรียนมาโดยตลอด สร้างความเสียหายให้กับการท่องเที่ ยว
จังหวัดมาโดยตลอด ผมจึงได้ตัดสินใจแก้ไขตามล าดับคือ  
 ผมเชิญแกนน าภาคเอกชนและแกนน าภาคราชการและ
ภาคการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แกนน าภาคเอกชน ผู้บังคับการต ารวจ
นครนายก นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง มาหารือก่อน ผมก็บอกว่าปัญหานี้
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เป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานจริง ๆ ผมไม่ท าก็ได้ ผมก็อยู่ได้ แต่ว่า
ความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นสิ่งที่กระทบต่อพวกท่านทุกคนที่เป็นเจ้าของ
เมืองนี้  ส่วนข้าราชการนั้น เร า เป็น ผู ้ที ่ต ้อ งมา ท า ให้เมือ งนี ้ด ีขึ ้น      
ถ้าเราจะแก้ปัญหา นี ้ต้อ งร ่วมมือกัน  จับมือกัน ทุกคนเห็นด้วยไหม                      
ที่เราจะแก้ปัญหาของน้ าตกสาริกา ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นด้วย ซ่ึงผม                     
ขอหลักการไว้ก่อน ถ้าเห็นด้วยเราจะได้เดิน ต่อไป จากนั้นผมก็ให้จัดท า        
แนวเขต และขอความร่วมมือเจ้าของที่ ดินตรงนั้นเสียสละที่ดินจ านวน ๘ ไร่ 
๒ งาน ให้แก่ทางราชการจนส าเร็จ เพ่ือให้ผู้ ค้าที่ จะถูกย้าย มีที่ทา ง         
จะไปขาย ผมเลยขอให้การท่องเที่ยวมาช่วยจัดโซนขายของในที่ดิน           
ที่จัดเตรียมไว้ให้ถัดไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท าเป็นโซนขายของที่มี     
การตกแต่งอย่างดี โซนนี้เป็นโซนพ้ืนที่ท่ีอยู่ในเขตบริการที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยได้มาจัดสร้างขึ้นและพัฒนาพ้ืนที่นั้น ให้เป็ นเขต
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่นี้อยู่ห่างจากด้านหน้าน้ าตกสาริกา
ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เม่ือความพร้อมในแง่หลักการจากผู้ใหญ่แกนน า
ของจังหวัดและการขอที่ดินมาเตรียมพร้อมเพ่ือท า โซนค้าขายเรียบร้อย
แล้ว อันดับต่อไปผมก็เชิญผู้ ค้าทั้งหมดมาประชุมแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบ
ทั้งหมดว่าสภาพปัญหาตอนนี้ เหมือนศูนย์อพยพ ซ่ึงทุกคนรับไม่ไ ด้        
จึงขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลาย เราเตรียมที่เตรียมทางให้ท่าน        
แล้ว ห่างไปเพียงนิดเดียวไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก และก็อยู่ในระยะใกล้   
ที่คนมาเที่ยวสามารถเดินไปซ้ือของได้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ย้ายออก 
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แล้วผมก็ด าเนินการควบคุมมาตรการราคาสินค้าและก าหนดอัตรา    
ที่จ อดรถ  แ ต่เ ดิม คือ เ ก็บ กัน  ๔๐ บา ท ให้ ลดลงเหลื อ ๒๐ บา ท            
ทุกฝ่ายยอมรับ ยินยอมปฏิบัติตาม แล้วเราก็ท าภู มิทัศน์ด้านหน้าน้ าตก  
ให้ส วย งาม จึ งขอความร่ วมมือ ให้ผู้ ค้า ย้ายออกภา ยใน ๒ เ ดือน            
แต่ในระหว่ างนั้น ก็มีผู้ ค้าจ านวนหนึ่งพยาย ามวิ่งเต้น ต่อผู้ มีบาร มี      
หลักของจังหวัด ซ่ึงได้ตกลงให้หลักการกับผมไว้แล้ว ผู้ค้าอีกจ านวนหนึ่ง
ก็ทยอยขนย้ายออกไปก่อน จนจะวันสุดท้าย เราก็ให้รถไปประกาศ    
เตือนอีกครั้งหนึ่ง และเม่ือถึงวันที่ก าหนด ผมก็ขอให้ผู้ มีบารมีทั้งหมด   
ไปปร ากฏตัวพร้ อมกัน กับผมพร้อมเครื่ องจั กรกล  พร้ อมประกา ศ         
ครั้งสุดท้ายว่าถ้ายังไม่ไปเราจ าเป็นต้องเข้าขนย้ายให้ สุดท้ายผู้ ค้า              
ที่ยังเหลืออยู่ ก็ตัดสินใจขนย้ายเองจนหมด 
 (๔) กรณีการย้ายมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่การเมืองแรงมาก ผู้ว่าราชการจังหวัด       
ในอดีตมักถูกหาเหตุให้ย้าย หลายท่านมาอยู่ เพียง ๑ ปีก็ขอย้ายตัวเอง    
บา งท่ าน ก็มาเกษียณที่นี่ ก็บอก โชคดีที่ อยู่ เพียงปีเ ดีย ว ผมไปอยู่
นครสวรรค์โดยถือเป็นการคืนความเป็นธรรมที่ถูกย้ายจากสกลนคร      
มาเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยทั้งที่มีผลงานได้รางวัล ป.ป.ส. แต่ตอน
จะย้ายไปลง เจตนาของผู้น ารัฐบาล ให้ผมลงจังหวัดใหญ่เพราะได้ยอม
ให้มีการกลั่นแกล้งผมย้ายมาเป็นผู้ตรวจฯ แล้ว แต่ผมขอไปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากผมมีผลงานเก่าที่นั่น ๒ ปีหลายชิ้น แต่รัฐบาล
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รู้ไม่ทันฝ่ายประจ าที่บอกว่ามีคนอาวุโสกว่า รอจะไป ผู้น ารัฐบาลก็เห็น
จังหวัดนครสวรรค์ว่างอยู่ก็เป็นจังหวัดใหญ่เช่นเดียวกัน ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้
ไปจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายประจ าก็เห็นด้วยในทันที เพราะรู้ว่าจังหวัด
นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่คนแข็ง ๆ อย่างผมอยู่ยาก  ผมมีแนวโน้มที่จะไป
พังที่นครสวรรค์แน่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดที่ไม่ยอมการเมือง
หรือเอียงข้างหนึ่งก็ต้องโดนอีกข้างหนึ่งจนอยู่ไม่ได้ แต่สถานการณ์     
กลับเป็นว่าเทวดาฟ้าดินคุ้มครอง มวลชนทุกฝ่ายรวมพลังกันปกป้อง    
ผมก็อยู่มาจน ๒ ปีเต็ม ประเด็นการขัดแย้งเรื่องมหาวิทยาลัยมหิดลนี้  
เริ่มหลังจากที่ผมไปรับต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในปี ๒๕๔๖ ประมาณ             
๒ เดือน ก็มีผู้กว้างขวางท่านหนึ่งของจังหวัดมาขอให้แก้ไขปัญหาวิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ทีถู่กน้ าท่วมใหญ่ ปี ๒๕๔๕ มาจนต้องปิดพัก  
การสอนประมาณกว่า ๑ เดือน ซ่ึงจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุก ๆ  ๒ – ๓ ปี/ครั้ง 
ที่มีน้ าท่วมใหญ่ เขาก็อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของบประมาณป้องกัน
ภัยพิบัติประมาณหลายสิบล้านบาท สร้างพนังก้ันน้ าล้อมมหาวิทยาลัย
เหมือนป้อมคูเมืองสมัยโบราณ  
 ผมก็ลงมือตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มหาวิทยาลัยไป
สร้างในสถานท่ีท่ีเรียกว่าเป็นบึงเสนาท ซ่ึงเป็นบึงสาธารณะ เป็นท่ีต่ า  
ที่แม่น้ าสองสายจากด้านเหนือไหลมาลงเวลาน้ าท่วมใหญ่ และทราบด้วย
ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นก็พลอยเห็นด้วย ตามการสนับสนุน
กลุ่มบุคคลที่จังหวัด ผมไปดูมหาวิทยาลัยก็พบรอยน้ าท่วมของปี ๒๕๔๕ 
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สูงประมาณ ๒ เมตร ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีเพียงตึกเดียวและก าลังเริ่ม
สร้างตึกที่สอง ซ่ึงจริง ๆ ก็ไม่น ่า จ ะสร ้า ง ใน พื้นที ่นี ้ ไ ด้เลย  แสดงว่า
ผู้ใหญ่ของฝ่ายเราก่อนหน้านี้ไม่อยากมีปัญหาจึงไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้            
ค าถามของผมก็คือว่า  
 ๑) สมมุติว่า ผมยอมของบประมาณท าพนังล้อมรอบ
บริเวณกว้างใหญ่มาก เพราะเป็นที่ดินที่เผื่อไว้  ในอนาคตจะสร้างอีกกว่า 
๑๐ ตึก พนังนี้ต้องมีความแข็งแรงขนาดไหน จึงจะต้านทานแรงน้ าที่มาจาก
ทุกทิศทุกทางได้ ซ่ึงค าตอบจากวิศวกรโครงสร้างคือต้องลงทุนสูงมากกว่า 
๓๐ ล้ า น นอกจา กนี้มวลน้ า จะท า ให้ร ะดับน้ าท่ วมบริเ วณรอบ
มหา วิทย าลั ยที่ เป็ นบ้า นของชาวบ้ านสู งขึ้น มาก ด้วย โดยสรุ ป           
ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมไม่มีหรือเป็นไปไม่ได้  
 ๒) สมมุติว่าท าพนังเสร็จ น้ าท่วมใหญ่นักศึกษาจาก
ภายนอกจะมาเรียนได้อย่างไร จะมาทา งเรือกันหรือก็ต้องเดือดร้อน
จัดการสัญจรไปอีกแบบหนึ่ง  
 ๓) ผมได้ข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านน้ า          
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขาฉายภาพบึงเสนาทขึ้นมา บอกเลยว่าแม่น้ า 
๒ สายใหญ่จะไหลมาลงที่นี่ และผ่านที่บึงนี้เพราะเป็นที่ต่ า  
 ๔) ผมสอบถามภาคเอกชนและประชาชนที่รู้ เรื่อ ง
วิทยาลัยเขตนี้ ทุกคนรู้ปัญหานี้ดี แต่ก็ด้วยเกรงกลัวกลุ่มผู้กว้างขวางนี้     
ก็เงียบกันไปหมด แต่ถ้าสามารถย้ายได้ทุกคนก็เห็นด้วย  
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 ๕) ผมคิดว่าการที่ผมหาเหตุของปัญหาได้ว่าอยู่ที่ไหน 
รัฐบาลเขาก็คงหาเหตุได้เช่นกัน เพราะรัฐบาลนั้นมีทั้งนักบริหา รและ
นักวิชาการพร้อม ถ้าผมเสนอโครงการแบบนี้ไปก็เท่ากับท าลายเครดิต
ตัวเองเปล่า ๆ  
 ๖)  ผมไ ด้เตรี ย มทาง เลื อกที่ ดี กว่า นี้โ ดย ไปหา รื อ             
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ในเขตนครสวรรค์ เพราะนครสวรรค์  
มีที่ดินที่อยู่ในการดูแลของทหารเสียจ านวนมาก และเขามีพ้ืนที่ชาน เมือง    
ที่เป็นที่สูง น้ าไม่ท่วม อยู่เชิงเขา ผืนใหญ่กว่าพันไร่ ซ่ึงท่านผู้บัญชาการ
มณฑลท่านอยู่มาก่อนผม ท่านเข้าใจปัญหาของวิทยาเขตนี้ดีเพราะว่าอยู่
ที่นี่รู้ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นในบึง ท่านก็เห็นด้วยกับผม และพร้อมจะ    
ผ่านเรื่องผมเข้าไปที่กองทัพบก ให้ใช้ที่ ดินตรงนี้  ๕๐๐ ไร่ ข้อดีอีก
ประการหนึ่งคือ ที่ดินตรงนี้มีทางรถไฟจากกรุงเทพฯ มาลงได้ นักศึกษา
สามารถมารถไฟได้ด้วย  
 ๗) ผมได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมัยนั้นมาดูพ้ืนที่ 
ซ่ึงก็ได้ส่งรองอธิการบดีมาดู พอเห็นพ้ืนที่บอกว่าดีมาก เหมาะสม จะรีบ
กลับไปหารืออธิ การบดีก่อนแล้วจะแจ้งมา ซ่ึงหลังจากนั้นไม่นา น          
ก็แจ้งมาว่า อธิการบดีขอหารือกลุ่มผู้กว้างขวางที่จังหวัดก่อนว่าท่านเห็น
ด้วยหรือไม่ แล้วก็เงียบไป 
 ๘) เม่ือข้อมูลพร้ อมและผมไม่มีทางออกแล้ว ผมก็
ตัดสินใจหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคหลักของรัฐบาลที่อยู่
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นอกเขตเมืองว่ามีความเห็นอย่างไร เพราะขณะนั้นนายกรัฐมนตรี  
จะมาทัวร์นกขม้ิน ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดแรกในอีกอาทิตย์
สองอาทิตย์ถัดไป ส.ส.ทั้งสามท่านก็เห็นควรให้รวบรวมข้อมูล  เสนอท่าน
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเองดีกว่า เม่ือมาถึงวันที่นายกรัฐมนตรีมาพบปะ
ประชาชนผมก็ได้น าเรื่องอยู่ใน  บรรยายสรุปด้วยพร้อมกับเชิญอาจารย์
จากจุฬาฯ ท่านนั้นมาบรรยายการไหลของน้ า พร้อมฉายคลิปทาง     
การไหลของน้ าจากทางเหนือมาทางบึงเสนาท พอเห็นตรงนี้ท่านนายกฯ 
พูดขึ้นมาทันทีว่า ข้อมูลอย่างนี้มหาวิทยาลัยคงอยู่ที่นี่ ไม่ได้ โครงสร้าง
ถาวรไหนที่อยู่แล้วก็ไม่ควรอยู่ (มีค่ายลูกเสือ โรงเรียนกีฬาอยู่ในพ้ืนที่นี้
ด้ว ย)  ให้ ย้า ยออก เถอะ อาคารของมหาวิ ทยา ลัยที่ มีอยู่ ก็ จะให้                     
ส่วนราชการที่เก่ียวกับน้ าไปใช้ และจะจัดงบประมาณใหม่ ให้ไปอยู่ที่ใหม่                    
ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ไปขอทหารไว้แล้วผลจากการเสนอเรื่ องต่อ
นายกรัฐมนตรีในวันนั้น ผู้ที่ เสียประโยชน์เริ่มเล่น ผมต้ังแต่วันนั้ น              
ยิ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ย้ายวิทยาเขตนี้ หลังจากนั้น การวิ่งเต้น
ย้ายผมจึงเกิดขึ้น จนประชาชนทราบเรื่อง ประชาชนจึงเข้าชื่อร่วมกัน 
๑๐,๐๐๐ ชื่อถึงนายกรัฐมนตรี ซ่ึงพวกเขาได้มาถามผมก่อนแล้วว่า     
เขาจะท า ผมก็บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าผมท าประโยชน์ อะไรให้ท่านได้         
และอยากให้นายกรัฐมนตรีทราบก็แล้วแต่ท่าน แต่ว่าขอให้แต่ละกลุ่ม
อาชีพ แต่ละชมรม ถ้าจะท าหนังสือไปขอให้ไปเขียนความรู้สึกของแต่ละ
กลุ่มแต่ละชมรมว่า ผมท าอะไร  ให้เป็นประโยชน์แก่จังหวัดนี้บ้าง ท าอะไร
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ให้พวกคุณบ้าง จะได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริง เช่น ชาวไร่อ้อย ศูนย์ข้าว
ชุมชน กลุ่มสตรี ประชาคมหมู่บ้าน มูลนิธิในเมือง เป็นต้น หลังจากนั้น   
ข่าวย้ายผมก็ยุติไป จนก่อนจะย้ายผมประมาณ ๒ เดือนผมขอย้ายเข้า
ส่วนกลาง เพราะอาวุโสอยู่ล าดับต้น ๆ และได้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 
ดีเด่น และอึดอัดกับบุคคลบางคนในพ้ืนที่ ปรากฏว่าในขณะนั้นเป็น
จังหวะที่รัฐบาลจัดงบประมาณพิเศษ งบประมาณเฉพาะกิจมาสนับสนุน 
เรื่ อ งกา ร ขุดแหล่ งน้ า  ซ่ึ งผมก็ ให้ พ้ืนที่ ต่ า ง ๆ เสนอขึ้ น มา เ พ่ือ            
ขอพิจารณา แต่อยู่มาวันหนึ่งประชาชนยกมาหน้าศาลากลางประมาณ 
๓๐๐ ร้อยคน โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ และสื่อโทรทัศน์ ๑ ช่อง                  
มาท าข่าว ที่ส าคัญคือ พอชาวบ้านมาถึงก็มีคนคลี่ผ้าขาวผืนยาวออกมาหน้า
ประชาชนซ่ึงมีข้อความขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่
ของจังหวัดก็บันทึกวีดิทัศน์ไว้ และรายงานผมว่าผู้ใหญ่บ้าน ๒ คนเป็น
คนน าประชาชนมา แล้วให้สื่อมวลชนที่สนิทกับกลุ่มผู้กว้างขวางท า
ข่าวออกสื่อ ผมก็ให้ฝ่ายปกครองลงไปเชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ คนมาพบ   
ที่ห้อ งท า งา น พอพบหน้ ากันผมก็บอกว่า เร าบันทึกวี ดิทั ศน์ไ ว้ว่ า
ผู้ใหญ่บ้านพาม็อบมาไล่ผม ซ่ึงผมสามารถด าเนินการทางวินัยกับผู้ใหญ่
ได้ แต่ผมอยากถามว่าในช่วงเกือบ ๒ ปีที่ผมอยู่ที่นี่ผมท าผิดอะไรตรงไหน
บ้างถึงมาไล่ผม ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองคนเงียบไปอึดใจหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้น
ไหว้ผม แล้วก็บอกว่าผมขอโทษท่าน ผมไม่ได้ต้ังใจมาไล่ท่านแต่ถูกขอให้
พาประชาชนมาขอแหล่งน้ า ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ แต่พอมาถึงก็มีคนน าผ้าขาว
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มารอก่อนแล้วและกางผ้าออกหน้าม็อบโดยเขาไม่รู้เรื่องกันมาก่อน ผมรู้
ในทันทีว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับที่ผมไปขัดประโยชน์จากการย้าย
มหาวิทยาลัย ผมจึงบอกผู้ใหญ่ว่าเม่ือผู้ใหญ่ถูกหลอกใช้มาเราลูกผู้ชาย
ด้วยกันผมก็ไม่เอาเรื่อง ก็ขอให้พาประชาชนกลับไปเสีย เรื่องก็จบลงไป
ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับผม 
 แต่คืนนั้นพอข่าวออกทางโทรทัศน์ช่องที่ มีสายสัมพันธ์
กับกลุ่มผู้กว้างขวางนั้น กระทรวงก็ตกใจตรวจสอบมาที่ผม แต่ขณะเดียวกัน
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เช่น ชมรมชาวไร่อ้อย กลุ่มสตรี กลุ่มศูนย์ข้าวชุ มชน 
กลุ่มมูลนิธิ ชมรมคนจีนในเมือง ฯลฯ ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาถามผมว่า      
ถูกรังแกแล้วใช่ไหมจะมาสนับสนุนในวันรุ่งขึ้น ชาวไร่อ้อยถึงกับถามว่าจะ
เอาถึงหนึ่งหม่ืนคนไหม ผมตอบว่าไม่ต้องเพราะว่าเขาพามาแค่สามร้อยคน 
โดยจ่ายคนละ ๕๐๐ บาท แต่ออกข่าวเป็น ๑,๐๐๐ คน เราก็มาแค่ 
๑,๐๐๐ คนก็พอ แล้วส่ือก็ไปเสนอตามที่เห็นสมควร วันรุ่งขึ้นมวลชน
หลากหลายกลุ่มก็มาเต็มหน้าศาลากลาง ข่าวก็ออกไปในคืนนั้นทาง
โทรทัศน์หลายช่อง และหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เอาไปลง เรื่องก็เกมไป 
ผมคาดว่าเขาคงไม่ยกมาใหม่ เพราะเขาต้องจ่ายหัวละ ๕๐๐ บาท         
แต่มวลชนของผมเขามากันเองด้วยใจ ผมมาตรวจสอบในภายหลังพบว่า 
พอมีข่าวว่าผมจะขอย้ายเข้ากระทรวงและข่าวบอกว่าจะได้กรมใหญ่ด้วย 
ด้วยผลงานและอาวุโสของผมก็เกิดการจับมือกันของผู้ใหญ่บางท่านที่
กระทรวงที่ไม่อยากให้ผมเข้ากับกลุ่มผู้กว้างขวางจังหวัดที่อยากจะ      
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ล้างแค้นผมอยู่แล้ว จึงสร้างเกมท าลาย Discredit ผมทางสื่ออย่าง
รวดเร็ว เพ่ือสกัดดาวรุ่งนั่นเอง  
 หลั งจ า กที่ ผม ย้ า ยอ อกมา จ า กน ครสว ร ร ค์ ก็ มี       
ควา มพยา ยา มขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี อี กครั้งหนึ่ งกรณีของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร แต่มติคณะรัฐมนตรี     
ก็ยังยืนยันเช่นเดิม หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด  ๆ
จนกลุ่มหนุ่มสาวนครสวรรค์ที่ เรียกว่า (Young Executive Leader)           
ทนไม่ไหว จึ งยกคณะไปพบกับศาสตร าจารย์  นายแพทย์ วิจาร ณ์ 
พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเล่าข้อเท็จจริงให้ทราบ  ซ่ึงปรากฏ
ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ ต่างจากที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบจากฝ่าย
บริ ห า รของมหา วิ ทยา ลั ย โดยสิ้ น เชิ ง  น ายกสภา มหา วิทย า ลั ย               
จึงนัดประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่นครสวรรค์  เพ่ือดูข้อเท็จจริง
ด้วยตน เอง  จึง มีผล ให้มี การด าเนิ นกา รเตรีย มกา ร เคลื่ อนย้ า ย
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ มายังที่ดินของทหารที่จังหวัด
ได้ขอไว้ ในยุ คที่ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ ปิ ยะสกล สกลสั ตยาทร                     
เป็นอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานกับกองทัพบกขอเพ่ิมจนได้
พ้ืนที่เป็น ๑,๑๐๐ ไร่เศษ และอยู่บน พ้ืนที่ สูง สง่า งาม ปลอดภั ย         
จากน้ าท่วม และสามารถลดการสูญเสียอันจะเกิดจากความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการหากยังอยู่เสี่ยงภัยกับน้ าท่วมในที่เดิม 
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 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  
 - เม่ือมีปัญหาใดที่มีผลกระทบในวงกว้างต้องศึกษา
ข้อมูลโดยละเอียด และประเมินก าลังของผู้เก่ียวข้องเสียก่อน  
 - พิจารณาทางออกเพ่ือเตรียมเสนอในเวลาเจรจา  
 - หารือกับผู้ที่ เก่ียวข้อง ยิ่งปัญหามีผลกระทบมาก      
ยิ่งต้องหารือให้หลากหลายกลุ่ม เพ่ือหาแนวร่วม 
 - ในเวลาเผชิญหน้า หลักปฏิบัติที่ควรกระท าคือ  
  ก. ให้ใจเย็น ให้ฝ่ายม็อบระบายเสียก่อนเพ่ือลด
ระดับความรุนแรง 
  ข. ฟังอย่างต้ังใจและจับประเด็นที่ขัดแย้งให้ได้ 
  ค. อธิบ าย ให้ เข้ าใจทั้ งข้ อมูล ข้อ เท็ จจ ริงและ       
ข้อกฎหมาย 
  ง. หาทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและในระยะยา ว      
ที่เป็นรูปธรรมพอควร  
  จ. ใช้เหตุผลและความจริงใจและให้เกียรติตลอด
ช่วงการเจรจา 
 - หากมีการวางเครือข่ายประชาชนและสื่อมวลชน        
ในรูปแบบต่าง ๆ ไว้แล้วล่วงหน้า  เรามักจะรู้ข่าวต้ังแต่ช่วงม็อบก่อตัว      
ซ่ึงสิ่งที่ควรท าในชั้นนี้คือ  
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  ก. ม็อบเกิดเพราะเหตุใดใครคือต้นเหตุ จ านวนคน
ที่พามารุนแรงเพียงใด 
  ข. แกนน าม็อบคือใคร ลูกเต้าเหล่าใคร เกรงใจใครบ้าง
ในพ้ืนที่  
  ค. ให้นายอ าเภอเข้าเจรจาเพ่ือหาทางระงับเหตุ    
โดยเชิญบุคคลตาม ก. และ ข. เข้าร่วมเจรจา  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ติดตามรายงานโดยใกล้ชิด 
  ง. หากสามารถให้ม็อบอยู่ที่อ าเภอได้ แต่ยังต้องการ
ความม่ันใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด (แล้วแต่
ความรุนแร งของม็อบ ) ควรจะไปพบที่อ าเ ภอ โดยปฏิบัติตามข้ อ     
๑, ๒, ๓ พร้อมก่อนไป  
 ๒.๑๐ ธรรมาภิบาลด้านการบริหาร 
 องค์กรใดก็ตามถ้าต้องการจะอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานความ
ศรัทธาเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าประชาชนไม่ศรัทธาผู้บริหารระดับสูงเพราะ   
ขาดคุณธรรมองค์กรก็จะอยู่ไม่ได้ จากประสบการณ์ที่เคยด ารงต าแหน่ง
ผู้วา่ราชการจังหวัดหลายจังหวัดและด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและ
รองอธิบดีกรมการปกครองพบว่ า บุคลากรส่วนหนึ่ง เป็นบุคลากร                   
ที่มีประสบการณ์การท างานเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความสามารถ แต่ขาด
ขวัญและก าลังใจในการท างาน ขาดความเชื่อม่ันในระบบการบริหาร     
งานบุคคล บางส่วนขาดจิ ตส านึกในกา รท างานบริก ารประชาชน             



- ๑๐๗ - 

 

แต่ประเด็นก็คือ ถ้าหน่วยงานจะท าให้ประชาชนศรัทธาได้ บุคลากรของ
องค์กรต้องสร้างขึ้น ผมจึงมักวางแนวทางบริหารองค์กรโดยเอาเรื่อง
ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องแรก โดยสร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหาร
บุคคล การแต่งต้ังโยกย้าย  การเลื่อนระดับ การพัฒนาข้าราชการ       
การจัดซ้ือจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณา
บ าเหน็ จควา มชอบ  ร วมทั้ง เร่ งรั ดพัฒนาข้ าร าชกา รให้มีความรู้
ความสามารถและเน้นการส่งเสริมคนดีและจัดการคนไม่ดี ด้วยวิธีการ
บริหารบุคคลแบบท้าทายโดยวิธีการส าคัญ ๆ ๔ ประการ คือ  
 (๑)  จัดท า บัญชี คน เ ก่ ง แล ะคนด้ อยป ระ สิท ธิภา พ 
จัดระบบข้าราชการดีเด่นและข้าราชการ  ที่ มีปัญหาโดยให้หน่วยงาน   
ในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมที่ดินท าการประเมิน
ข้าราชการทุกระดับ และจัดท ารายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่น
และผู้ด้อยประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม จึงให้ผู้ตรวจ
ราชการกรมและกลุ่มผู้บริหารอ่ืน ๆ ภายในกรมแยกกันตรวจสอบ      
ผลการประเมินของข้าราชการ  ในพ้ืนที่ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น       
ก็ด าเนินการกับทั้งสองบัญชีดังนี้ 
 ๑) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับสูงจะได้ขึ้น
บัญชีรายชื่อผู้ที่ มีความรู้ความสามารถ โดดเด่นในแต่ละสายงานไว้   
เพ่ือรั บกา รแต่งต้ัง เป็น คณะกรรมการ  คณะท า งาน  ในการ ระดม
ความคิดเพ่ือการพัฒนากรมที่ดินและงานต่าง ๆ ที่ มีประมาณ ๑๐๐ คน 
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นอกจ า กนี้ ร า ยชื่ อ เหล่ า นี้ ยั งน ามา พิจ า รณา ให้ เป็ นปร ะโยชน์                 
ในการโยกย้าย แต่งต้ัง และพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจ าปีด้วย 
 ๒) ข้าราชการที่ได้รับการประเมินในระดับ ต่ ามากใน
ลักษณะท่ีผู้บังคับบัญชาไม่เอาแล้ว  ทุกฝ่ายในกรมที่ดินได้แจ้งเข้ามา 
๑๓๒ คน กรมก็ได้ทบทวนโดยการตรวจสอบแล้วเหลือ ๕๖ คนที่ชัดเจน
ว่าใช่แน่ ก็ได้น าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยน า เข้าโครงการฝึกอบรม 
๑๑ วันท าการ โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา ทั้งทางด้านหมวดวิชาการ 
หมวดพฤติกรรม หมวดคุณธรรม จริยธรรม และหมวดประสบการณ์    
ในแต่ละหมวดวิชาได้ก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดไว้ชัดเจน เพ่ือให้
ส า มา รถปร ะเ มิน กา รฝึ กอบร มไ ด้  จุดเ ด่ นของ โครง การ คื อ                   
เราได้แจ้งกับผู้อบรมว่า ต้นสังกัดของเขาไม่เอาเขาแล้ว แต่กรมจะให้
โอกาสเขาแก้ไข เพราะฉะนั้นให้ ต้ังใจรับการอบรม เพ่ือจบแล้วจะให้
กลับไปที่เดิมและประเมินทุก ๓ เดือน ถ้า ๓ เดือนแรกไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน โดยท่านอาจจะเห็นว่านายเดิมมีอคติต่อคุณมาก่อน  เราจะให้
โอกาสเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนนายอีกครั้ง ถ้าประเมินครั้งที่สองไม่ผ่านอีก
ก็เริ่มเข้าสู่ เกณฑ์การพิจารณา เรื่องหย่อนสมรรถภาพซ่ึงปรากฏว่า
หลังจากการอบรมแล้วส่งตัวกลับไปที่ท างานเดิม เจ้าพนักงานที่ดินหลาย
จังหวัดได้สอบถามเข้ามาที่กองฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทั้งพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมส่วนตัว
อย่างเห็นได้ชัดเจน จนถึงกับถามมาที่หน่วยฝึกว่าเอายาอะไรให้เขากิน                   
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ผมก็ได้ให้แจ้งไปว่า ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาแล้วท่ีจะท าหน้าที่       
พ่ีเลี้ยงและผู้ฝึกสอนที่ดี โดยให้ก าลังใจ ชี้แนะ และมอบงานที่เหมาะกับเขา 
เพ่ือให้เขาคงพฤติกรรมที่ดีนั้นไว้ตลอดไป  
 (๒) การสนับสนุนคนดีคนเก่ง การคัดเลือกคนเข้ามาช่วย
ท างานน้ัน ผมยังได้ด าเนินการบางรูปแบบ    ในทุกจังหวัดและรูปแบบเฉพาะ
ในบางจังหวัด  
 ๑) ส าหรับการคัดเลือกคนเก่งในจังหวัดนครสวรรค์นั้น 
ได้ใช้วิธีจัดสรรงบประมาณผู้ว่าราชการจังหวัดให้มหาวิทยาลัยเอกชน
จัดในเรื่อง “การจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัด การวางแผนและการจัดการ
ในส านักงาน” ในลักษณะบรรยายและอภิปรายกลุ่ม โดยให้อาจารย์
ช่วยเป็นแมวมองหาผู้ มีแนวความคิดและประสบการณ์จากที่สัมมนา    
ซ่ึงจากการอบรมส่วนต่าง ๆ  ประมาณ ๒,๐๐๐ คน หาคนเก่งมาได้ประมาณ 
๒๐๐ คน ซ่ึงได้น ามาช่วยกันคิดพัฒนาจังหวัด ในอนุกรรมด้านต่าง ๆ 
และได้จัดสรรขั้นเงินเดือนพิเศษในบุคคลเหล่านี้ด้วย  
 ๒)  อีกวิธี หนึ่ งที่ผ มใช้ ใน การสนับสนุนคนดีหรื อ
ข้าราชการที่ดีที่อยู่ในชนบทคือ การรับฟังข้อมูลจากประชาคมหมู่บ้าน
โดยหลังจากประชาคมเริ่มต้ังหลักได้สัก ๓ – ๔ เดือน ผมก็ส่งค าถามไปว่า
ช่วยแจ้งผมมาหน่อย ว่าข้าราชการในระดับอ าเภอและต าบลที่ท่านรักและ
อยากให้อยู่ด้วยนาน  ๆมีชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ เรียงกันมาและข้าราชการ  
ที่ไม่อยากให้อยู่ด้วยเลยชื่ออะไรบ้าง สัก ๓ ชื่อ ประชาคมก็จะทยอยแจง้เขา้
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มาที่ตู้ ปณ. ระฆังพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้ผมสามารถมีบัญชี
ข ้า ร า ชกา รที ่ช า วบ้า น ไม่พอ ใจ เ พื่อจ ะใช้ถ ่ว ง ดุล การพิจารณา       
ความดีความชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตรงกับสายตาชาวบ้าน และ
ผมยังได้จัดขั้นเงินเดือนพิเศษให้กับข้าราชการในบัญชีของชาวบ้าน ด้วย 
โดยจัดแบ่งจากความชอบของทั้งจังหวัด  
 (๓)  การประเมินผลข้าราชการใน ๕ ระดับ ผมมีความคิด
มาตลอดเวลาว่า  เม่ือก่อนหน้า ในระบบเดิมเรามีแต่ให้ข้าราชกา ร            
มีความชอบหนึ่งขั้น หนึ่งขั้นครึ่ง หรือสองขั้น แต่ผู้บัญชาบัญชามักบ่นว่า    
มีขั้นไม่พอให้คนเก่งคนดีทั้งหลาย ผมก็มาถามตัวเองว่าแล้วท าไมเรา
ต้อง ให้ แค่  ๓ ร ะดับนี้  ถ้ าคนที่ ท า งา นสั กแ ต่ท าเช้า ชา มเย็น ชา ม    
ท าไมต้องได้หนึ่งขั้น ท าไมไม่ให้ครึ่งขั้น และคนประเภทที่สังกัดไม่เอา
เลย ไม่อยากและเบื่อมาก ก็ท าไมต้องให้ครึ่งขั้น เราสู้ เก็บขั้นเหล่านี้ไป
แบ่งให้คนดีคนเก่งไม่ดีหรือ ผมจึงได้ใช้หลักความดีความชอบเป็น ๕ ระดับ 
คือ ระดับ ๐ ขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น และ ๒ ขั้น และให้น าไปใช้
อย่างจริงจัง ในการพิจารณาบ าเหน็จ โดยขอให้ผู้บังคับบัญชาต้องกล้า
ประเมินลูกน้องตามความเป็น จริง  โดยยึ ดหลั กว่า  Reward กับ 
Punishment ต้อง แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซ่ึงหลังจ ากที่เน้นย้ า
นโยบายอันนี้ เม่ือได้ไปสู่การปฏิบัติจริงก็ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้าราชการกรมที่ดินในส่วนกลางได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นทั้งปี จ านวน ๔๖๑ คน ๑.๕ ขั้น จ านวน ๒,๔๔๑ คน 
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๑ ขั้น ๑๕๖ คน ๐.๕ ขั้น จ านวน ๕๖ คน และงดเลื่อนขั้น จ านวน ๑๐ คน 
วิธีการเดียวกันนี้ผมก็ได้น าไปใช้ที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นกัน ก็มีข้าราชการ 
ที่ผู้บังคับบัญชาเป็นคนเก่ง คนดี และกล้าประเมิน ท าให้มีข้าราชกา ร          
ที่นครสวรรค์ได้รับการประเมิน ๐ ขั้นทั้งปีเช่นกัน ผลก็คือต้องออกจาก
ราชการไป แต่ผมบอกผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ ว่า ต้องท าหลักฐานให้
ชัดเจนเพ่ือป้องกันในยามที่เขาอาจจะฟ้องศาลปกครอง  จึงขอให้
บันทึกให้ดี การมาสายหรือขาดราชการ มีการมอบงานและไม่ได้งาน
ตามก า หนด สิ่ งเหล่า นี้ ต้องบั นทึกให้ ละเอียด เพ่ือที่จะเป็ นเครื่อ ง
ป้องกันไว้แก้คดีเวลาอยู่ในศาลปกครอง  
 (๔)  การคัดเลือกคนเก่ง คนดี เข้าสู่ระบบราชการ และขึ้นสู่
ต าแหน่งบริหาร ซ่ึงผมจะพูดถึง ๒ กรณีตัวอย่าง  
 ๑) การด าเนินการสอบเข้ารับราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครสวรรค์ เม่ือผมเ ดินทางไปรับงา น             
ในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สักปร ะมาณ ๒ เดือน             
ก็มีการประกาศรับสมัครสอบข้าราชการในสายงานที่มีวุฒิปริญญาตรี    
ซ่ึงมีอัตราว่างทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ อัตรา แต่ปรากฏว่ามีผู้มาสมัคร           
ทั้งจากในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดรอบ ๆ นครสวรรค์ และที่ อ่ืน ๆ 
รวมแล้วกว่าหม่ืนคน ผมเดาได้ทันทีว่า ผู้สมัครจ านวนหนึ่งจะต้องท าทุก
วิถีทางที่จะให้สอบได้ หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นไปตามที่ผมคาด บัตรฝากมา
กันล้นหลามแต่บัตรฝากมีมากกว่าที่ผมคิดคือ มีจ านวนมากเกือบเท่ากับ
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อัตราที่ว่าง ถ้าผมให้บัตรฝากพวกนี้ไปพอสมควร  ก็จะไม่เป็นธรรมกับ
ผู้สมัครสอบจ านวนมาก ผมรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ ถ้าให้ฝ่ายหนึ่งไป   
อีกฝ่ายก็ไม่น่าจะพอใจ โดยเฉพาะในบรรยากาศการเมืองที่ ตึงเครียด
ของจังหวัด ผมเลยต้องตัดสินใจมอบให้มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงสันทัด
ในการออกข้อสอบแบบปรนัยเป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวมทั้ง
การสอบสัมภาษณ์ โดยจังหวัด ให้ข้อมูลเพียงขอบเขตความรู้ที่ ต้องการ 
แล้วให้มหาวิทยาลัยรวมคะแนนจัดล าดับมาให้จังหวัด โดยผมประกาศ    
ต่อหน้าที่ประชุมว่า จะขอท าอย่างโปร่งใส ตัวผมเองก็จะไม่ฝากใคร และ
ไม่ขอรับฝากใครทั้งสิ้น 
 เม่ือมหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งผลคะแนนมาที่ผม ผมก็
ประกาศผลสอบตามผลคะแนนทันที โดยเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องสร้าง
ความไม่พอใจให้กับเจ้าของบัตรฝากทั้งหลาย แต่ผมคิดว่า ผู้ฝา ก          
แต่ละฝ่ายจะต้องเช็คข้อมูลกันเองในภายหลังว่าเด็กของฝ่ายอ่ืนได้ไหม 
ถ้าทุกฝ่ายต่างไม่ได้เขาก็จะรู้กันเองว่า เราท าตามเนื้อผ้าจริง ๆ ก็จะท า
ได้แค่บ่นผู้ว่าราชการจังหวัดลับหลังเท่านั้น และก็ไม่มีการร้องเรียน    
การสอบครั้งนี้แต่อย่างใด และสิ่งที่ เป็นตัวชี้ความโปร่งใสชัดเจนคือ 
หนังสือขอบคุณผมลงชื่ อจา กผู้ส มัคร สอบจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ส อบไ ด้
ประมาณ ๖๐ คน ที่บรรยายว่า “ไม่กล้าคิดว่าจะสอบได้เพราะมาสอบใน
จังหวัดอ่ืนและไม่มีเส้นมีสายแต่อย่างใด ถือว่าการสอบครั้งนี้ท า กันอย่าง
โปร่งใสจริง ๆ ขอขอบพระคุณ” ซ่ึงเพียงแค่นี้ ก็สร้างความปลื้มใจ
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ให้กับผมที่ได้ให้โอกาสแก่เด็กพวกนี้ ถึงแม้จะรู้ว่าสร้างความไม่พอใจ
ให้ แ ก่เจ้ าของบั ตรฝา กจ า น วน ไ ม่น้ อย ซ่ึ งอา จ จะเป็น อุปสร รค               
ต่อการท างาน  ในอนาคตของผมก็ตาม  
 ๒) การคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าสู่ต าแหน่งบริหารของ
กรมท่ีดิน เม่ือผมได้รับการแต่งต้ังให้มาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินนั้น 
ผมได้ถือโอกาสใช้จังหวะที่ข้าราชการมาแสดงความยินดีกับผมที่จังหวัด 
โดยต้ังค าถามกับข้าราชการกรมที่ดินที่มาไว้หลายข้อ แต่สองข้อที่ส า คัญ
ก็คือ เรื่องระบบการสอบ ค าตอบของเรื่องระบบการสอบคัดเลือกนี้       
ก็ชัดเจนว่าข้าราชการรู้สึกว่าระบบการสอบคัดเลือกมักไม่ค่อยโปร่งใส    
มีเด็กผู้ใหญ่แต่ละสาย มีเด็กนักการเมืองได้เป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เงิน
ประกอบด้วยในสัดส่วนไม่น้อย ผม จึงตัดสินใจว่าจะใช้วิ ธีการสอบ
คัดเลือกแทนการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  แต่ผมก็ได้ใช้วิธีโยน
ก้อนหินถามทางโดยประกาศแนวความคิดนี้    ในการสัมมนาผู้บริหาร
ประจ าปีของกรมที่จัดโดยอธิบดีที่ก าลังจะเกษียณ และมีอดีตอธิบดี                  
๒ ท่าน และอธิบดีในอนาคตคือผมร่วมด้วย เม่ือผมประกาศแนวคิดนี้ไป 
อดีตอธิบดีท่านหนึ่งซ่ึงเคยจัดในลักษณะนี้รีบบอกว่าให้ระวังข้อสอบจะรั่ว 
เพราะเคยท ามาแล้ว เพราะฉะนั้นผมจึงคิดในใจว่าผมจะท าให้ไม่รั่ว และ
เม่ือเข้ารับต าแหน่งแล้ว ก็มีข้าราชการอาวุโสบ่นว่าถ้าสอบความรู้ทาง
วิชาการแบบนี้คนแก่จะสู้ เด็ก ๆ ไม่ได้  ผมเลยตอบว่าผมมีวิธีที่จะให้
คะแนนที่คนแก่ก็จะมีแต้มต่อด้านอาวุโสด้วย ผมจึงต้องปรับปรุงระบบให้
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ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการจากคน
นอกในสายอาจารย์จาก ๓ มหาวิทยาลัยและจากส านักงาน ก.พ.   
เข้ามาร่วมด้วยเป็นครั้งแรกของกรมท่ีดิน และวางแนวทางในคัดเลือก
ขึ้นใหม่ โดยวิธีการเข้มขึ้น ได้แก่ สอบข้อเขียน จัดท าผลงาน น าเสนอ
ผลงานวิสัยทัศน์โดยพาวเวอร์พอยนต์ สอบสัมภาษณ์และประเมินคนละ                
๓ บุ คคล  โดยถือ เ ป็นการ เอกซ เร ย์ ตัว บุคคลท้ังทาง วิ ช าการ 
ประสบการณ์ ประวัติการท างานและความอาวุโสในระบบราชการ 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ สอบข้อเขียน ๓๐ คะแนน  
 - ผมรู้อยู่แล้วว่า ข้าราชการกรมที่ดินจะมีสาย มีพวก 
มีกลุ่มอยู่มาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อสอบจะรั่วก็เกิดจากการมีสาย                 
มีลูกน้อง มีนาย ตรงนี้แหละผมก็ออกข้อสอบโดยจะต้องให้ไม่มีโอกาส
ท่ีจะไปบอกได้ การออกข้อสอบของผมจึงได้แต่งต้ังเป็นกรรมการออก
ข้อสอบ โดยคัดเลื อกข้ารา ชการที่มีผลงานและมีประวั ติดีจ านวน                
๑๐ คน เป็นการลับและไม่รู้ล่วงหน้า เม่ือมีค าสั่งแล้วผมได้เชิญให้มาร่วม
ออกข้อสอบโดยไม่แจ้งว่าเชิญมาออกข้อสอบ แต่เป็นการแจ้งให้มา
รับประทานอาหารเย็นกับอธิบดีที่ห้องประชุมกรม ก่อนล่วงหน้าวันสอบ 
๑ วัน ก าหนดให้ออกข้อสอบคนละ ๕ ข้อ และปิดผนึกพร้อมลงลายชื่อ
ก ากับ ส่งให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา  และเรียบเรียงใหม่ในเวลา 
๑ ชั่วโมงก่อนการสอบในวันรุ่งขึ้น เรียบเรียงใหม่ทั้งหมด ๑๐ คน ๆ 
ละ ๕ ข้อ ก็เป็น ๕๐ ข้อ กรรมการจะมาเรียบเรียงใหม่ให้เหลือ ๒ ข้อ 
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เป็นสายทะเบียน ๑ ข้อ สายงานช่าง ๑ ข้อ ซ่ึงวิธีนี้ เป็นวิธีที่ป้องกัน
ไม่ให้ข้อสอบรั่วได้หรือถ้าหลุดไปได้ก็เป็นส่วนเดียวของบางคนที่ออก แต่
เม่ือรวมกันเข้าไปแล้วจะท าให้ไม่มีประโยชน์มากนัก และผมได้ประกาศ
หน้าห้องสอบแล้วด้วยว่า ให้ตอบว่าจะน าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติจริง
อย่างไร ย้ าขอไม่ให้ตอบเฉพาะวิชาการล้วน ๆ  เพราะไม่มั่นใจว่าท่านจะ
น าไปใช้อย่างไร  
 - การตร วจ กระดา ษค าตอบ  กร รมกา รผู้ ตร วจ 
ประกอบทั้งอาจารย์จากภายนอกและข้าราชการภายในซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ในด้านความรู้ ประสบการณ์และซ่ือสัตย์  
 - สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน  
   (๑) ให้คะแนนตามเอกสารผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่นและข้อเสนอวิสัยทัศน์ ๒๕ คะแนน กรรมการผู้พิจารณาให้คะแนน 
จ านวน ๖ คน ซ่ึงประกอบด้วย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนจาก
ส านักงาน ก.พ. และข้าราชการกรมที่ดิน โดยข้าราชการจากกรมท่ีดินท่ี
มีอยู่น้ันรวมกันเป็นเสียงข้างน้อย  พิจารณาให้คะแนนจากเนื้อหา      
ในเอกสาร 
   (๒) การให้คะแนนน าเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่น
และข้อเสนอวิสัยทัศน์ในรูปแบบพาวเวอร์พอยต์ ๑๕ คะแนน ซ่ึงตรงนี้
ประสงค์จะตรวจสอบว่า เอกสารท่ีท ามาน้ัน ผู้สอบรู้ เรื่องเองบ้างไหม        
หรือให้คนอ่ืนท าให้ทั้งหมด จากการตรวจให้เสนอพาวเวอร์พอย ต์และ
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ซักถามแล้ว กรรมการก็จะให้คะแนนตรงนี้และสามารถจะกลับไปปรับ
คะแนนในเอกสารท่ีให้ไปก่อนหน้าน้ีได้ เมื่อพบว่าไม่มีความรู้ เลยในส่ิง
ท่ีส่งมา  
   (๓) การประเมิน คุณลักษณะของบุ คคล ๓๐ 
คะแนน โดยยึดการครองต าแหน่งระดับ ๗   ๑๐ คะแนน การประเมินจาก
ผู้บริหารระดับสูง ๒๐ คะแนน  
 ผลการสอบนี้ปรากฏว่า ข้าราชการท่ีมีผลงานแต่
ไม่ใช่เด็กนายและข้าราชการอาวุโสท่ีมีผลงานดีเด่น ผลงานดีเป็นท่ี
ยอมรับ ผ่านการสอบได้เป็นจ านวนมาก และได้ผู้บริหารที่เป็นที่ พ่ึงพา
ของผูใ้ต้ผู้บังคับบัญชาได้ ซ่ึงเป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทให้ส่งเสริม
คนดีได้ขึ้นปกครองบ้านเมือง วิธีการคัดเลือกนี้ทราบว่า ผู้แทนส านักงาน 
ก.พ. (นางบุษบา ไกรวิเชี ยร) ซ่ึงภายหลังไ ด้ด ารงต าแหน่งรอง
เลขา ธิการ  ก.พ . ไ ด้เอ่ยชมเชยว่าส่วนราชการอ่ืนน่าจะยึดเป็น
แบบอย่างได้  ซ่ึงกรมที่ดินได้เขียนระบบทั้งหมดเป็นลักษณะ Best 
Practice ส่งส านักงาน ก.พ. ด้วย  
 (๕)  การแก้ ปัญหากรณีการ จัดซ้ือ เครื่ อง  GPS ข อง     
กรมท่ีดิน ก่อนที่ผมจะมารับต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ผมได้เรียนแล้วว่า 
ผมได้ต้ังค าถามไว้ถามชาวกรมที่ดินที่มาแสดงความยินดีกับผมเม่ือ           
มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ไปนั่งกรมที่ดิน สิ่งที่ผมได้รับการร้องเรียนนอกจาก
เรื่องสอบที่ผมได้พูดก่อนหน้านี้แล้ว ก็มีเรื่องเครื่องค่าพิกัดด้วยสัญญาณ
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ดาวเทียม หรือเรียกว่าเครื่อง GPS ซ่ึงใช้ในการรังวัดของเจ้าหน้าที่ที่ ดิน 
มีปัญหามากเนื่องจากกล้องคุณภาพไม่ดี เสียบ่อยและรับสัญญาณไม่ได้
ตามที่ก าหนดคุณสมบัติ ไว้ ผมก็รับปัญหานี้ ไว้  และเ ม่ือผมมารั บ
ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินก็ได้สอบถามจากส านักกองที่เก่ียวข้องกับ     
การใช้เครื่องนี้ ก็ปรากฏว่า ข้อมูลยืนยันตรงกัน ผมก็ถามว่าแล้วกล้อง                 
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใช้มาต้ังแต่เม่ือไร ก็ปรากฏว่ามาในช่วงก่อนหน้าที่ผมจะมา
รับต าแหน่ง ๓ – ๔ ปี ผมก็ถามว่าแล้วเดิมใช้กล้องอะไร เขาบอกใช้
กล้องของประเทศในยุโรปซ่ึงคุณภาพดีกว่า  และใช้กันมานานแล้ว 
หลังจากนั้นไม่นานก็เป็นเวลาที่กรมจะต้องจัดซ้ือในปี ๒๕๔๙ เครื่องค่า
พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมนี้ จ านวน ๒๗ เครื่อง ด้วยวงเงินงบประมาณ 
๕๖ ล้านบาท ผมได้รับทราบปัญหาก่อนหน้านี้ และได้ประกาศในที่ประชุมกรมแล้วว่า
ขอให้ ซ้ือเครื่องนี้อย่างโปร่งใส เพราะว่าผมได้รับค าบ่นจากผู้ใช้มามา ก 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบทั่วกันว่า  เรื่องนี้ผมยืนยันเจตนาของผม และ
ผมก็ได้ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ก็ปรากฏว่า มีรายงานของ     
คณะผู้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ RTKGPS คือเครื่องนี้   
ที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้รายงานว่า 
เจ้าหน้าที่รังวัดประสบปัญหาการใช้งานเครื่อง GPS เช่น ส่งสัญญาณวิทยุ
ไม่ได้ รับสัญญาณดาวเทียมได้ขาด ๆ  หาย ๆ ท าให้ท างานได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของส านักเทคโนโลยีท าแผนที่และในอดีตกรมเคยซ้ือกล้องยี่ห้อ      
ข และ ค จากประเทศในยุโรป ซ่ึงคุณภาพดีกว่ากล้อง ก ที่ปัจจุบันซ้ือใช้กันอยู่   
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ผมก็มาตรวจสอบต่อมาอีกว่า แล้วเป็นไปได้อย่างไรที่ เราเปลี่ยนมาใช้
ยี่ห้อใหม่ซ่ึงคุณภาพด้อยกว่า ก็มาดูคณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ซ่ึงท าหน้าที่มา ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ คือแต่งต้ังมา
ต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ ปรากฏว่ากรรมการชุดนี้ท าหน้าที่ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ทุกเรื่อง ต้ังแต่ซ้ือวิทยุ จนถึงซ้ือแทรกเตอร์  แค่นี้ ก็
คงจะรู้แล้วว่า ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า กรรมการแต่ละคนหรือ สองสามคน
ก็จะรู้เฉพาะเรื่องหนึ่ง อีกสองสามคนอาจจะรู้อีกเรื่องหนึ่ง กรรมการชุด
นี้ต้ังไว้หลายคน แล้วก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่มีผู้ มีความรู้ เก่ียวข้องกับ
กล้อง GPS เข้าไปร่วมด้วย ผมจึงได้แต่งต้ังโดยเรียนเชิญ อาจารย์ชู
เกียรติ วิเชียรเจริญ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมส ารวจ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย ซ่ึงอาจารย์ชูเกียรติได้ให้ข้อเสนอแนะที่ส า คัญว่า เสาอากาศของ
เครื่องรับสัญญาณ RTK Base Station ควรใช้แบบเสาอากาศภายนอก 
เพ่ือจะได้ไม่ต้องน าตัวเครื่องไปวางตากแดดอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะท าให้
เ ค รื่ อ ง มี อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น สั้ น ล ง  อ า จ า ร ย์ ชู เ กี ย ร ติ ก็ ยั ง 
เสนอแนะอีกว่า เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม RTK Rover 
Station ควร ใช้ เส า แบบ เสา อากา ศภา ยนอก เพ่ือควา มสะดวก                       
ในการเคลื่อนย้าย เนื่องจากในการใช้งานต้องวางไว้ บนเสา และต้อง
เคลื่อนย้ายตลอดเวลา หากใช้ อุปกร ณ์ที่ มีเครื่องรั บ สัญญาณและ         
เส า อ า กา ศเป็ น ชิ้ น เ ดีย ว กันจ ะมีน้ า หนั กมา ก และ เป็ น ภา ร ะ                          
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ในการเคลื่อนย้ายเม่ืออาจารย์ชูเกียรติได้เสนอแบบนี้ ในคณะกรรมการ   
ชุดเดิมที่เขา ต้ังกันมา ปรากฏว่ากรรมการผู้ใหญ่บางท่านก็คัดค้าน      
เห็นแย้ง ทั้งในแง่คุณลักษณะเฉพาะและเห็นว่า ยี่ห้อที่ตามคุณลักษณะ
เฉพาะใหม่ราคาจะสูงกว่างบประมาณ คงท าไม่ได้ กรรมการท่านอ่ืน   
ที่ไม่มีความรู้ก็พลอยเห็นด้วยกับกรรมการที่แย้งไปด้วย ผมจึงหาวิธี
แก้ปัญหาคือ  
 ๑) ขอให้อาจารย์ชูเกียรติบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 ๒)  ขอแต่งต้ัง คณะกรรมการ พิจารณาก าหนด  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดใหม่ โดยได้ยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิม
ที่แ ต่ งต้ั ง ในปี  ๒๕๔๗ เนื่ องจ า กปก ติจ ะไ ม่ค่อยเห็ น กา รแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการแบบนี้คือ ชุดเดียวซ้ือทุกอย่าง ผมจึงให้แต่งต้ังตามระบบ
ท่ีใช้ กันอยู่ ทุกกรม คือ  ให้ไ ด้มีกรรมการที่มีความรู้ คว ามช า นา ญ            
ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เป็นรายครุภัณฑ์ไป โดยในกรณี
ของเครื่อง GPS นี้จะมีอาจารย์ชูเกียรติร่วมเป็นกรรมการ ด้วย และให้
ก าหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือ GPS  แบบจลน์   
 ๓) และแต่งต้ั งคณะกรรมการชุ ดเ ดีย วกันนี้  เพ่ือ
ก า หนดขอบ เขตงา นหรื อ TOR และร่ า งเอกสารประกวดรา คา        
และร่างประกาศเชิญชวนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย        
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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 ๔) อนุมัติคุณสมบัติของกล้อง GPS ตามที่คณะกรรมการ
ร่างขอบเขตงานได้ก าหนดและประกาศ ในเว็บไซต์เม่ือวันที่ ๗ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ซ่ึงปรากฏว่ามีบริษัท   
๒ แห่ง คัดค้านคุณสมบัติครุภัณฑ์ที่คณะกร รมกา รก า หนด ผลกา ร
พิจารณาปรากฏว่า คณะกรรมการยืนยันตาม TOR เดิม เพ่ือให้ได้
กล้องคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน  
 ๕) ผมได้ เชิญผู้ที่มา ซ้ือซองทั้ งหมด แล ะประกา ศ     
ต่อหน้าข้าราชการและผู้ที่มา ซ้ือซองทั้งหมด ให้ทราบว่า ง าน นี้ไม ่มี     
การช่วยเหลือ ไม่มีนอกมีในท้ังส้ิน ขอให้ประกวดราคาโดยสู้กัน
ให้เต็มท่ี เ พื่อ ให้ได้ร า คา ที ่ดีที ่ส ุด โดยมีคุณภาพตามที่เราก าหนด      
ใน คุณลั กษณะเฉพา ะ เ พ่ือ ให้ ควา ม ม่ัน ใจ กับผู้ ซ้ื อซองทุ ก ท่ า น            
ว่าไม่ต้องเป็นห่วงใด ๆ เรื่องการที่จะมีผู้ใหญ่ไปช่วยใคร บริษัทไหน  
 ผลของการด าเนินการในท้ายที่สุด กรมท่ีดินสามารถ
ด าเ นินการจัดซ้ือกล้อง  GPS ย่ีห้อ ข  โดยวิธี  E-auction ซ่ึง มี
คุณภาพสูงกว่าย่ีห้อ ก ซ่ึงเป็นย่ีห้อท่ีกรมท่ีดินมีไว้ใช้งานก่อนหน้าน้ี 
จ านวน ๒๗ เครื่อง    ในราคา ๔๕,๙๐๐ ,๐๐๐ บาทเศษ จากวงเงิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ ๕๖ ล้านบาท ท าให้กรมที่ ดินสามารถประหยัด
งบประมาณจ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๖ 
ของยอดเงินงบประมาณ นอกเหนือจากการประหยัดงบประมาณแล้ว 
การด าเนิน งานอย่างโปร่งใส เน้นการมีส่ว นร่วมของผู้ ที่ เก่ียวข้อ ง       
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และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท าให้กรมที่ ดินได้กล้อง GPS       
ที่ มีคุณภาพสูงไว้ใ ช้งาน ซ่ึงกว่าจะส าเร็จได้ใช้เวลาร่วม ๘ เดือน         
ในการเป ล่ียนแปลง  (Change Management) แบบไม่ เกรง ใ จ     
คนเก่าแต่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส า คัญ และเท่าที่ผมตรวจสอบดู
แล้วจนถึงวันนี้ทราบว่ากรมที่ดินก็ยังคงซ้ือยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงลักษณะนี้ใช้อยู่ 
 ๒.๑๑ การท างานอย่างมีระบบ อดีต ปัจจุบันและอนาคต  
 การท างานให้เกิดความส าเร็จและมีความย่ังยืนได้น้ัน 
ต้องสร้างระบบขึ้นมา มิใช่ทุกอย่างฝากไว้กับผู้น าคนเดียว ต่อให้ผู้น า ดี
และเก่งอย่ างไร เก่ง เพียงใด พอย้ายไปสิ่งที่ท าอยู่ ก็ไม่ มีใครท าต่อ        
และกระทรวงมหาดไทย  ก็ถูกบ่นจากประชาชนก็เรื่องนี้  คือของดี ๆ        
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึงท าไว้ คนใหม่มาไม่ท าต่อ  กระทรวงก็ท า
อะไรไม่ได้ เพราะไม่ได้สร้างระบบขึ้นมารองรับ ผมจะขอพูดถึงเรื่องนี้ใน 
๒ มิติ คือ มิติเม่ือเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและเม่ือเป็นปลัดกระทรวง
มหาดไทย ซ่ึงได้มีโอกาสชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่าราชจังหวัดทั้งหลายไว้ว่า
จะสร้างระบบอะไรขึ้นมาบ้าง แม้จะไม่มีโอกาสท าเนื่องจากระยะเวลาที่
อยู่สั้นเกินกว่าจะท าได้ เพราะการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองในข้อหา
สั่งผมซ้ายหันขวาหันไม่ได้ ผมจึงอยากฝากสิ่งที่ผมประกาศไว้หลาย ๆ 
ข้อเป็นแนวคิดให้แก่นักปกครองรุ่นต่อไปลองพิจารณาดู  
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 (๑) การจัดระบบบริหารงานเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
 นอกเหนือจากระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เช่น 
ระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ร ูปประชา คมห มู่บ ้า น  ร ะบบ
กา รป้อ งกัน และปร า บปร า มยา เสพติด  ร ะบบกา รแก้ป ัญห า    
ความยากจนและการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น สิ่งที่ส า คัญคือการบริหาร
และวางระบบการท างาน ซ่ึงมีระบบงานที่เก่ียวข้องดังนี้  
 ๑) ยุทธศาสตร์ ผู้ เขี ยน ได้เริ่มฟังจา กข้า ราชกา ร          
ที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชนหลัก ๆ ของจังหวัด มูลนิธิ -สมาคมเพ่ือสังคม 
ประธานกลุ่มอาชีพหลัก ๆ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
NGO หลัก ๆ กลุ่มสตรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยผู้เขียนได้เชิญมาสัมมนาในเดือนสิงหาคม ก่อนวันเข้ารับต าแหน่ง 
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) ตามนโยบายรัฐบาลสมัยนั้ น ที่ก าหนดให้ ผู้ได้รั บ        
การโยกย้ายไปหาข้อมูลล่วงหน้าเพ่ือหาแนวทางการท างานก่อนเข้ารั บ
ต าแหน่ง ผู้เขียนจึงได้ไปศึกษาข้อมูลล่วงหน้าจากแผนพัฒนาจังหวัด            
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด และศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งช าติ และการ ศึกษาต่าง ๆ ที่ เก่ี ยวข้ องกับจังหวั ด
นครสวรรค์ และได้แจ้งให้จังหวัดเชิญบุคคลท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น
มาสัมมนา โดยแบ่งหัวข้อการสัมมนาไปตามสาขา อันประกอบด้วย 
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสงบ
เรียบร้อย และให้สถาบันราชภั ฏจัดวิทยากรกระบวนการมา เป็ น



- ๑๒๓ - 

 

ผู้ด าเนินการสัมมนาในแต่ละกลุ่มย่อย โดยก าหนดขั้นตอนการสัมมนา
เป็นดังนี้ 
  - หนึ่ งชั่ วโมงแรก เป็ นการพบปะของผู้ ว่าราชการ
จังหวัดคนใหม่ฟังปัญหาด้านต่าง  ๆโดยรวมจากเวทีใหญ่  
  - แบ่ งกลุ่ม ชั่ว โมงหลั งจ ากนั้ นถึ ง ๑๕.๐๐ น .            
จะแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น ๔ สาขาตามที่ผมจัดไว้แล้ว เพ่ือให้อภิปรายปัญหา
และแนวทางแก้ไขที่เขาเห็น หลังจากนั้น  เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.        
ให้เสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่มและอภิปรายอีกครั้งในเวทีใหญ่ 
ผมได้แจ้งต่อท่ีประชุมในหน่ึงชั่ว โมงแรกของท่ีประชุมว่าผมไม่ มี
นโยบายเฉพาะของผม แต่นโยบายในขณะน้ีของผมคือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่าน
ท้ังหลายอยากให้ผมมาช่วยพัฒนาบ้านของท่าน จึงขอฟังปัญหาโดยรวม
ก่อน และหลังจากนี้ก็ขอให้ไปถกกันในรายละเอียด และมาคุยสรุปกัน       
ในตอนเย็นอีกรอบหนึ่ง 
  ผลจา กการสัมมนาวั นนั้ น ผม ได้กรอบข้อมู ล
ปัญหาของประช าชน  ข้อ คิดเ ห็นในการแก้ปัญหา ท่ีผม ได้น าม า
ประกอบในการท ายุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป  
 เม่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์เสร็จแล้วและผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว ผมได้เชิญตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้ าน มวลชน และอง ค์กรต่าง ๆ  มาประชุ มกันอีก       
รอบหนึ่ง ประมาณ ๔๐๐ กว่าคนจากทุกพ้ืนที่ เพ่ือรับรองและรับทราบ
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ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของจังหวัดบ้าง ก่อนที่จะน าเสนอ
รั ฐบา ล  โด ยผ่ า นคณะ กร ร มกา ร กลั่ น กรอง ยุ ทธ ศา สต ร์ ขอ ง
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงในการพิจารณานั้น จังหวัดนครสวรรค์ไม่ถูก ขอให้
แก้ไขยุทธศาสตร์แต่อย่างใด และเม่ือบริห ารงา นในร ะบบจังหวั ด   
แบบบู รณาการครบ ๑ ปี  ผมก็ ได้รับรางวั ล ผู้ว่ าราชการจังหวั ด        
แบบบูรณาการดีเด่น และได้รับทุนเพ่ือไปเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ยังต่างประเทศ 
ซ่ึงผู้ เขี ยนได้ เลื อกเพ่ือไปอบรมท่ีมหาวิทยา ลัยฮาร์ วาร์ด  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปร่วมหลักสูตร Senior 
Managers in Government หรือจ ะเรียกภา ษาไทยก็คือ ผู้บริหา ร
ระดับสูงของรัฐบาล  
 ๒) ระบบการบริหารงานจังหวัด เม่ือได้ท าเค้าโครง
ของยุทธศาสตร์จากภาคส่วนต่าง  ๆแล้ว รัฐบาลก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัด
เอาแต่ยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ซ่ึงผมได้น าภาคีต่าง ๆ มาร่วมถึง ๘ ภาคี
ด้วยกัน คือ  
   ๑. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ส า คัญหลัก ๆ 
และหัวหน้าส่วนที่เก่ียวเนื่องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในเรื่องที่จะผลักดัน
เท่านั้น  
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   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจะเอานายก 
อบจ. ๑ คน และนายกเทศมนตรีที่ใหญ่ที่สุดเป็นตัวแทนท้องถิ่นคนใด   
คนหนึ่งก็ได้ หรือทั้งสองคนก็ได้ หรืออาจจะเอาตัวแทน อบต. อีก ๑ คนก็ได้ 
   ๓. ภ าคเอกชนที่ เป็นองค์กร  เช่น  หอการค้า     
สภาอุตสาหกรรม ในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ หากมีกลุ่มอาชีพใหญ่ ๆ เช่น 
กลุ่มชาวไร่อ้อยใหญ่ก็ให้เชิญมาร่วม ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์มีชมรม
โรงสีซ่ึงใหญ่มากผมก็ได้น าเข้ามาในภาคีที่ ๓ นี้ 
   ๔. ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นคนที่เก่งเฉพาะตัว เช่น 
ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ ซ่ึงใหญ่เป็น
อันดับต้น ๆ ของภาคเหนือ และอาจารย์ที่ เก่ งทางการบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 
   ๕. สถา บั นวิ ช า กา ร  อันนี้ เป็ น รา ยสถา บั น        
ซ่ึงอาจจะเชิญอธิการบดีเข้ามา จังหวัดนครสวรรค์ มี ๗ แห่ง ก็เชิญ              
เข้ามา ๒ แห่ง 
   ๖. NGO ในจั งหวั ด  ก็ เลือกเอาท่ี เ ป็น  NGO    
หลัก ๆ เข้ามาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ผมไม่เคยมีปัญหากับ NGO 
จังหวัด มีแต่จะมาร่วมกันท างานกับผมได้เป็นอย่างดี  
   ๗. กลุ่มนักธุรกิจหนุ่มสาวทีช่่วยพ่อแม่ท ากิจการอยู่ 
ผมน ามาร่วมทีมกันพัฒนาจังหวัด ใน ก.บ.จ. นี้  ซ่ึงกลุ่มหนุ่มสาวนี้      
ทางส านักงาน ก.พ. ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และได้เชิญไปบรรยายด้วย  
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   ๘. ปราชญ์ชาวบ้าน ผมคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน
ทั้งจังหวัดมา ๕๐๐ คน ดังได้กล่าวมาแล้ว ประธานของปราชญ์ชาวบ้าน 
ซ่ึงเลือกต้ังกันมา ผมเอามาอยู่ใน กบจ. เพ่ือมาพูดแทนชาวบ้าน เพ่ือเอาไว้
คอยถ่ วงดุล หรือ ให้ ข้อ คิด เห็ นเวลาที่ ส่วนร าชกา รที่ ท า โครงกา ร              
ที่ เ ก่ีย ว กับชาวบ้ าน เน้น เฉพาะเกษตรและของพาณิชย์ จ ะถา ม       
ความคิดเห็นชาวบ้านผ่านปราชญ์คนนี้ ว่าอย่างนี้ควรจะท าได้หรือไม่ได้ 
   ซ่ึงผมทราบเป็นการภายในจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ว่า จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดท่ีมีภาคีมาร่วมใน ก.บ.จ. มากท่ีสุด 
และมีจ านวนครั้งของการประชุม ก.บ.จ. มากท่ีสุด คือ เกือบทุกสัปดาห์ 
โดยที่การประชุมต้องถี่มากเพราะเหตุว่า การท างานตามยุทธศาสตร์
และประเด็นยุทธศาสตร์น้ันจะก าหนดให้เป็นระบบ Matrix คือ
ให้เจ้าภาพที่เป็นเจ้าของเนื้องานมากที่สุด เป็นทั้งประธานและเลขานุการ 
และให้ส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องและตัวแทนภาคเอกชนคนหนุ่มคนสาว 
และตัวแทนกลุ่มมวลชนอ่ืน ๆ ไปร่วมกันอยู่ในคณะท างานที่เป็นเจ้าภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละเรื่อง ไปช่วยกันคิดในคณะท างานนี้ให้ส าเร็จ 
และให้น าเสนอความคิดเห็นน้ีต่อคณะกรรมการ ก .บ.จ. โดยตรง                    
ไม่ต้องผ่านสายการบัง คับบัญชาปกติ เร าจึงต้องใช้ การประชุ ม                    
ทุกอาทิตย์ ซ่ึงจะท าให้งานออกเร็วมาก  มากกว่าปกติที่ เขาท ากัน 
เพราะว่าถ้าขืนไม่ท าเช่นนี้ รอให้คณะท างานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เสนอผ่านสายการบังคับบัญชา คือ สายหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผ่าน
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รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงจะท าให้งานทั้งหมดไปติดช้าอยู่ เพราะฉะนั้น
การใช้วิธีนี้จึงจ าเป็นต้องประชุมทุกอาทิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด                 
ก็นั่งอยู่ หัวหน้าส่วนราชการก็นั่งอยู่หมด ใครมีความเห็นอะไรก็เสนอกัน
ให้จบในที่ประชุม แล้วไปเสนอเรื่องได้เลยให้จบ เพราะฉะนั้น ลักษณะ
อย่างนี้  จึงเป็นการเปล่ียนระบบการท างานตามสายการบังคับบัญชาท่ีเคย
ท ากันอยู่  
 ๓) การริเริ่มจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ
แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เนื่องจากนโยบายรัฐบาลต้องการให้จังหวัด
เป็น เจ้า ภาพในระดับ พ้ืนที่ ( Area Approach) และมีองค์กรร ะดับ
จังหวัดคือ คณะกรรมการ ก.บ.จ. แล้ว แต่การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีองค์กรในพ้ืนที่รองรับการบูรณาการ    
การท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย แต่ไม่มีก าหนดไว้ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี จังหวัดนครสวรรค์จึงริเริ่มให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ก.บ.อ. หรือคณะกรรมการบูรณาการระดับอ าเภอเป็นจังหวัดแรก
ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๔๘ โดยนายอ าเภอเป็นประธาน และคณะกรรมการ         
มีองค์ประกอบและหน้าที่คล้ายคลึงกับ ก .บ.จ. ด้วย และผู้ เขียนได้
น าเสนอแนวคิดนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นผลให้มีการก าหนดเพ่ิมเติมไว้
ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา  
  การจั ดต้ั ง ก.บ.อ. ในครั้ งนี้ นั้นเพ่ือให้ นายอ าเภอ
สามารถท างานได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ จึงได้มีการพัฒนาและให้ความรู้แก่
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นายอ าเภอ พร้อมทั้งมอบอ านาจและการสั่งการในการอ านวยการที่
ส าคัญ ๆ คือ 
  ๑. การมอบหมายให้อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ รับผิดชอบ
โครงการที่เสนอของบประมาณตามที่ ก.บ.จ. อนุมัติ  
  ๒. การมอบอ านาจในการบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติหรือจากสาธารณภัยในวงเงิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงระเบียบก าหนดไว้อย่างน้อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓. การมอบอ านาจในด้านพัสดุ ในด้านการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
    นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบูรณาการระดับจังหวัด
กับอ าเภอ โดยก าหนดให้ส่วนราชการ  ในระดับจังหวัดที่ไม่มีหน่วยงาน      
ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับอ าเภอ 
ซ่ึงมีกิจกรรม  ที่ประสานงานนับต้ังแต่การมีโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่
อ าเภอ รวมทั้งการรายงานผลและปัญหาต่ออ าเภอและก่ิงอ าเภอด้วย  
 ๔) การมอบอ านาจให้รองว่าราชการจังหวัดแบบ   
๓ มิติ ในระบบ Matrix เพ่ือให้การผลักดันยุทธศาสตร์และภารกิจปกติ
สามารถผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ในทุกพ้ืนที่จังหวัด ผมจึงได้
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แบ่งหน้าที่ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมอ าเภอและการตัดสินใจ
ดังนี้  
  ๑. แบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ีหรือฟังชั่น โดยก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นรายหน่วยงาน ในสายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
  ๒. แบ่ ง ตามภ าร กิ จ  (Agenda) คื อแ บ่ งตา ม            
ความรับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ที่จังหวัดก าหนดไว้  รวม ๑๘ ยุทธศาสตร์  
  ๓. แบ่ง ตาม พ้ืน ท่ี  (Area) โ ดยก า หนด พ้ืน ที่             
ที่รับผิดชอบและก ากับดูแลในแต่ละโซนโดยในแต่ละโซน (๕ อ าเภอ) 
ภายใต้ความรับผิดชอบของรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องบูรณาการ
ภารกิจต่าง ๆ ลงในพ้ืนที่ตรงนี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้ด้วย 
   รูปธรรมจากการจัดระบบแบบนี้จะท าให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถรู้ทุกยุทธศาสตร์ จากท่ีประชุม กบจ. และรู้ ลึก
ในยุทธศาสตร์ท่ีได้รับมอบ และรับผิดชอบ ก ากับ ทุกยุทธศาสตร์ลงสู่
การปฏิบัติ ในทุกพ้ืนท่ีอ าเภอในความรับผิดชอบด้วย 
   นอกจากนี้ ผมยังได้มอบอ านาจในเรื่องการพัสดุ
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ดังนี้  
   ๑. เ พ่ือ ให้ ก า รบ ริ ห า ร ง า นด า เนิ น ไป ด้ว ย             
อย่างรวดเร็ว ผมได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเต็มวงเงิน    
ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ  ผมมีเง่ือนไขเพียงขอให้ด าเนินการ   
ตามระเบียบกฎหมาย หากมีการร้องเรียนขึ้นมาผมไม่สามารถช่วยได้  
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   ๒. มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   จากการที่ผมได้ผลักดันให้มีการท างานกันอย่าง
จริงจังทั้งในระดับจังหวัด คือ ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดและ
นายอ าเภอ ปรากฏว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงย้ายจากนครสวรรค์     
และไปขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อ่ืนได้กลับมาบอกว่า ทุกอย่างที่ท า กัน    
ที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านได้น าไปใช้หมด นายอ าเภอที่ย้ายไปเป็ น
นายอ าเภอเมืองที่จังหวัดนครปฐม ก็โทรกลับมาบอกว่าความที่ถูกเค่ียว
ไว้เยอะที่นครสวรรค์ เม่ือไปอยู่ที่นครปฐมกลายเป็นคนเก่งที่สุดในหมู่
นายอ าเภอที่รู้เรื่องยุทธศาสตร์ สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า เม่ือคนที่เขาท างาน
หนักอยู่กับผมเม่ือย้ายออกจากผมไปเขาจะรู้ เองว่าการท า งา นหนัก
อย่างนี้ท าให้เขาจะไปเก่งในที่ อ่ืน ๆ จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาด้วย
ในการท างานไปข้างหน้า 
 ๕) การผนึกก าลังภาคเอกชนหนุ่มสาวมาร่วมกันพัฒนา 
  ผมได้ดึงพลังของคนหนุ่มสาวท่ีมีความรู้ เพ่ือมาร่วม    
ในการพัฒนาจังหวัดที่ เป็นรูปธรรม ก็คือที่สกลนครและที่นครสวรร ค์ 
เรียกว่า กลุ่ม Young Community Leader (YCL) หรือกลุ่มผู้น า
ชุมชน รุ่นหนุ่มสาว ด้วยแนวคิดที่ว่ากลุ่มคนอัจฉริยะนี้ มีอยู่ทุกจังหวัด 
ซ่ึงมักเป็นรุ่นลูกของผู้ประกอบกิจการในจังหวัด  และยังเป็นรุ่นที่ไฟแรง 
มีความรู้ในหลายสาขา และอยากเห็นบ้านเมืองของเขาเจริญ หากน า
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มา ร่วมพัฒนาบ้ าน เมืองเขา เองไ ด้ก็ จะเป็ น แร งบวกที่มีพลั งมา ก 
นอกจ ากนี้ เด็กกลุ่ มนี้  ยั งจะเรี ยนรู้ ปร ะสบกา ร ณ์ในกา รท างา น           
เพ่ือท างานพัฒนาบ้านเมืองของตนเองต่อไปอย่างยั่งยืน ไม่ว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัด ที่เปลี่ยนแปลงไปจะสนับสนุนหรือไม่ก็ตาม ผมจึงได้
หารือแกนน าชุมชนในจังหวัด เพ่ือสรรหาตัวกลุ่มหนุ่ มสาวรุ่นลูกมา และให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร. นิกร วัฒนพนม แห่งมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาผู้น าธุรกิจ
และชุมชนมาสร้างทัศนคติในการท างานเพ่ือส่วนร่วม และหลังจากนั้นก็จะ
เข้ามาร่วมกันท างานกับจังหวัด โดยที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดให้ประธาน
ของกลุ่ ม  YCL เข้า มาอยู่ ใน  กบจ . ส่ วนสมา ชิ ก YCL ก็เข้ าร่ วม                  
ในคณะท างานยุทธศาสตร์ที่ตนมีความถนัด  โดยเฉพาะการช่วยงาน
แผนการจัดท าระบบ Logistic เพ่ือช่วยลด ต้นทุนกา รส่งข้าว ไปสู่
ต่างประเทศ นอกจากนี้  กลุ ่ม  YCL ย ัง ได้ขอควา มช่วย เหลือจ า ก
สถา นทูตต่า งปร ะเทศ โดยขอให้ผู ้ว ่า ร า ชกา ร จ ังหวัด ไปด้วย       
เพ่ือรับรองการท างานของกลุ่ม และได้รับงบประมาณ ความช่วยเหลือ
มาท าการศึกษาพัฒนาตัวเมืองนครสวรรค์ด้วย 
  ผู้ เขียนได้รับทราบข้อมูลว่า หลักสูตรอบรมนัก
บริ หารระ ดับสูง ของ  ก . พ .  ไ ด้ เชิญก ลุ่ม  YCL ม าบรรยาย ถึง            
ความเป็นมาและระบบการท างานมาจนปัจจุบัน ซ่ึงกลุ่ม YCL ได้กล่าว
ตอนหนึ่งว่า กลุ่มนี้เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์       
ซ่ึงเป็นความภูมิใจที่กลุ่ม YCL ยังให้เกียรติผมแม้ผ่านมาหลายปีแล้ว    
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ส่วน YCL ของจังหวัดสกลนคร ซ่ึงก่อต้ังในยุคผมเช่นกัน ทุกวันนี้      
ก็ยังท างานช่วยพัฒนาด้านการศึกษาในด้านการเตรียมความพร้อม
ของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ และช่วยเหลือกิจกรรม
ด้านศาสนาอีกด้วย 
 (๒) ระบบท่ีได้ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสท า  
  ผู้เขียนได้ชี้แจงนโยบายในท่ีประชุมผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ส าคัญในหลายเรื่องที่ควรท าดังนี้ 
  ๑) การท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด ผมได้กล่าวถึง
เรื่องนี้ในสาระส าคัญดังนี้ 
   “ผมอยากจะฝากเรื่องการวางแผนจังหวัด เพราะ
อยากให้ท่านท าปฏิทินการวางแผนจังหวัด ให้เริ่มท าของปี ๒๕๕๔      
แต่จะต้องเตรียมโครงการระดับหมู่บ้านต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒    
โดยให้ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน ประชาคม ประชุมกันเพ่ือเอา Needs 
คือความต้องการของเขาขึ้นมาเรียงและพิจารณากันที่ระดับต าบลและ
อ าเภอให้จบ ท าเป็นแผนของอ าเภอว่าจะท าอะไรบ้าง อาจจะให้เวลาตรง
กระบวนการที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ประมาณ ๒ – ๓ เดือน เสร็จเดือน
พฤษภาคม และมาพิจารณาที่จังหวัดอีกรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ        
๒ – ๓ เดือน ถ้าเริ่มท าอย่างนี้จะมีเวลากรองอีกเยอะ กรองให้เห็นว่า    
ที่จ า เป็นจริง ๆ อยู่ตรงไหน เรียงล าดับกันอย่างไร  ทุกวันน้ีเราท า
งบประมาณจังหวัดและแผนแบบน้ าร้อนลวกปาก  เพราะมัวแต่รอ
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นโยบายซ่ึงมักจะมาแบบด่วน ๆ แต่จริง ๆ แล้วกระทรวงมหาดไทย     
สั่งเองได้เพราะกระบวนการนี้อยู่กับเราทุกปี ถ้าเราเตรียมการเองโดยเดือน
มีนาคม แจ้งทุกอ าเภอประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัญหา                 
มีอะไรบ้างบอกมา เรียงมา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แล้วมากรองที่ต าบลและอ าเภอ 
จากนั้นน าความจ าเป็นที่ได้มา ทีจ่ังหวัดโดยแบ่งว่าเรื่องน้ ามีเท่าไร เร่งด่วน
ตรงไหน เรียงกันไป เรื่องพืชไร่มีเท่าไร แบ่งเป็นประมาณ ๔ – ๕ สาขา
การพัฒนา แล้ วจึงจะเอาไปท างบประมาณ ประเ ด็นที่ท า อย่างนี้            
ก็เพ่ือจะใช้งานใช้เงินอย่างไรให้ได้ตรงปัญหาเร่งด่วนของชาวบ้าน สมัยผม
ท าที่จังหวัดนครสวรรค์ ผมจะมีบัญชีทุกหมู่บ้าน เอาเพียง ๑๐ ปัญหา   
เป็นรายหมู่บ้ าน ทั้งจังหวัดจะมีปัญหา ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ปัญหา     
น ามากรอง แล้ว เรีย งล าดับแล้วแยก เป็น เรื่ อง แบ่ง เป็น สาขา ๆ                
เม่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (  ส.ส.)      
ขออะไร ผมก็จะบอกว่าเอาเล่มบัญชีของผมไปดูด้วยและขอให้อยู่ใน   
เล่มนี้ เพราะชาวบ้านเขาขออย่างนี้ ถ้าขอนอกเหนือจากนี้  ผมต้องเชิญ
ประชาคมมาคุย แล้วต้องคุยกับเขาเองนะ ถึงแม้ว่าจะโดน ส.ส. ต่อว่าบ้าง
ตามสมควร แต่เขาก็โค่นผมไม่ลง เพราะประชาชนอยู่ข้างผม ศูนย์ข้าว
ชุมชน กลุ่มสตรี ชุมชนชาวไร่อ้อย อยู่ข้างผมทั้งหมด เพราะฉะนั้น 
กระบวนการน้ีนอกจากได้ใจประชาชนแล้วยังท าให้มีประชาชนเป็น
พวกอีกด้วย”  
  ๒) การส่งมอบงาน ผมได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  
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   “ผมอยากให้ส่งด้วยเนื้องานว่าท าอะไรมาแล้ว
ท่านคิดว่าในอนาคตเม่ือท่านไปแล้วควรท าอะไรต่อ เช่น เรื่องยาเสพติด
ที่โรงเรียน ผมฝึกอบรมครูทั้งหมด ท าไปเท่าไรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด
คนต่อไปควรจะไปต่อเรื่องครูอย่างไร พอเราออกมาครูก็วังเวง เพรา ะ 
ท ากันจนยาเสพติดที่ขายข้างรั้วโรงเรียนหายไปหมด ท ามาด้วยกัน     
โดยตลอด เขาก็อยากเห็นระบบการท างานต่อเนื่องกัน เพราะฉะนั้น   
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องมีส านักงานจังหวัด หรือใครคอยดูว่าท่าน  
เร่งงานอะไรบ้าง ของเดิมสภาพเดิมเป็นอย่างไร และระบบปัจจุบันที่ท า
ไป  ท า ไปอย่า งไ ร  เ ม่ือผมย้ า ยจ า กนครนายก  ผมไ ด้ท าสรุปผล               
การปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกส่งนายกรัฐมนตรี   
และส่งกระทรวงด้วย เพราะหวังว่าจะมีใครเอาแนวคิดไปปฏิบัติจริงจังบ้าง 
ผมขอฝากส านักนโยบายและแผนว่า ต้องเริ่มหาวิธีท่ีจะรู้ว่างานดี ๆ     
ในจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ิงจะย้ายไปมีอะไรบ้าง  เพ่ือให้ท่าน       
ที่ก าลังจะไปนั่งต้องรู้ด้วย แล้วอะไรที่ชาวบ้านชอบใจ แล้วกระทรวงเรา  
จะรู้ได้อย่างไร ก็น่าจะให้ออกแบบสอบถามถึงประธานหอการค้า 
ประธานสภาอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออีกสัก         
๑๐ องค์กร หรือกลุ่มมวลชน ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าท าอะไร    
ทีเ่ป็นนโยบายดี ๆ แล้วประชาชนชอบใจ พอใจ  ให้แจ้งมาที่กระทรวง 
เราก็จะได้รู้ว่าผู้ ว่าราชการจังหวัดใหม่ไปแล้วรู้ไ หม ได้ท าต่อไหม 
เพราะตรงนี้ส าคัญมาก เราถูกบ่นกันมามากเรื่องนี้  แล้วงานไม่ต่อเนื่อง
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เวลาผู้ว่าร าชการจังหวัดเปลี่ยน  บางคนก็กลัวจะไม่ดัง เท่าคนเก่ า    
อะไรที่คนเก่าท าไว้ดี ๆ ต้องไม่ไปท าแข่ง ต้องไปท าที่คนเก่าเขาอ่อน   
จึงท าให้ของเก่าที่เขาท าไว้ดีไม่ไปท าเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท าไมไม่ท าทั้งสอง
อย่างล่ะ อะไรที่เขาท าดีก็ท าต่อไป ตัวท่านจะเริ่มอะไรก็ว่าไป” 
 การท างานท่านต้องให้ลูกน้องบันทึกไว้บ้าง เม่ือท่านย้าย
จากจังหวัดนี้ผมต้องการส่งมอบงานที่เป็นเนื้องาน  ไม่ต้องการส่งมอบ         
ตู้เอกสาร มอบวงเงิน มอบข้าราชการก่ีคน ขอให้ส่งมอบเนื้องาน แล้วผม    
จะคุยกับส านักนโยบายและแผนเรื่องแบบฟอร์ม สมัยเป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดคือจังหวัดนครนายก ผมส่งเนื้องาน เช่น  การท่องเที่ยว จะบอก
ตอนผมมาสภาพเป็นอย่างไร ผมท าอะไรบ้าง ผมจัดงานนครนายก
มรดกธรรมชาติครั้งแรกของนครนายก กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จในงาน  ท่านเสด็จ
ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคเอกชนเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง มีชมรม
ท่องเที่ยวมาช่วยท างาน ในอนาคตผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ควรท า
อะไรบ้าง ผมบรรยายไว้หมด ที่ยังขาดตกบกพร่องยังท าไม่สมบูรณ์คือ
อะไรบ้าง ผมเน้นเนื้องาน ส่วนเรื่องภายใน เรื่องที่ควรจะรู้แต่ไม่ควร
บันทึก ก็ควรจะพูดคุยกันเองระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ คน แต่ก็
ต้องระวัง ผมได้เคยพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไปว่า บางที
พวกเรา หักหลัง กัน เอง  สมมุ ติ เร าไปบอกว่ า ผมมีปัญหา กับผู้ มี
อิทธิพล ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่มาไม่อยากมีปัญหาเหมือนผู้ว่า
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ราชการจังหวัดคนเก่าก็เลยไปตีสนิทกับผู้มีอิทธิพลก็เลยหมดปัญหากันไป 
แล้วยังแทงข้างหลังผู้ว่าราชการจังหวัดคนเก่าด้วย เพราะฉะนั้น เรื่อง
อย่างนี้บางเรื่องก็ควรเล่า บางเรื่องก็ต้องให้เขาไปดูเอง  
  ๓) วิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ผมได้ฝา ก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ดังนี้  
   ผมคิดว่าประชาชนเขาต้องการผู้น าที่ มีวิสัยทัศน์ 
พวกเราบางคนยึดวิสัยทัศน์ของตัวเองคนเดียว แล้วก็ไม่สนใจกรณีคนอ่ืน
เขาไม่เอาด้วย เลยกลายเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวกับ
คนรอบ ๆ ตัวไม่ก่ีคน พอไปคุยที่ไหนคนอ่ืนเขาเงียบหมด จริง ๆ ไม่เห็น
ด้วยแต่ไม่กล้าค้าน ผมฝากตรงนี้ว่า การท าวิสัยทัศน์จังหวัดให้ระดม
จากคนมาก ๆ จากภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน 
อย่างที่ผมพูดไว้แล้ว ในตัวอย่างที่ผมท าที่จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือที่ เขาจะ
ได้มาให้ความคิดเห็นร่วมกันทั้ งหมดว่ามีเรื่องอะไร แล้วควรจะแก้ไข
อย่างไร ระดมมาเป็นวิสัยทัศน์ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาหากตัวเราเองเป็น
คนวิสัยทัศน์ส้ัน 
   สม มุ ติ ว่ า ตั ว เ ร า วิ สั ย ทั ศ น์ สั้ น  วิ สั ย ทั ศ น์                      
ไม่กว้างขวาง วิธีแก้ วิธีช่วย ก็คือ ฟังจากคนอ่ืนที่ เขามีว ิส ัยทัศน ์เอา
มาผสมกัน แล้วก็ออกมาเป็นเรื่ องที่วัดได้ทั้ง จ ังหวัด  คนกว่า ครึ ่ง     
๗๐ –  ๘๐% รับวิสัยทัศน์อันนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้ว เวลาไปพูดที่ไหน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะท าอย่างนั้นก็มีคนรองรับท่านทั้งหมด ไม่อยากให้
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เขามากล่าวหาว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคิดเอง คิดอยู่ในกลุ่มคนรอบ ๆ ตัว
ไม่ก่ีคน แล้วชาวบ้านไม่เอาด้วยแล้วนักการเมืองวันนี้ เขาก็ไม่โง่ เขาก็มี
คนอยู่มากมายพอสมควรที่เขาจะสดับตรับฟัง โดยเฉพาะนักการเมือง        
ในสมัยที่มีการท ายุทธศาสตร์นั้น  
  ๔) การประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด  
   ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบันทึกการท างานของ
ตนเอง กระทร วงจ ะขอ ดูผลงา นของท่า นทุก  ๆ ๓ เดือน ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
และส านักงาน ก.พ.ร. ก าลังหาวิธีออกไปประเมินการครองตน ครอง
คน และครองงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ขอให้ท่านจัดทีม
ท างาน คิดงานให้เป็นระบบ พัฒนาให้ต่อเนื่องให้เห็นผลงานทุ ก ๆ        
๓ เดือน การประเมินจะมีการแบ่งกลุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดออกเป็น 
กลุ่มก้าวหน้า ปานกลาง ล้าหลัง โดยจะรับฟังข้อมูลจากรอบด้าน  เช่น 
จ า ก ผู้ ต ร วจ ร า ชก า รส า นั ก น า ย กรั ฐ มนต รี  ผู้ ต ร ว จ ร า ชกา ร
กระทรวงมหา ดไทย ผู้ตรวจราชการกร ะทรวงอ่ืน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงไปท างานร่วมกับจังหวัด จึง
ขอให้บันทึกการท างานไว้เพ่ือว่าเวลาส่งมอบงานผู้ว่าราชการจังหวัด จะ
ได้ส่งมอบงานที่เป็นเนื้องานจริง ๆ เพ่ือผู้ที่มารับหน้าที่ ต่อจะท างาน
ต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะผลงานที่ประชาชนพึงพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านใหม่ก็จะต้องด าเนินการให้ต่อเนื่องไป  
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 กระทรวงฯ อยากจะวัดความเจริญของจังหวัดเพ่ือ
สร้างดุลยภาพระหว่างคุณภาพของคนกับเส้น อยากเห็นจังหวัดเจริญขึ้น 
ขอให้ส านักนโยบายและแผนช่วยผมคิดว่าวันนี้จะวัดจังหวัด สมมุติท่าน        
ผู้ว่าราชการจังหวัดไปวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัดเป็นอย่างไร เรื่อ งกลุ ่มอา ชีพ  การพัฒนาอาชีพ ระดับเดิม    
เป็นอย่างไร และผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนี้ เข้าไปท่านเองควรจะ
บันทึกเพ่ือเตรียมรายงานกระทรวงฯ ว่าสถานภาพเม่ือท่านไปเป็น
อย่างไร อีก ๓ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ๖ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร      
๙ เดือน  ผ่านไป ๑๒ เดือนผ่านไปเป็นอย่างไร ผมอยากเห็น เรา
ต้องการ         การรายงานจากท่านสม่ าเสมอว่า เรื่องเนื้อ ๆ เรื่อง
อาชีพ เรื่องน้ า    เรื่องยากจน เรื่องยาเสพติด ท าอะไรบ้าง นโยบายหลัก 
ๆ ท าอะไรบ้าง โครงการพระราชด าริจะท าอะไร เศรษฐกิจพอเพียงมี
อะไรเกิดขึ้นบ้าง สิ่งที่ผมเรียนท่านวันนี้ก็จะแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทั้งหมดแบบเดียวกัน แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ได้ไปก่อนก็จะได้ไป
ท าก่อน  
 ทุกวันนี้เราให้ส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด ซ่ึงส่วนใหญ่                 
เขาจะวัดกระบวนการ เขาไม่ค่อยได้วัดเนื้องานนัก เพราะว่าสัมฤทธิ์ผลตรง
นี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะวัดอย่างไร เขาวัดกระบวนการเรื่องการบริการประชาชน
รวดเร็ว เขาวัด KPI เรื่องการลดขั้นตอน แต่ตอนนี้มานั่งนึกว่า ท าไม
กระทรวงมหาดไทยต้องรอส านักงาน ก.พ.ร. มาวัด เราเองอยากวัดผล    
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ท่ีเกิดกับชาวบ้าน อยากเห็นอย่างนี้  เราอาจจะต้องยอมเสียเงินจ้าง           
๔ สถาบันมอบหมายไปคนละภาค คุณเข้าไปจังหวัด ไปเลยโดยไม่ต้อง
บอกใคร เหมือนสมัยรัฐบาลในยุคนั้นที่เขาประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด 
อย่างลับ ๆ โดยเข าแบ่ ง KPI เป็น  ๒ ส่ วน ส่วนที่ ๑ เป็น ข้อมูล         
เรื่อง การท างานการพัฒนาทั้งหลาย ส่วนที่ ๒ เป็นการฟังข้อมูลจาก
ทหาร ต ารวจ ส.ส. และภาคเอกชน แล้วท าทั้งหมดมาประมวลผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้คะแนนเป็นรายคน ทั้ง ๗๕ คน ผมเผอิญรู้ เพราะ  
ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ ท่านไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเล่า
ให้ผมฟังเป็นการส่วนตัว ท่านบอกว่า นายกรัฐมนตรี บ่นว่าเขาประเมิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศ ที่ได้ ๕ คะแนนมีเพียง  ๒ คน คนหนึ่งคือ  
พีรพล ที่เป็นจังหวัดอาวุโส อีกคนเป็นจังหวัดอ่อนอาวุโส แต่ผมไม่ได้ถามว่า
คนนั้นเป็นใคร นี่ คือวิ ธี เหมือนกา รท าวิ จัย Test แบบการท าวิจั ย 
กระทรวงฯ  ก็อาจจะไปสุ่มถาม สัก ๑๒ แหล่ง  มั นจะประมวล
ออกเป็นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึง คือ ขนาดตัวอย่างและ 
Sample Size ต ้อ งม า ก พอควร แหล่งหนึ่ งผมอาจ จ ะถา มสั ก          
๑๐ ตัวอย่าง ซ่ึงเราก าลังคิดอยู่หรืออาจจะขอให้ ส านักงาน ก.พ.ร.     
มาท าร่วมกับเรา เพราะเราเอง  ก็อยากได้ผลตรงนี้  อย่างไรก็ตาม ถ้ารอ
แต่ให้คนอ่ืนประเมินเรา  แล้วพวกเราก็จะมานั่งเถียงว่าเขาไม่รู้จริง 
เพราะฉะนั้น เราควรที่จะมีประเมินตัวเองด้วยดีกว่าแล้วคะแนนที่เราได้ของ
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เราเองประกอบกับที่ส านักงาน ก.พ.ร. วัดผล สิ่งที่เราต้องท าอย่างนี้เพราะ
เราอยากได้คนที่มีคุณภาพและเอาเรื่องคุณภาพมาคานกับเรื่องเส้น  
  ๕) การครองตน วันนี้ผมขอฝากเรื่องการครองตน คือ 
ความเป็นพ่อเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งว่า ขอให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นพ่อเมืองนะ อย่าเป็นเจ้าเมือง “อันนี้รับสั่งต้ังแต่สมัย   
ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด” รับสั่งกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้าเฝ้าในโอกาส
วันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรื่องนี้ชัดเจนมาก ตีความง่าย ๆ ก็คือ       
พ่อเมือง เรากับชาวบ้านเหมือนครอบครัวเดียวกัน ชาวบ้านเดือดร้อนก็
คือลูกเราเดือดร้อน แต่เจ้าเมืองนั้นมีความเป็นศักดินาอยู่  เพราะฉะนั้น
ท่านไม่อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดท าตัวแบบนั้น แต่อีกนัยหนึ่ง  ก็คือ           
ท าอย่างไรจะท าต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้เหมือนธรรมดา อย่าให้
เป็นเทวดา  ท าอย่า ง ไร ไป ไหนให้มีคน กล้ ามาจูงไม้จูงมือ ทั กทาย            
ผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าชาวบ้านกล้าคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเป็น
กันเองได้จะได้ข่าวเยอะ มันต่างกับลักษณะที่ผู้ว่าราชการจังหวั ดมาแล้ว 
ทุกคนหลบกันหมด ผมมองพวกเราแล้ว หลาย ๆ คนท าได้และท าอยู่
แล้วด้วย แต่ผมเป็นห่วงบางท่านเท่านั้น แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝาก
ไว้แ ละได้ พิมพ์ล งในไดอา รี่นั กปกครองปี ใหม่นี้  คือ  สุดยอดของ             
นักปกครอง คือ การเ ป็น ท่ีรัก ของประช าชน  ซ่ึง เป็ น ค า กล่ า ว              
ที่เรียบง่าย แต่ชี้ให้เห็นทุกอย่าง เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่พูดถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดในแง่ดี ด้วยความศรัทธาเราจะท าอะไรก็ส าเร็จ  
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 (๓) ส่ิงท่ีได้ด าเนินการไปด้วยความปิติ 
  ๑) การออกโฉนดท่ีดินโครงการพระราชด าริแหลม
ผักเบ้ีย   
   เม่ือผมมารับต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ในวันที่     
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิก ารมูลนิ ธิชัยพัฒนา ว่า โครงการพระราชด า ริ        
แหลมผักเบี้ย มีปัญหาการอาศัยอยู่ของประชาชนในที่ดินที่คาบเก่ียวกับ
ที่ดินของโครงการ ซ่ึงยืดเยื้อมานานขอให้ช่วยด าเนินการให้ด้วย  
   กรมที่ดินจึงได้ต้ังคณะท างานน าโดยนายชัยวัฒน์ 
ลิมป์วรรณธะ ผู้อ านวยการส านักจัดการที่ดินของรัฐ ในขณะนั้น ร่วมกับ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ลงไปท าการส ารวจและรังวัดที่ ดิน
ตรวจสอบพ้ืนที่ท้ังหมดพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ทางราชการได้สงวน
หวงห้ามไว้เป็นที่สาธารณะประจ าต าบลแหลมผักเบี้ย ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
มีเนื้ อที่ ปร ะมา ณ ๑,๑๔๒ ไร่  โ ดย รา ษฎร ได้ ใช้ ปร ะโยชน์ ร่วมกัน                  
ในการประกอบอาชีพประมง  และใช้เป็นทางเดินออกไปสู่ทะเล แต่ปัจจุบัน
ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์แล้วเนื่องจากได้เลิกประกอบอาชีพการท าประมง
และไป ใช้ เส้ นทางที่ มีควา มสะดวกกว่า ในกา รเ ดินทาง ไปสู่ท ะเล        
แทนคณะท างานจึงได้ประชุมหารือกับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คาบเก่ียว
กันนั้น และได้รับควา มร่วมมือจากชาวบ้าน เป็นอย่ างดี โ ดยยิน ดี      
ขยับออกจากพ้ืนที่โครงการไปอยู่ในพ้ืนที่ท่ีติดกันแทน  



- ๑๔๒ - 

 

   เม่ือตกลง กัน ได้เช่นนั้น  กรมที่ ดิน จึง ได้ เริ่ ม
กระบวนกา รขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่า ว
บางส่วนเป็นเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ และได้ด าเนินการประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
อ าเภอบ้า นแหลม จังหวั ดเพชรบุรี  กรมโย ธา ธิก าร และผั งเ มือ ง             
ให้พิจารณา ซ่ึงก็ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในการขอถอนสภาพที่ดิน
ดังกล่าว  
   กระทรวงมหาดไทยจึงท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบเพ่ือถอนสภาพที่ดินสาธารณะ ประจ าต าบลแหลมผักเบี้ยบางส่วน 
เนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ ๑ งาน ๔๘.๙ ตารางวา เพ่ือมอบหมายให้อธิบดี
กรมที่ดินไปจัดหาประโยชน์และกรมที่ดินได้ให้โอนที่ดินดังกล่าวให้มูลนิธิชัย
พัฒนา เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เนื้อที่ประมาณ ๕๕๑ ไร่ และให้กรมประมง
ใช้เป็นที่ต้ังศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ า เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 
๓๔๙ ไร่ และได้ตราพระร าชกฤษฎีกาถอนสภาพดังกล่ าวในวันที่           
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
   โดยปกติแล้วการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้เวล ายาวนา น 
เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาทั้งจากประชาชน องค์กร ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งขอความเห็นชอบจาก
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คณะรัฐมนตรี  และตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา แต่กรณีน้ีกรมท่ีดิน       
เร่งด าเนินการให้เสร็จส้ินได้ภายในเวลาประมาณ ๖ เดือนเท่าน้ัน  
   หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมที่ดินและคณะเข้าเฝ้า
ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ พระต าหนักจิตรดารโหฐาน 

  ๒) การ จัดท าโครงการภู มิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย 
   เม่ือผมมารับต าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย         
ก็ได้รับการปรารภจา กท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ ซ่ึงดูแล                   
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาทั้ง ๖ แห่ง ว่าปัจจุบันมีข้าราชการเข้าไปดูงาน                  
ที่ศูนย์เหล่านี้น้อย และการน าผลการศึกษาวิจัย ผลการทดลองไปใช้                
ขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยิ่งน้อยใหญ่ ท่านใช้ค าว่าศูนย์ การศึกษา                   
ทั้ง ๖ แห่ง เวลานี้อยู่ในสภาพเงียบเหงา เม่ือได้ยินดังนั้น ผมจึงต้ังใจ                 
ที่จะท าให้มีการ ขยายผลอย่ างเป็นระบบเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ แก่
ประชาชนทั่วประเทศ และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกด้วย  
   ผมจึงได้ประกาศในการชี้แจงนโยบายต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดทั่วประเทศในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และวันที่             
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้  
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   เราจะเปิดตัวโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยร่วมกับ กปร.  และมู ลนิ ธิชั ยพัฒนา       
ความจริงโครงการลักษณะนี้ควรจะเริ่มมานานแล้ว เรามีศูนย์ศึกษา    
การพัฒนา ๖ แห่ง และยังมีโครงการหลวงที่ปฏิบัติการบนพ้ืนที่สูงอีกจ านวน
หนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษา การพัฒนา
ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัด
จันทบุรี  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษา   
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
จังหวัดนราธิวาส   
   ทั้ง ๖ ศูนย์นี้กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
โดยพระบาทสมเ ด็จพระเจ้าอยู่หั ว  ทรงน าเอาปัญหาเรื่อ งการท า
กา รเกษตรและสิ่งแ วดล้อ มมา แก้ปัญหา  โดยท าวิ จั ยมีอา จา ร ย์      
นักการเกษตรทั้งหมด จนมีความส าเร็จที่แสดงให้เห็นในศูนย์ศึกษา
เหล่านี้ วันนี้ส่ิง ท่ีขาดอยู่คือ การขยายผลใน ๗๕ จังหวัด ซ่ึงมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดบางท่านน าไปขยายผลบ้าง แต่ก็ยังน้อยมาก กปร. หารือว่า
จะท าอย่างไร เราเลยบอกว่าจะขยายผลพร้อม ๆ กันทั้ง ๗๕ จังหวัด 
   ในชั้นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไวหน่อย จะส่งทีม
เข้าไปที่ศูนย์ ๖ ศูนย์ในภาคของท่านก่อนก็ได้ หลังจากนั้นจึงจะให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดน าคณะไปด้วยตนเอง  ประกอบด้วย ท้องถิ่น ก านัน 
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ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านที่เก่ง ๆ ภาคเอกชนที่จะร่ วมคิด เข้าไปใน
ศูนย์สัก ๑ วันเต็ม เพ่ือศึกษาให้ลึกในเมนูต่าง ๆ ว่าแก้ปัญหาอะไร     
ได้บ้าง โดยต้องรู้ว่าจังหวัดมีปัญหาอะไร ศูนย์ศึกษาภาคนั้นมีอะไรบ้าง  
ที่จะแก้ได้ในบ้านของท่าน แล้วกลับมาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
และคณะอีกที และก าหนดโซนของท่านว่าจะแก้ปัญหาในโซนอ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้านไหนบ้าง ซ่ึงเวลาที่ท่านจะท าอะไรให้เสนอโครงการ        
ขึ้นมาแล้ว กระทรวงฯ กับ กปร. จะช่วยกันดูให้ตรงแนวพระราชด าริและ
ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์มากที่สุด 
   หลั งจ า กประกา ศน โยบา ยแล้ ว เร า ไ ด้จั ด           
การประชุมให้ความรู้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเรียนเชิญท่านองคมนตรี       
๒ ท่าน คือท่ านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์ และองคมนตรี ดร.เกษม      
วัฒนชัย เป็นผู้บรรยาย และได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานและ     
การประเมินผลไว้ ดังนี้  
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   ผู้เขียนได้แต่เสียดายว่าได้อยู่ในต าแหน่งเพียง
ในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้น าทีมเข้า ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาต่าง  ๆ
และได้รับทราบข้อมูลจากท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์  ว่าศูนย์ทั้ง       
๖ แห่ง เริ่มมีความคึกคักขึ้นมา จากการดูงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ว อย่างไรก็ตามเม่ือผู้เขียนไม่มีโอกาสอยู่บริหารและดูแลให้ ส าเร็จ 
ก็ได้แต่หวังว่าด้ วยประโยชน์และคุณค่าของโคร งการประกอบกับ           
ความจงรักภักดีของข้ าราชการที่ เก่ียว ข้อง  จะช่ วยให้ มีการ ใส่ใ จ        
การอ านวยการสนับสนุนและติดตามให้โครงการส าเร็จได้ในที่สุด 
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  ๓) ความภูมิใจจากความเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อ “พ่อเมือง” 
        จากใจชาวนครสวรรค์ 

อาจารย์ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา,รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนในเครือวิริยาลัยนครสวรรค์, 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์,เลขาธิการศูนย์

ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดนครสวรรค์, 
ประธานฝ่ายประชาพิจารณ์สมัชชารัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชนจังหวัด

นครสวรรค์ 
 “...ภาพของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ 
ที่พวกเรามองเห็นจนเจนตาคือ ความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น เอาจริง
เอาจัง มุมานะ อดทนและเฉียบขาดควบคู่ไปกับสติปัญญาอันชาญฉลาด
เยี่ยมยอดผสานกับความเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ระดับที่เรา “ยอมรับและ
เคารพรักยิ่ง” ได้อย่างแท้จริง 
 นครสวร ร ค์ ใน วั นที่ ท่า นมาอยู่ เป็ น “ พ่อเ มือง”      
(ท่านไม่ยอมเป็น “เจ้ าเมือง”) จึงเคลื่อนที่ รุดหน้าอย่างเห็นได้ชั ด     
ทั้งด้วยระบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO และด้วยความเป็น ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ 
 อย่างไรก็ตามเป็นการเคลื่อนที่ ที่พวกเราผู้เฝ้าดูตระหนัก
ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเหนื่อยมาก 
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 แม้ในวันที่พวกเราส่วนหนึ่ง ขอเชิญท่านรับประทาน
อาหารในหมู่คณะกันเองที่มหาวิทยาลัยเจ้า พระยาเม่ือกลางเดือน
กันยายนนี้ ซ่ึงเป็นการเชิญท่านด้วยความรู้สึกว่าเกรงจะรบกวนเวลาของ
ท่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะท่านท าให้เวลาของท่านมีคุณค่าต่อประชาชน
ทั่วไปเหนืออ่ืนใดเสมอ 
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กรุณารับเชิญ แต่ตรงตาม
ความรู้สึกเกรงใจของพวกเราเพราะท่านมีภารกิจของจังหวัดจนกระทั่ง
เวลาสองทุ่มครึ่งท่านจึงไปถึงงานของเรา 
 งานที่ประชาชนทุกคน ในงานรับประทานอาหาร
อ่ิมหน าส าราญแล้ว แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ของ เร า มีโอกาส    
จะได้รับประทานอาหาร ซ่ึงท่านก็รับประทานได้เล็กน้อยเหลือเกินด้วย
ความที่ล่วงเลยเวลาไปมาก 
 ไม่ใช่เพียงความหมายของความเหน็ดเหนื่อยความหิว 
หรือความหนักหนาใด ๆ ทางกายอันยังพอเห็นได้ แต่ความสาหั ส       
ทางจิตใจอันคงจะเหลือคณานับกับภาระที่ท่านใช้ใจแบกรับไว้เต็มหัวใจ
เช่นนี้เล่า 
 นี่คือตัวตนอันแท้จริง ของท่านที่เราไม่เคยเห็นผิดแผก
ไปกว่านี้ตลอดเวลาสองปีเต็มในการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ของเรา 
 ท่ามกลางความเป็นจริงที่ผ่านมาทั้งปวงเช่นนี้  ท่านยัง
กรุณาบอกพวกเราว่าท่านไม่ลืมจังหวัดนครสวรรค์เพราะจังหวัดนี้ส่ง
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ท่านไปดี คือ ส่งท่านสู่ต าแหน่งอธิบดีกรมที่ดินต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ขอบพระคุณไม่มีวันหมดสิ้น ในทุกสิ่งที่ท่านท าเพ่ือ   
ชาวนครสวรรค์ ถึงอย่างไรก็ยังเป็นความอบอุ่นใจว่าแม้ท่านอาจจะไ ม่ใช่   
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตลอดไป แต่ท่านก็ยังเป็นอธิบดีกรมที่ดิน
ของชาวนครสวรรค์อยู่นั่นเอง 
 คือคนตรง คือคนซ่ือ คือคนกล้า คือคนเก่ง เปี่ย ม
ปรี ช าน่ า เลื่ อมใส  คือคน ดี เนื อ งนิ ตย์ด้ วยจิ ต ใจ  คือคนผู้ ยิ่ งใหญ่         
อย่างแท้จริง...” 

 
นายภักดี บุษยบุตร 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, 
กรรมการบริหารสมัชชารัฐธรรมนูญเพ่ือประชาชนจังหวัดนครสวรรค์  

 “...เม่ือประมาณ ๒ ปีก่อน ผมได้มีโอกาสท างานร่วมกับ
ท่านพบว่าท่านท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงเป็นการท างานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ผมเคยยื่นกระทู้ต่อสภา อบจ. เพ่ือเชิญท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้ชี้แจงข้อขัดข้องบางประการ ซ่ึงเป็นความขัดแย้งที่ท าให้     
ผมรู้สึกอึดอัด ซ่ึงท่านตอบเป็นหนังสือ ซ่ึงหนังสือนั้นกอปรไปด้วยเหตุ
และผล มีควา มเชื่อมโย งอันสะท้ อนถึงสิ่งที่ ผมได้กล่ าวแล้ ว คือ           
ธรรมาภิบาล ซ่ึงสิ่งเหล่านี้สมัชชารัฐธรรมนูญฯ จะได้น าแนวทางและ   
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วิธีปฏิบัติของท่านไปขยายผลเพ่ือการพัฒนาการเมือง การปฏิบัติงาน
ประจ าและธุรกิจเอกชนต่อไป...” 
 

นายมานะ ฤทธิชัยสมาจาร 
นายกสมาคมชาวไร่อ้อย สี่แควนครสวรรค์,ประธานด าเนินการ สหกรณ์

การเกษตร ชาวไร่อ้อยสี่แคว จ ากัด/ 
นายบุญเรือง ด้วงส้ัน 

นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต ๑๑ นครสวรรค์ 
 “...ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ ท่านเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงปัจจุบันเป็น เวลา ๒ ปี เป็น ๒ ปี        
ที่จังหวัดนครสวรรค์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน 
ท่านเป็นนักบริหารที่มีความสามารถมากคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพบและ
สัมผัส ทั้งในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง และในฐานะผู้น าองค์กร
เกษตรกรของจังหวัดนครสวรรค์ อีกทั้งท่านเป็นบุคคลที่มีความซ่ือตรง 
ทุ่มเท และมีความกล้าที่จะยืนอยู่บนหลักการของความถูกต้องอย่างมี
เหตุและผล 
 ซ่ึงหากจะหาคนที่มีความเก่ง มีความสามารถ อาจพบได้
มากมายในแผ่นดิน แต่ถ้ามีเพียงความเก่งความสามารถเพียงอย่างเดียว 
ก็อาจไม่เพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดี ถ้าบุคคลนั้นขาดเสีย
ซ่ึงความซ่ือตรง ความทุ่มเท และความกล้าที่จะท างานเพ่ือประเทศชาติ 
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เพราะถ้าเก่งแต่ไม่มีความทุ่ มเทและกล้า  ที่จะท า ความดี ก็จะขา ด
ประโยชน์ และโดยเฉพาะถ้าเก่งแล้วโกงไม่ซ่ือตรงก็จะเป็นอันตรายต่อ
ประเทศชาติอย่างมาก 
 ซ่ึงตรงนี้คงต้องกล่าวว่า ท่าน ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ 
มีความครบถ้วนทั้งความเก่ง ทุ่มเท ซ่ือตรง และความกล้า จึงต้องแสดง
ความชื่นชมยินดีต่อท่าน และต่อประเทศชาติ ในโอกาสนี้ด้วย 
 ท่านผู้เป็นผู้น าที่มิใช่ “ผู้น าโดยต าแหน่ง” แต่ท่านเป็น
ผู้น าที่มี “ภาวะของความเป็นผู้น า (Leadership)” อย่างสูง...” 
 
 
 
 

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล 
เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 “...ในระบบ CEO นั้น เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่ วนร่วมกับภาครั ฐในคณะกรรมการหรือคณะท า งานต่าง ๆ 
มากมาย จึงได้เห็นว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พีรพล นั้นสไตล์ท างาน              
ของท่ านเชิ งรุกทั้งบุก ทั้งบู๊  ค าว่ าบู๊นี้ผ มหมายถึงบู๊ กับ งานนะครั บ                    
จับประเด็นของเรื่องอย่างเป็นกลางมองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลั ก 
พิจารณาเรื่องด้วยความซ่ือสัตย์ มีเหตุผล อธิบายได้ ตรวจสอบได้                 
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ไม่เข้าข้างใคร ข้อท้วงติง ข้อเสนอของท่าน ท าให้ผลสรุปการประชุมเป็น
ที่ยอมรับของแต่ละฝ่าย ท่านจะพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า “ท าให้มันเป็นระบบ
ไว้ก่อน เด๋ียววันหน้ามีเรื่องอย่างนี้อีกก็มีระบบรองรับไว้แล้ว” 
 ผมเคยเล่าให้สมาชิกฟังว่า ก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็น
ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมประชุมกับ ภาคราชการ ยังไงก็เสร็จ
เที่ยงหรือสี่โมงเย็นกว่า ๆ ก็เลิก แต่ในยุคของท่านหลายครั้งที่ ต้อง       
กินข้าวเที่ยงตอนบ่าย และหลายครั้งที่ท่านนัดประชุมตอนบ่าย ๓ บ้าง 
บ่าย  ๔ บ้า ง กว่า จะเสร็ จก็ทุ่มกว่า  ๒ ทุ่ม  เ ม่ือก่อนตอนประชุ ม                    
ผมไม่ค่อยทานขนม แต่หลัง ๆ นี้พอเสิ ร์ฟขนมมา ผมต้องทานไว้ก่อน
เพราะไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวก่ีโมง ในภาคเอกชน  ผมเห็นเป็นเรื่องปกติ                       
แต่ในภาคราชการผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน...” 
 
 
 
 

ความในใจของประชาคมจังหวัดสกลนคร 
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  นักปกครอง. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการ 
  ความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 



- ๑๕๗ - 

 

พีรพล ไตรทศาวิทย์. (๒๕๕๒). เอกสารความรู้  สดร. เรื่อง กา รชี้แจง  
  นโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ. กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน 
  พัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด ารงราชานุภาพ. 
 
ส า นั กงา นจั งหวัดนครสวรร ค์ . (๒๕๔๘).  ปฏิ บั ติกา ร ผู้ว่ า  CEO  
  นครสวรรค์. จังหวัดนครสวรรค์ : บริษัท ทิศทางการพิมพ์  
  จ ากัด. 
 
ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (๒๕๕๑).  
  โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย.  
  กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะ สยาม เฮอริเทจ จ ากัด. 
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